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những bướC Thăng Trầm 

America’s Next Top Model (ANTM) 
chính là cái tên nổi bật, tiêu biểu nhất 
trong số các chương trình truyền hình 
thực tế về người mẫu và thời trang. Được 
sáng tạo bởi cựu siêu mẫu lừng danh Tyra 
banks và chính thức ra mắt từ năm 2003, 
ANTM đã tạo nên hình mẫu mang tính 
chuẩn mực và có sức lan tỏa mạnh mẽ 
trên phạm vi toàn cầu với khoảng hơn 30 
phiên bản chính thức được sản xuất ở các 
quốc gia khắp châu Á, châu Âu và châu 
Mỹ Latin. Đây cũng là một trong những 
chương trình truyền hình về thời trang 
tiên phong trong việc đẩy cao chất thực 
tế, tạo kịch tính (drama) cho mỗi tập phát 
sóng bằng cách xây dựng rõ ràng cá tính 
của thí sinh, không né xung đột. Đã có 
thời điểm, ANTM là chương trình  
ăn khách hàng đầu của kênh  

The CW, các thương hiệu phải trả số tiền 
rất lớn (khoảng hơn 60.000 uSd) cho 30 
giây quảng cáo. Tuy nhiên, sau hơn 20 
mùa phát sóng, ANTM không tránh khỏi 
việc giảm sút phong độ. Số lượng khán 
giả theo dõi trung thành giảm dần khi 
thiếu vắng những nhân tố nổi bật, các thử 
thách dần đi vào lối mòn. dù ANTM rất 
nỗ lực đổi mới như mở rộng cho cả nam 
và nữ hay thực hiện mùa thi all Stars 
quy tụ các thí sinh xuất sắc các mùa… 
nhưng chương trình vẫn luôn đối mặt với 
nguy cơ bị khai tử. Đỉnh điểm là khi bà 
chủ Tyra banks - linh hồn của ANTM - 
nhường lại đứa con tinh thần cho một dàn 
giám khảo mới, ANTM thay đổi đến mức 
không ai còn muốn nhắc tới. Rất may 
mắn cho phiên bản truyền hình thực tế 
lừng danh này khi Tyra banks quyết định 
trở lại vào mùa thứ 24 sẽ phát sóng trong 
năm 2018 với kế hoạch cải tổ toàn bộ.

Được nhắc tới như “kì phùng địch thủ” 
của ANTM nhưng thực ra, The Face khó 
lòng có thể so sánh được về bề dày, quy 
mô cũng như tầm ảnh hưởng. Chương 
trình với format thú vị này chỉ duy trì 
được hai mùa thi ở Mỹ, dù quy tụ dàn 
hLV gồm toàn các siêu mẫu rất nổi tiếng 
và cá tính như Naomi Campbell, Coco 
Rocha. Các phiên bản trên thế giới của 
The Face cũng chỉ mới được phát triển 
mạnh từ 2 - 3 năm trở lại đây.

bên cạnh hai format nổi bật trên, màn 
ảnh nhỏ thế giới còn ghi nhận sự xuất hiện 
của rất nhiều chương trình truyền hình 
lấy cảm hứng từ thời trang, từ người mẫu 
hay các nhà thiết kế nhằm tiếp cận thế 
giới người nổi tiếng, tìm kiếm gương mặt 
mới, định hướng phong cách, cập nhật xu 
hướng… Mặc dù vậy, sự đón nhận của 
khán giả không quá nồng nhiệt, ít khi tạo 
nên hiện tượng như ANTM, The Face, 

“Mảnh đất” sôi động 
trên sóng truyền hình
Từng khá lép vế Trước làn sóng ồ ạT, mạnh mẽ của các cuộc Thi ca háT 

nhưng Từ vài năm qua, lĩnh vực Thời Trang Trên màn ảnh nhỏ đã khởi sắc 
vượT bậc với rấT nhiều hình Thức Thi Tài phong phú. đặc biệT, Trong năm 
2018, Tại châu á và việT nam sẽ ghi nhận nhiều chương Trình Truyền hình về 
Thế giới của những người mẫu, các nhà ThiếT kế, những sáng Tạo không 

giới hạn đầy hấp dẫn.

Tyra Banks sẽ trở lại với 
america’s Next Top Model
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càng không thể cạnh tranh sức hút 
với những đối thủ xuất sắc đến từ 
lĩnh vực thi tài liên quan đến âm 
nhạc như X-Factor, các phiên bản 
Idol, The Voice. Vì sao vậy? Những 
phần trình diễn ca hát có thể ngay 
lập tức gây sốt, được lan đi chóng 
mặt trên các mạng xã hội, kể cả khi 
người thể hiện là một anh bồi bàn, 
một bà mẹ đơn thân hay các cô bé, 
cậu bé nhút nhát. Âm nhạc có sức 
truyền cảm hứng mạnh mẽ, kết nối 
thẳng từ trái tim đến trái tim và 
vượt qua mọi rào cản về ngôn ngữ. 
Thời trang thì không dễ dàng như 
thế. Các format dù liên tục được 
sản xuất, được đổi mới bằng các ý 
tưởng lạ thì dường như vẫn luôn tồn 
tại khoảng cách đối với khán giả đại 
chúng. hiểu về thời trang chưa bao 
giờ là điều đơn giản. Thậm chí thời 
gian qua, các cuộc thi truyền hình thực tế 
về ẩm thực (nổi nhất là về làm bánh) còn 
thành công hơn hẳn bởi lẽ các món ăn từ 
màn ảnh nhỏ có thể được học, sao chép 
công thức về thẳng căn bếp của mỗi khán 
giả. Thời trang trên truyền hình thì vẫn xa 
vời, phần nào thiếu tính ứng dụng. Cuộc 
trỗi dậy của các blogger, các fashionista 
(tín đồ thời trang) thông qua kênh youtube 
với hàng triệu lượt theo dõi cũng cạnh 
tranh trực tiếp với những chương trình 
cùng nội dung về xu hướng, phong cách, 
hướng dẫn làm đẹp. Việc ít có thí sinh 
thực sự tỏa sáng, thành công sau khi bước 
ra từ chương trình cũng là một lí do khiến 
các chương trình truyền hình thực tế về 
thời trang “giảm nhiệt”.

sứC sống mạnh mẽ

Trong tình thế bị sức ép nhiều bề, các 
chương trình thời trang dù bị “khai tử” 
khá nhiều và khó khăn trong việc bứt phá 
nhưng vẫn còn nhiều điểm sáng ấn tượng. 
Không ồn ào và nhiều kịch tính gay gắt 
như ANTM, Project Runway chính là niềm 

tự hào của giới làm thời trang về một 
chương trình truyền hình không chỉ có độ 
phủ sóng rộng rãi khắp thế giới, thuyết 
phục cao về tính chuyên môn mà còn 
vững vàng ở vị trí một trong những ứng 
cử viên nặng kí của các lễ trao giải Emmy. 
Với 16 mùa thi đã phát sóng, Project 
Runway đã giới thiệu được rất nhiều nhà 
thiết kế tài năng, có những đóng góp trực 
tiếp vào các Tuần lễ Thời trang quốc tế. 
Siêu mẫu heidi Klum suốt một thập kỉ 
gắn bó với chương trình đã liên tục được 
đề cử giải Emmy cho vai trò Người dẫn 
xuất sắc nhất. Năm 2013, cùng với nhà 
sáng tạo Tim Gun, heidi Klum đã vinh 
dự mang về tượng Vàng Emmy. bên cạnh 
phiên bản chính thức, Project Runway vẫn 
tiếp tục được sản xuất những chương trình 
“ăn theo” khá thành công. Nổi bật nhất là 
Project Runway Junior hướng tới các nhà 
thiết kế tài năng lứa tuổi từ 13 - 17.

hơi khác biệt so với thị hiếu của 
khán giả nhiều nước trên thế giới nhưng 
RuPaul’s Drag Race - chương trình mang 
đậm cảm hứng từ ANTM, mô phỏng từ 

phong cách của người dẫn chương trình 
cho đến  các thử thách - lại đang được 
xem là điểm nhấn nổi bật trên màn ảnh 
nhỏ nước Mỹ hiện nay, từng 4 lần được 
đề cử Chương trình truyền hình thực tế 
xuất sắc nhất tại Critics’ Choice awards 
(Giải thưởng của giới phê bình). Có thể 
hiểu một cách vắn tắt, RuPaul’s Drag 
Race là cuộc thi hóa trang giả gái, là cuộc 
“chơi đùa” công phu, đầy màu sắc của các 
thí sinh nam. RuPaul - người cầm trịch 
chương trình qua 9 mùa thi được xem là 
một bản sao hoàn hảo của Tyra banks từ 
ngoại hình, động tác, cách nhấn nhá câu 
chữ cho tới thần thái trong ánh mắt. Ông 
đã nhận được một giải thưởng Emmy năm 
2016 cho Người dẫn chương trình xuất sắc 
nhất. Trong bối cảnh những vấn đề, câu 
chuyện về giới tính nhận được rất nhiều sự 
quan tâm của khán giả thì RuPaul’s Drag 
Race mang đến cái nhìn cởi mở, đậm chất 
giải trí. Ở đó không có sự kì thị hay phán 
xét mà chỉ có niềm đam mê của “những kẻ 
biến hình”.  RuPaul’s Drag Race trở thành 
chương trình ăn khách nhất của Logo TV 
và đang bắt đầu có các phiên bản mới tại 
Canada, anh, australia.

Làn sóng Từ Châu á…

bắt nhịp tương đối muộn so với Âu - 
Mỹ trong việc thực hiện các chương trình 
truyền hình thực tế về thời trang 

CT She’s Got the Look

Heidi Klum và Tim Gunn từng giành giải Emmy ở hạng  
mục Dẫn chương trình xuất sắc nhất với Project Runway

(Xem tiếp trang 6)
hoàNG hườNG
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nhưng chính các quốc gia châu Á lại đang 
tạo luồng gió mới với sự quan tâm đặc biệt 
từ phía khán giả. Việt Nam là một trong 
những quốc gia Đông Nam Á bắt tay thực 
hiện format Next Top Model từ rất sớm và 
duy trì phong độ ổn định qua suốt 8 mùa 
thi với sự đổi mới liên tục về format theo 
kịp với ANTM. Trong khi đó, Mông Cổ 
mới bắt tay vào thực hiện phiên bản của 
mình từ đầu năm 2017 nhưng lập tức gây 
sửng sốt vì chất lượng quá ấn tượng của 
các bộ ảnh. Chất liệu dân tộc, truyền thống 
được phối hợp hết sức nhuần nhuyễn với 
tính thời trang cộng với sự tìm tòi về ý 
tưởng đã biến “tân binh” trở nên rất đáng 
gờm ngay ở lần trình làng đầu tiên. 

bước đột phá ấn tượng bậc nhất không 
thể không kể tới Asia’s Next Top Model 
(AsNTM) - chương trình quy tụ thí sinh 
đến từ các quốc gia khắp châu Á, tập trung 
nhiều vào khu vực Đông Nam Á. Đã có 
nhiều ý kiến cho rằng, AsNTM mang tầm 
cỡ… “ao làng” khi chưa có sự đầu tư 
xứng tầm qua các thử thách và bị cho là 
có sự chi phối khá mạnh tay của một số 
quốc gia. Tuy nhiên, không thể phủ nhận 
rằng, sự xuất hiện của AsNTM đã tạo nên 
cuộc cạnh tranh thú vị giữa những thí sinh 
đại diện cho các nước, các phong cách, cá 
tính, lối sống khác biệt. Người mẫu Việt 
Nam tỏ ra rất quan tâm đến chương trình 
này sau “cú hích” ấn tượng từ Mai Ngô và 
phong độ xuất sắc của siêu mẫu Minh Tú - 

người đã giành ngôi Á 
quân mùa thi thứ năm 
vừa qua. 

Phiên bản The Face 
cũng được xem đã hồi 
sinh ngoạn mục nhờ sự 
vào cuộc và đổi mới táo 
bạo của những người làm 
truyền hình châu Á, cụ thể 
là Thái Lan. Mang tới nhiều 
chiêu trò, đẩy cao sự hài 
hước, nhấn mạnh cách đấu đá, 
sự cạnh tranh giữa các huấn luyện viên, thí 
sinh, The Face phiên bản Thái Lan đã tạo 
nên làn sóng hâm mộ cuồng nhiệt và ảnh 
hưởng không nhỏ đến hai mùa thi đã thực 
hiện của The Face Việt Nam với tên gọi 
Gương mặt thương hiệu. Được biết, theo 
đà thành công, những nhà sản xuất chương 
trình xứ chùa Vàng không chỉ vừa tung ra 
The Face dành cho nam giới, một phiên 
bản mang đậm tính thương mại mang tên 
The Look, mà còn rục rịch chuẩn bị cho 
một mùa The Face All Stars. Thành công 
của tất cả các chương trình trên có công 
lớn của Lukkade Metinee - nữ hoàng sắc 
đẹp đồng thời là ngôi sao hàng đầu truyền 
hình Thái Lan. 

sự bứT phá Từ màn ảnh nhỏ việT 

Chừng hơn 20 năm trước, sự xuất hiện 
của Thời trang và cuộc sống được xem 
như một dấu mốc nổi bật của kênh VTV3 
trong thời gian đầu chính thức trình làng, 

một cẩm nang truyền 
hình chuyên về thời 
trang bổ ích và thiết 
thực cho khán giả. Ra 
mắt vào thời điểm 
làng thời trang nước 
nhà bắt đầu khởi 
sắc, chuyện mặc 
đẹp được quan 
tâm, Thời trang 

và cuộc sống tiên phong 
trong việc giới thiệu các bộ sưu tập, các 

xu hướng thời trang, mở mang tầm nhìn 
ra thế giới cho khán giả... bám sát những 
bước biến chuyển của cuộc sống, qua hai 
thập kỉ lên sóng, chương trình đều đặn 
giữ phong độ nhờ sự cập nhật, đa dạng về 
hình thức, thông tin, tạo cơ hội cho người 
xem được thay đổi phong cách qua “bàn 
tay phù thủy” của các chuyên gia. Thời 
trang và cuộc sống cũng là địa chỉ đáng 
tin cậy để các sao và khán giả được gặp 
gỡ, chia sẻ các câu chuyện về niềm đam 
mê, gu thời trang. Tiếp sau bước đi mang 
tính tiên phong từ Thời trang và cuộc 
sống, hàng loạt chương trình cùng mảng 
đề tài này được mở ra trên các kênh sóng 
truyền hình. Tươi mới, trẻ trung về cách 
thể hiện phải kể đến VTV6, khá độc đáo 
bằng việc pha trộn với hài như Bí quyết 
phong cách hay hồn nhiên với sắc màu trẻ 
thơ như Siêu mẫu nhí của VTV9… Nhìn 
chung, những chương trình truyền hình 
thời trang trên phần nhiều mang hình thức 

“Mảnh đất” sôi động...
(Tiếp theo trang 5)

Minh Tú là  

Á quân của Asia’s 

Next Top Model 

mùa thứ 5
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tạp chí, tạp kĩ tổng hợp, tuy đáp 
ứng được thị hiếu của đông đảo 
công chúng nhưng không dễ tạo 
được chất riêng, gây dựng thương 
hiệu riêng như những gì Thời trang 
và cuộc sống làm được thời điểm 
mới lên sóng. Cho đến khi cơn sốt 
truyền hình thực tế đổ bộ vào Việt 
Nam, nó đã lôi cuốn tất cả vào 
guồng quay sôi động, hối hả bởi sự 
khác biệt trong cách thức thể hiện và cách 
tương tác với khán giả.

dù còn nhiều ý kiến khen chê trái 
chiều, có thể khẳng định, các chương trình 
truyền hình thực tế thi tài về người mẫu, 
thời trang đã được khán giả Việt Nam dần 
yêu mến, đón nhận. Trong đó, Vietnam’s 
Next Top Model (VNTM - Người mẫu Việt 
Nam) đã trở thành điểm hẹn quen thuộc 
trên sóng VTV3, là bệ phóng cho hàng 
loạt người mẫu danh tiếng. Gương mặt 
thương hiệu chỉ mới xuất hiện hai mùa 
đã lập tức giữ vị trí là một trong những 
chương trình truyền hình thu hút sự quan 
tâm lớn nhất. Có phần “lép vế” hơn về 
mặt truyền thông, Project Runway với tên 
gọi Nhà thiết kế thời trang Việt Nam cũng 
giữ được chất lượng chuyên môn cao như 
phiên bản gốc. ba quán quân của chương 
trình gồm hoàng Minh hà, Lý Giám Tiền 
và Nguyễn Tiến Truyển đều đặn có các bộ 
sưu tập ấn tượng trình diễn khắp sàn diễn 
trong và ngoài nước. 

Sở dĩ các chương trình truyền hình về 
thời trang, người mẫu có thể “sống khỏe” tại 
Việt Nam bởi vì bản thân ngành công nghiệp 
này đang phát triển mạnh mẽ. Thời trang 
Việt Nam đang trên đà hội nhập thực sự với 
thế giới và khu vực. Ngày một nhiều hơn 
những nhà thiết kế, người mẫu được vinh 
dự xuất hiện ở các Tuần lễ thời trang cao 
cấp quốc tế, được hợp tác với những thương 
hiệu danh tiếng. Các ngôi sao hàng đầu thế 
giới đã chọn lựa sản phẩm của nhà thiết kế 
Việt Nam như: Công Trí, Lê Thanh hòa, 
hoàng hải. Các chuyên gia thời trang, nhà 

thiết kế nổi tiếng nước ngoài cũng chọn Việt 
Nam là điểm đến để giới thiệu các bộ sưu 
tập mới nhất. Từ bước học hỏi ban đầu, giờ 
đây, các nhà tổ chức Việt Nam hoàn toàn đủ 
tự tin để gây dựng thương hiệu Tuần lễ Thời 
trang Quốc tế Việt Nam định kì hàng năm 
với mô hình hoạt động chuyên nghiệp theo 
công thức chuẩn của thế giới. Thị trường sôi 
động ấy đòi hỏi cần có “nguồn cung” tương 
xứng về đội ngũ những người làm nghề đích 
thực, đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, có cá 
tính, dấu ấn rõ ràng. Mà đây lại là điều mà 
truyền hình thực tế có thể tìm kiếm, đào tạo 
và lăng xê khá tốt. 

Năm 2018, lĩnh vực thời trang trên 
màn ảnh nhỏ Việt hứa hẹn sẽ bùng nổ qua 
hàng loạt cuộc thi. Format The Face sau 
khi về cùng một “chủ” với VNTM hứa hẹn 
sẽ có sự đổi mới toàn diện không chỉ về 
đội ngũ hLV mà cả các thử thách cũng 
như cơ hội phát triển cho Quán quân, Á 
quân. Nhà thiết kế thời trang Việt Nam 
qua một thời gian tạm thời gián đoạn cũng 
chính thức tái xuất để tiếp tục mở ra cơ 

hội cho các bạn trẻ. Ngoài ra, năm 2018 
sẽ đón nhận một chương trình hoàn toàn 
mới mang tên She’s Got the Look hướng 
tới đối tượng thí sinh là những phụ nữ trên 
35 tuổi để lột xác, thay đổi phong cách 
cho họ. 

Theo những nguồn tin chưa chính 
thức, sau khi The Face Men làm náo loạn 
màn ảnh nhỏ Thái Lan, phiên bản này 
cũng sẽ tới với khán giả Việt trong năm 
2018. Thực tế cho thấy, thị trường dành 
cho phái mạnh ở Việt Nam có nhiều hứa 
hẹn nhưng chưa được khai thác tương 
xứng. Một cuộc thi tìm kiếm gương mặt 
dành cho nam giới sẽ không chỉ giải tỏa 
phần nào cơn khát đối với thị trường thời 
trang mà còn có thể giới thiệu được những 
ứng viên sáng giá cho làng điện ảnh, 
truyền hình vốn đang bị nhàm chán bởi  
sự lặp đi lặp lại những nhân vật quá  
quen thuộc. 

Sau màn ra mắt chưa mấy ấn tượng, 
được biết, The Look (Vẻ đẹp thương hiệu) 
của Việt Nam sẽ “tái cấu trúc” để trở nên 
hấp dẫn hơn. The Look vốn là một chương 
trình “ăn theo” The Face, với những phần 
thi nhỏ hơn phù hợp với yêu cầu, tính chất 
của từng nhãn hàng đã từng khá thành 
công ở Thái Lan, đạt hiệu quả về mặt 
thương mại với các dòng sản phẩm cụ thể. 
diện mạo mới cho The Look Việt Nam sẽ 
đến với khán giả trong năm 2018 với sự 
vào cuộc của các ngôi sao ăn khách. 

hoàNG hườNG

Bộ ba HLV The Face  
phiên bản Việt mùa đầu tiên

CT Thời trang và cuộc sống

CT Siêu mẫu nhí
Cơn sốt thời trang được dự báo sẽ 
lên cao điểm trong năm 2018 không 
chỉ với hàng loạt chương trình 
truyền hình về thời trang mà còn 
đến từ những bộ phim truyền hình, 
điện ảnh được đầu tư mạnh tay. 
Hiệu ứng từ phim Cô ba Sài Gòn 
hay Mẹ chồng trong năm 2017 cho 
thấy, thời trang hoàn toàn có thể trở 
thành “nhân vật” trung tâm, đầy 
sức mạnh, một hướng đi mới cho 
nghệ thuật thứ bảy nước nhà.
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trình mới
mộT Trong số íT dự án có Thời 
gian ấp ủ, chuẩn bị dài nhấT là 

phim Tình khúc Bạch Dương do vFc 
sản xuấT sẽ lên sóng vTv3 lúc 
20h45 Thứ năm, sáu Từ ngày 18/1. 

phim về đề Tài người việT Tại nga 
do nsưT vũ Trường khoa đạo diễn 

với sự Tham gia của nhiều Tên 
Tuổi diễn viên được yêu mến 

Trong cả nước. 

viếT Tiếp Chuyện Tình dang dở 
bộ phim Tình khúc Bạch Dương là 

câu chuyện về du học sinh Việt Nam tại 
Nga những năm cuối thập niên 80 thế kỉ 
XX. Đó là Quyên, Quang, hùng, Vân 
trong chuyện tình cảm phức tạp kéo dài 
từ thời trẻ đến khi đã là những ông bố, bà 
mẹ có con đến tuổi cập kê. Quyên du học 
sang tỉnh Krasnodar (Nga) - nơi hùng, 
người yêu Quyên sau 3 năm xa cách đang 
chờ đợi cô. Tại đây, Quyên gặp lại người 
bạn gái thân của mình là Vân và Quang 
- người yêu của Vân. Quyên nhìn thấy ở 
Quang khát vọng, đam mê của một tâm 
hồn lãng mạn, điều mà cô vẫn luôn thất 
vọng về hùng lâu nay và dần nảy sinh 
chút tình cảm khác lạ với Quang. 

Phần một kết thúc khi Quang và 
Quyên đồng thời kết thúc chương trình 

đào tạo tại Liên Xô trở về nước và mối 
quan hệ tình cảm dở dang. Câu chuyện 
tiếp nối vào năm 2017, Quyên và hùng 
tình cờ gặp lại nhau khi họ đều đến Nha 
Trang vì công việc. Điều bất ngờ là, 
lúc này hùng đã là chồng của Vân, còn 
Quyên lại là vợ của Quang. Những khúc 
mắc trong quá khứ đã xoay chuyển thái 
độ của những người bạn với nhau. Những 
tình cảm xưa cũ quay trở lại, khiến Quyên 
và hùng rơi vào mối quan hệ ngoài luồng 
trong khi Quang và Vân xác định giữ gìn 
tình yêu trong lòng như những kỉ niệm 
đẹp mà thôi.

Nhưng bi kịch chưa dừng lại ở đây khi 
con gái của Vân là diệu anh đang yêu 
Linh - con trai của Quang và Quyên. Câu 
chuyện xưa đã ảnh hưởng không nhỏ đến 
chuyện tình cảm của đôi trẻ. diệu anh nói 
lời chia tay với Linh mà không cho cậu 
biết lí do dù cậu ra sức níu kéo. Vì đau 
lòng, bệnh  tim của Linh tái phát…

hứa hẹn nhiều bấT ngờ
Đây là dự án làm phim được VFC 

chuẩn bị từ cách đây khá lâu. Theo chia 
sẻ của anh Nguyễn hoàng dương - phụ 
trách truyền thông của VFC, ý tưởng làm 
một bộ phim dài tập về người Việt ở Nga 
được bắt đầu ngay sau khi phim Hai phía 
chân trời phát sóng. Ekip sản xuất đã 
có nhiều chuyến khảo sát kĩ càng để bộ 

phim sớm được triển khai. Tuy nhiên, do 
nhiều yếu tố khách quan, phải đến giữa 
năm 2017, đoàn làm phim mới chính thức 
khởi quay. Trong mấy tháng quay phim 
tại Nga, những phong cảnh đẹp, địa danh 
đặc trưng, công trình kiến trúc, văn hóa 
nổi tiếng của nước Nga đã được đoàn làm 
phim ưu tiên chọn làm bối cảnh chính 
như: Moscow, Saint Petersburg, Krasnodar 
và Paris - Pháp… 

Đây cũng là bộ phim có số lượng 
diễn viên tham gia khá đông đảo, đều là 
những gương mặt nghệ sĩ đặc sắc của cả 
hai miền Nam bắc: Nhã Phương, hồng 
Loan, Kiều anh, Chi bảo, bình an, 
huỳnh anh, Quang Tuấn, Trọng Trinh… 
Một số nghệ sĩ đã lâu mới quay lại với 
phim truyền hình như: Thanh Mai, Lê Vũ 
Long… hứa hẹn sẽ mang đến những điều 
bất ngờ và thú vị cho bộ phim Tình khúc 
Bạch Dương. Đạo diễn, NSưT Vũ Trường 
Khoa, đã từng có kinh nghiệm làm phim 
Hai phía chân trời tại Nga cho biết, anh 
vừa vui vừa khá áp lực khi trở lại xứ sở 
bạch dương làm phim. bộ phim dài 30 
tập Tình khúc Bạch Dương là nỗ lực của 
ekip làm phim của Trung tâm sản xuất 
phim truyền hình - VFC với mong muốn 
mang đến dư vị mới lạ, hấp dẫn cho khán 
giả màn ảnh nhỏ.

hiềN NGuyêN

Tình khúc bạch dương
Dư vị mới lạ, 
hấp dẫn

8
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trình mới

C hợ khéo cơm ngon được hội 
đồng giám khảo của cuộc thi Ý 
tưởng xây dựng format chương 

trình kênh VTV9 đánh giá cao vì tính 
sáng tạo, góp phần nâng cao chất lượng 
của kênh. Vì thế, từ ý tưởng ban đầu, 
chương trình đã được nghiên cứu và đưa 
vào sản xuất ngay đầu năm 2018. Chợ 
khéo cơm ngon ra đời với mục đích giúp 
các bà nội trợ có lời giải cho những câu 
hỏi luôn thường trực trong đầu: “Hôm 
nay ăn gì? Hôm nay nấu gì? Ăn món 
gì đảm bảo sức khỏe?…” Thông qua 
chương trình, bên cạnh việc học các 
món ăn thì những bà nội trợ còn biết 
xây dựng thực đơn hấp dẫn cho bữa ăn 
gia đình với cách đi chợ tiết kiệm, sáng 
tạo trong chế biến món ăn.

Chương trình gồm ba phần: đi 
chợ, nấu ăn tại trường quay và tương 
tác khán giả. diễn viên hoài an chịu 
trách nhiệm dẫn dắt chương trình vốn 

là gương mặt quen thuộc của 
khán giả màn ảnh nhỏ. Chị sẽ 
cùng một nhân vật khách mời 
đi mua thực phẩm với số tiền 
cố định chương trình đưa ra, 
tùy theo chủ đề từng số. Với số 
tiền đó, cả hai cùng phải xây 
dựng thực đơn cho 4 người ăn 
với đầy đủ món chính, món phụ đảm 
bảo dinh dưỡng. Phần nấu ăn tại trường 
quay sẽ cung cấp cho khán giả nhiều bí 
quyết nấu ăn hấp dẫn, thú vị. Sau đó, 
MC và khách mời sẽ tương tác với khán 
giả bằng trò chơi nhỏ trên trang mạng 
xã hội của chương trình với những phần 
thưởng hấp dẫn, thiết thực. 

Chợ khéo cơm ngon hướng đến đối 
tượng chính là phụ nữ nhưng các khán 
giả thuộc nhiều lứa tuổi cũng có thêm 
nhiều kiến thức cuộc sống đáng quý. 
Thông qua sự hướng dẫn, phân tích của 
các chuyên gia, người xem hiểu thêm 

về những lo toan, vất vả của người phụ 
nữ hiện đại trong bối cảnh vật giá leo 
thang, vệ sinh an toàn thực phẩm báo 
động, thay đổi món ăn vừa đủ dinh 
dưỡng vừa đẹp mắt, việc cân bằng giữa 
gia đình và công việc… do vậy, chương 
trình còn dành cho những ai muốn thể 
hiện tình yêu thương gia đình thì đều có 
thể rút ra được nhiều kinh nghiệm quý 
giá sau khi xem Chợ khéo cơm ngon. 

Phóng viên duy Ly, Trung tâm 
ThVN tại TP.hCM - tác giả của chương 
trình - cho biết chị xây dựng format dựa 
trên thực tế cuộc sống hàng ngày của 
gia đình mình cũng như những người 
xung quanh. Vì đây là chương trình mới 
triển khai từ ý tưởng trong vòng khoảng 
hai tháng nên thời gian đầu,  

Chợ khéo cơm ngon sẽ phát sóng vào 
thứ ba cách tuần để ekip thực hiện có 
thời gian chuẩn bị kĩ lưỡng hơn. “Chúng 
tôi muốn mang lại cảm giác hứng khởi 
cho chị em nội trợ mỗi khi vào bếp, để 
mỗi ngày là một trải nghiệm thú vị với 
những thực đơn phong phú, hấp dẫn, giá 
cả hợp lí. Những thực đơn trong khoảng 
40.000 - 100.000 đồng cho mỗi bữa 
ăn phù hợp với thu nhập của phần lớn 
người dân sẽ giúp chị em tự tin hơn khi 
vào bếp” - chị duy Ly chia sẻ. 

L.P

Chợ khéo cơm ngon

NgườI bạN MỚI của 
gIa đìNH HIệN đạI

chợ khéo cơm ngon (pháT sóng số đầu Tiên Trên kênh vTv9 vào 
lúc 18h40 Thứ ba 9/1/2018) sẽ mang lại nhiều Thông Tin ThiếT Thực 
cho khán giả đang phải đau đầu với câu hỏi hàng ngày: ăn gì vừa 
ngon vừa hợp Túi Tiền?... chương Trình được Triển khai Từ ý 
Tưởng đoạT giải nhấT cuộc Thi Ý Tưởng Xây Dựng formaT chương 
Trình kênh VTV9 lần Thứ hai Tháng 11/2017. 
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Đó Đây

Sau 12 năm 
trên sóng, 

chương trình 
Văn hóa – Sự 
kiện - Nhân vật 
đã chính thức 
nói lời chia tay 
khán giả vào 
những ngày 

cuối năm 2017. Đây là talk show do ban Sản xuất các 
chương trình giải trí thực hiện, đề cập tới những vấn đề, 
sự kiện và các nhân vật gây được chú ý trong xã hội. Là 
người gắn bó với chương trình này, bTV Mỹ Linh chia 
sẻ: “12 năm nhiều niềm vui nhưng cũng lắm lận đận. 
Vui vì nhờ chương trình mà mình và các đồng nghiệp 
học được nhiều điều, gặp được nhiều người, được khán 
giả ghi nhận. 12 năm qua, mình đã cố gắng chia sẻ với 
khán giả những điều mình nghĩ mà không bị chi phối 
bởi điều gì và cũng để nghệ sĩ đến với chương trình nói 
đúng điều họ nghĩ... Chương trình khép lại, mình có 
nhiệm vụ mới, thử thách mới nhưng sẽ luôn nhớ rằng đã 
được khán giả động viên...” 

Lh

Văn hóa - Sự kiện - nhân Vật 
chia tay khán giả

Chúng ta là một gia đình là chương trình truyền hình thực tế do 
ban Thanh thiếu niên, Đài ThVN sản xuất, dành cho các cặp đôi 

là anh, chị em ruột trong một gia đình. bốn đội chơi sẽ lần lượt vượt 
qua 3 thử thách: Cùng nhau, Chia sẻ và Tin tưởng. hai đội có số điểm 
cao nhất sau 3 phần thi sẽ chơi thử thách Thấu hiểu và giành chiến 
thắng cuối cùng. 
Chương trình này 
nhằm giúp các cặp 
anh, chị em kết nối, 
khơi gợi tình yêu 
thương, xóa nhòa 
khoảng cách và cải 
thiện mối quan hệ 
trong gia đình. Đồng 
thời, đây cũng là một 
sân chơi, một không gian mở cho các bạn trẻ phát triển cảm xúc, rèn 
luyện tính kiên nhẫn, tự lập, học cách cảm thông, giúp đỡ người xung 
quanh. Không chỉ vậy, chương trình còn giúp các phụ huynh có cái 
nhìn rõ hơn về tính cách và tiềm năng phát triển của con mình.

Chương trình  phát sóng vào 21h30 thứ ba hàng tuần trên kênh 
VTV6, từ tháng 1/2018.

T.h

game show mới trên vTv6:
 Chúng ta là một gia đình

nhiều chuyên mục mới 
lên sóng vTv8

* Thoát khỏi cạm bẫy là một 
chương trình nhằm tái hiện nhiều 
tình huống khác nhau nhằm lột tả 
một cách chân thực, toàn diện nhất 
về những câu chuyện có thật trong 
đời sống như: dùng tình, tiền, tài 
lộc, chức, sắc… để “gài bẫy”, để 
đạt được chức quyền, để chiếm đoạt 
tiền bạc… Đây là một chương trình 
truyền hình thực tế mang tới cho khán giả những kiến thức xã hội, những kĩ 
năng ứng phó trong mọi lĩnh vực của cuộc sống cũng như khả năng “thoát 
hiểm” trong cuộc sống. bên cạnh đó, chương trình cũng có những khoảng 
lặng nhiều xúc cảm, những bài học sâu sắc. Thoát khỏi cạm bẫy phát sóng lúc 
21h10 thứ bảy trên kênh VTV8. 

*1001 chuyện hôn nhân là cái nhìn muôn màu về cuộc sống thực tế sau hôn 
nhân, từ đó đưa ra các cách xử lí xung đột, mâu thuẫn thường hay xảy ra trong 
cuộc sống hôn nhân. bên cạnh trang bị kiến thức, kĩ năng để đối mặt và vượt 
qua các giai đoạn khó khăn trong cuộc đời, chương trình góp phần giúp người 
xem và gia đình có cuộc sống êm ấm, hạnh phúc hơn. Một trong những điểm 
khác biệt của chương trình là khách mời với các nghệ sĩ nổi tiếng, chuyên gia 
pháp lí, tâm lí hàng đầu… để phân tích thấu tình đạt lí các vấn đề nhưng vẫn 
mang sắc màu vui tươi, thoải mái. 1001 câu chuyện hôn nhân phát sóng lúc 
21h10 vào thứ Sáu hàng tuần trên kênh VTV8. 

NT

danCing wiTh The sTars 
sẽ có phiên bản đặc biệt

Ngay sau khi mùa thi thứ 25 của chương 
trình Dancing with the Stars khép lại với 

chiến thắng thuộc về ca sĩ Jordan Fisher, nhà 
sản xuất 
chương 
trình đã 
hé lộ 
những 
thông tin 
mới thú 
vị về mùa 
sau. Theo 
đó, mùa 
thứ 26 sắp ra mắt vào mùa xuân năm 2018 sẽ là 
phiên bản đặc biệt dành riêng cho các vận động 
viên. Phiên bản mới sẽ có sự tham gia của 10 
vận động viên tài năng ở các môn thể thao khác 
nhau. họ sẽ cùng nhau tranh tài khiêu vũ. hai 
người đảm nhận vai trò dẫn dắt phiên bản này 
là Tom bergeron - MC từng giành giải Emmy 
và Erin andrews - MC thể thao quen thuộc của 
Fox Sports. 

h. My (Theo tvseriesfinale)

Chuyên mục Thoát khỏi cạm bẫy
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diễn viên truyền hình 
gốc Pakistan - 

Kumail Nanjiani được 
tạp chí Entertainment 
Weekly bình chọn 
là một trong những 
nhân vật nổi bật 
nhất của làng giải 
trí thế giới năm 2017 
do phần thể hiện xuất 
sắc của anh trong bộ phim 
The Big Sick (bệnh lạ). Tác phẩm 
độc lập này không chỉ mang về doanh thu ấn tượng mà 
còn nhận rất nhiều lời khen ngợi từ giới chuyên môn, 
là ứng cử viên sáng giá cho mùa giải thưởng. bên cạnh 
The Big Sick, Kumail Nanjiani còn rất thành công cùng 
series phim truyền hình nổi tiếng về thế giới công nghệ 
mang tên Silicon Valley (Thung lũng Silicon). hiện bộ 
phim đã được gia hạn tiếp mùa thứ năm và sẽ lên sóng 
trong năm 2018 với những đổi mới mang tính bước 
ngoặt sau xáo trộn trong đội ngũ diễn viên chính.

V.P

kumail nanjiani là nhân vật nổi bật 
của năm 2017

danh hài Jimmy Kimmel sẽ tiếp tục là người dẫn dắt giải oscar 
2018. Đây cũng là lần đầu tiên trong khoảng 20 năm qua có 

một nghệ sĩ được đảm đương vinh dự này hai lần liên tiếp. Trong 
Lễ trao giải 2017, Jimmy lần đầu xuất hiện trên sân khấu oscar 
trong vai trò người dẫn chương trình và đã xướng nhầm tên bộ phim 
hay nhất. Kì oscar 2018 cũng là dịp kỉ niệm 90 năm thành lập giải 
thưởng này nên việc được tiếp tục trao cho vinh dự người cầm trịch 
lễ trao giải lại càng trở nên ý nghĩa với danh hài Jimmy Kimmel.

diệP Chi (Theo Variety)

Jimmy kimmel đã sẵn sàng 
cho giải oscar 2018

Let’s Live Kindly 
(Hãy sống tử 

tế) là chương trình 
truyền hình thực tế 
giúp khán giả thấy 
những gì đang xảy ra 
trong nhà tù. Chương 
trình sẽ phản ánh quá 
trình một tù nhân từ 
khi bị bắt đến khi bắt 
đầu cuộc sống trong 
tù. Đây là chương 
trình truyền hình 
thực tế đầu tiên của 
hàn Quốc có nội dung và bối cảnh đặc biệt như 
vậy. Chương trình do hai đạo diễn Je young Jae và 
Kim Min Jong thực hiện. Nhóm sản xuất cho biết, 
họ mong muốn khán giả hiểu được khó khăn của 
những nhân viên trong nhà tù và muốn gửi gắm 
thông điệp về tầm quan trọng của việc sống trong 
sạch và tuân thủ pháp luật. 

b. Ly (Theo Kpople.com)

hàn quốc sẽ ra mắt chương trình 
thực tế trong nhà tù

CasTLe roCk
Tâm điểm mới của màn ảnh nhỏ

Là một 
trong 

những series 
phim truyền 
hình mới 
đáng chờ đợi 
nhất trong 
năm 2018, 
castle rock 
(Lâu đài đá) 
được dự đoán 
sẽ tiếp nối 

chuỗi thành công vang dội của “ông hoàng tiểu thuyết kinh dị” Stephen 
King. Thời gian qua, những bộ phim điện ảnh và truyền hình chuyển thể 
từ tác phẩm của Stephen King đã tạo nên trào lưu sôi động dù không phải 
ekip nào cũng thành công trong việc đưa những nỗi ám ảnh, không khí 
đen tối, kịch tính từ trang sách lên màn ảnh. castle rock với sự đầu tư 
thực hiện của hãng truyền hình trực tuyến hulu được xem là một ẩn số 
đáng chú ý khi nội dung phim dựa trên nhiều nhân vật, nhiều tác phẩm ăn 
khách khác nhau của Stephen King. Tất cả kết hợp, đan xen trong một thế 
giới đầy bí ẩn, khó lường - một bản sử thi của ánh sáng và bóng tối. 

K.M

http://kpople.com/
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VT
Vgương mặt

trang bìa

bấT ngờ và vỡ òa hạnh phúC
Ở giải Sao Mai 2017, Vũ Thanh Thanh 

là thí sinh thu hút nhiều sự chú ý. Sức hút 
của cô không chỉ đến từ ngoại hình được 
coi là “hoa hậu Sao Mai 2017” mà còn 
ở chất trữ tình trong giọng hát đậm chất 
thính phòng này. Đây là cuộc thi ca hát 
chuyên nghiệp đầu tiên cô tham dự, ý định 
ban đầu của Thanh chỉ là đi thi để cọ xát, 
học hỏi kinh nghiệm thôi, chứ không nghĩ 
đến việc mình có thể tiến xa đến vậy. 

Cô sinh viên thanh nhạc năm thứ 4 
của học viện Âm nhạc quốc gia chia sẻ: 
“Những vòng đầu tiên Thanh cảm thấy hồi 
hộp kinh khủng vì xung quanh có nhiều 
anh chị đã tham gia rất nhiều cuộc thi, 
trong khi mình còn quá non nớt. Nhưng 
được sự động viên của thầy giáo - NSưT 
Quốc hưng, sự chia sẻ kinh nghiệm của 
các anh chị và hỗ trợ của ekip thực hiện 
Sao Mai 2017, Thanh càng cảm thấy hứng 
thú, tự tin và trưởng thành hơn”. Cảm giác 
hạnh phúc, như được bay bổng khi tên Vũ 
Thanh Thanh được xướng lên trong đêm 
chung kết Sao Mai, cô gái đất Cảng mong 

rằng những giây phút trên sân khấu sẽ kéo 
dài thêm để được sống mãi trong không 
khí đó.

Ngôi vị Á quân dòng nhạc Thính 
phòng có thể là bất ngờ đối với chính cô, 
nhưng với khán giả theo sát cuộc thi thì 
không mấy ngạc nhiên. Là thí sinh thính 
phòng duy nhất trong đêm chung kết chọn 
ca khúc Việt Nam Người lái đò trên sông 
Pô Cô để thể hiện, Thanh Thanh giành 
được nhiều tình cảm bởi cảm giác vừa 
quen vừa lạ của ca khúc hay nhưng ít được 
dịp thể hiện. Lối hát tròn vành rõ chữ, vừa 
kĩ thuật vừa mềm mại của cô đã mang đến 
làn gió tươi mới, nhẹ nhõm và vô cùng 
thân thương trên sân khấu Sao Mai 2017.

 Chia sẻ về việc chọn ca khúc Việt 
Nam để dự thi, Thanh Thanh cho biết: 
“Thanh yêu tiếng Việt và luôn muốn tôn 
vinh vẻ đẹp của các ca khúc Việt Nam. 
Giải Sao Mai không chỉ cho Thanh cơ hội 
được bước ra khỏi dàn hợp xướng, một 
mình đứng trên sân khấu cất giọng hát ca 
khúc Việt Nam trước đông đảo khán giả 

như Thanh hằng mơ ước. hành trình  
Sao Mai còn cho Thanh những kinh 
nghiệm đáng quý về sự cẩn trọng trong 
cách tìm hiểu, cảm nhận từng câu hát. Sau 
giải Sao Mai, Thanh cảm thấy mình biết 
hát hơn, biết nâng niu từng câu từng chữ 
trong mỗi bài hát. Đó là điều Thanh cảm 
thấy quý giá nhất”.

Đi Đến Cùng Đam mê  
dòng nhạC Thính phòng

Chất trữ tình, mềm mại khi hát những 
ca khúc chính thống là điều không phải 
ca sĩ nào cũng làm được khi ở độ tuổi 
đôi mươi như Thanh Thanh. Thường thì, 
các giọng hát được đào tạo bài bản khá 
nệ kĩ thuật ở những bước đi đầu tiên của 
sự nghiệp ca hát. Mang câu hỏi về sự trải 
nghiệm đặt ra cho Thanh Thanh, mới biết 
cô là con út trong một gia đình có ba chị 
em. bố mất sớm, mẹ Thanh Thanh một 
mình nuôi ba con ăn học. Tuy sớm trống 
vắng tình cảm của người cha nhưng cô có 
một tuổi thơ êm đềm trong sự yêu thương, 
đùm bọc nhất mực của mẹ và các chị gái. 
yêu ca hát từ bé, lớn lên Thanh Thanh 

Ca sĩ Thanh Thanh 
Sao Mai giúp tôi  

nâng niu  
từng câu hát

với gương mặT Thanh Tú và  
chiều cao nổi Trội, ThoạT nhìn, 

Tưởng như vũ Thanh Thanh 
Thuộc về sàn caTwalk. nhưng 

khi Thanh cấT Tiếng háT, giọng 
nữ cao Trong Trẻo mà chấT 
chứa Tình cảm ấy làm nhiều 
người yêu nhạc sẽ Thấy Tiếc 

nuối nếu như cô gái đấT cảng 
này không Theo đuổi con 

đường ca háT.



dám quyết tâm lên hà Nội để thi vào học 
viện Âm nhạc Quốc gia cũng chính nhờ 
sự cổ vũ của mẹ. Với Thanh Thanh, có lẽ 
cô không chỉ hát bằng cảm xúc và sự đam 
mê của một cô gái trẻ mà còn hát bằng cả 
tình yêu thương và sự kì vọng của người 
mẹ đảm đang và tình cảm các chị gái gửi 
gắm vào trong đó.

 Có nhiều người hỏi Thanh tại sao 
không chọn nhạc nhẹ, nhạc trẻ để phù hợp 
với cảm nhận của lứa tuổi và dễ gần khán 
giả hơn, nhất là cô có nhiều lợi thế về 
ngoại hình? Thanh Thanh tâm sự: “Thanh 
cũng thích nhạc trẻ, nghe tất cả những 
dòng nhạc mà một người trẻ hay nghe 
nhưng khi hát 
Thanh muốn 
hát những 
ca khúc của 
dòng nhạc 
chính thống, 
nhạc trữ tình 
cách mạng, 
vì sự đẹp đẽ 
của giai điệu, 
ca từ và cả 
những thông 
điệp được gửi 
gắm trong 
đó làm cho 
Thanh mê 
đắm. Được 
hát dòng nhạc 
chính thống 
với Thanh 
là một  
hạnh phúc”.

Sau thành công bước đầu ở cuộc thi 
Sao Mai 2017, Thanh Thanh đang trong 
những ngày bận rộn với những lời mời 
ca hát và dự định mới trong âm nhạc. Cô 
hiểu rằng, giải thưởng chỉ là bệ đỡ, là 
động lực để cô bước tiếp bằng chính nỗ 
lực, đam mê và khả năng của chính mình 
để xây dựng và khẳng định tên tuổi. Đầu 
năm 2018, một MV mới sẽ được Thanh 
Thanh gửi đến khán giả trước khi ra mắt 
những dự án dài hơi hơn. Đó sẽ là bước đi 
khởi đầu trên chặng đường ca hát đầy say 
mê và quyết tâm  của cô gái đất Cảng  
21 tuổi này. 

Đỗ huyềN
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 Ý tưởng để anh và đồng nghiệp thực 
hiện phóng sự dấu chân người ra đi bắt 
đầu từ đâu?

- bTv ngọc minh:  Khi nhà báo Đinh 
hữu dư bị mất tích trong trận lũ ở yên 
bái, rất nhiều báo chí vào cuộc đưa tin 
về cuộc sống, cách sống, cách nghĩ, cách 
làm, mối quan hệ… của anh. Nhà báo Tạ 
bích Loan đã yêu cầu anh em trong ban 
Sản xuất các chương trình giải trí làm 
chương trình đó về nhân vật này. Đạo diễn 
Lại bắc hải Đăng muốn để câu chuyện 
ấy cho Điều ước thứ 7 và tôi đã nhận thực 
hiện đề tài ấy. Trước đây, tôi đóng vai trò 
tổ chức sản xuất chương trình Điều ước 
thứ 7 nhưng lần này, trong phóng sự Dấu 
chân người ra đi, tôi đảm nhiệm vị trí  
đạo diễn. 

Tôi đã nghe kể lại từ cô giáo hải hà, 
bạn học cấp 3 của nhà báo Đinh hữu dư 
tại trường ThPT chuyên Lương Văn Tụy - 
Ninh bình rằng, dư đã nhắn tin nhờ hà tập 
hợp và chọn sách. Được biết, trước đó một 
năm, khi Đinh hữu dư được tuyển dụng 
vào Thông tấn xã Việt Nam và được cử 
lên làm phóng viên thường trú ở yên bái, 

qua quá trình 
công tác tại 
các huyện miền 
núi như Mù 
Căng Chải, Trạm 
Tấu..., chứng kiến 
sự thiếu thốn của học 
sinh nơi đây, anh đã có 
ý định thực hiện tủ sách cho 
các em. Đây là việc mà nhà báo Đinh hữu 
dư chưa kịp thực hiện thì đã mất. Khi 
thực hiện phóng sự này, tôi lên yên bái 
để quay phóng sự về cơ quan thường trú 
của Thông tấn xã thì được chứng kiến căn 
phòng anh từng ở với rất nhiều sách mà 
nhà báo Đinh hữu dư gom mua và của 
mọi người ủng hộ… Tôi thực sự cảm kích 
tấm lòng và suy nghĩ “kiến tha lâu đầy tổ” 
của anh. Xuất phát từ đó, chúng tôi đã viết 
tiếp hành trình của nhà báo Đinh hữu dư 
theo cách khác với rất nhiều người đã làm. 

 Đây là giải Vàng đầu tiên anh đạt 
được ở LhThTQ?

- Đúng vậy. Trước đây, tôi đã làm rất 
nhiều thể loại chương trình nhân văn, 
chính luận từ thời làm chương trình Người 

đương thời với nhà báo Tạ bích Loan 
những năm 2002 - 2007. Trong sáu năm 
đó, chúng tôi cũng được hai giải b báo 
chí toàn quốc 2003 - 2004. Tôi và các 
đồng nghiệp luôn tâm niệm, dù sản phẩm 
lớn hay nhỏ, đều làm với trách nhiệm, làm 
thế nào để mang sản phẩm tốt nhất đến 
với khán giả chứ không ai nghĩ làm sản 
phẩm để mang đi dự thi. Cho nên, được 
giải thưởng cũng vui nhưng coi đó là một 
phần thưởng nho nhỏ để khích lệ mình. 
Với mỗi sản phẩm truyền hình, chúng 
tôi đều coi đó là sự đóng góp của cả tập 

thể. Trong tác phẩm này, mặc dù tôi 
là chủ đề tài, vừa là người đi 

tìm hiểu, quay phóng sự 
có sự góp công của 

bTV Phương Thảo, 
nhưng người biên 
tập sản phẩm thành 
phóng sự có cấu tứ 
chặt chẽ gần như 
không phải sửa là 
bTV Mỹ Cường. 

bTV Mỹ Cường đã 
biên tập, cho ra một 

sản phẩm rất tốt và tôi 
đánh giá rất cao công sức 

của bạn ấy.  

 Được biết, dấu chân người 
ra đi chỉ mới được thực hiện cách đây 
hơn một tháng. Quá trình thực hiện 
phóng sự này có điều gì đặc biệt,  
thưa anh?

- Từ lúc nhận đề tài, ghi hình, làm hậu 
kì đến lúc phát sóng là khoảng một tháng. 
Chúng tôi đã đi ba nơi: yên bái - cơ 
quan thường trú của Đinh hữu dư, Ninh 
bình - nơi dư đã học tập và huyện Trạm 
Tấu - nơi làm thư viện sách cho các em 
nhỏ theo ước nguyện của nhà báo. Trong 
đó, Làng Nhì - một điểm xa của huyện 
Trạm Tấu là chuyến đi gian khổ nhất. Mặc 
dù người dân đã cảnh báo xe không vào 
được nhưng đoàn vẫn quyết tâm đi. Sau 
đợt mưa lũ, đường sạt lở hàm ếch không 
có đường đi, điều lo lắng nhất của tôi là 

Viết tiếp hành trình 
của người ra đi

có Thể nói, Dấu 
chân người ra Đi - phóng 

sự đạT giải vàng viếT Tiếp 
hành Trình của nhà báo đinh 

hữu dư là Tác phẩm gây ấn Tượng 
mạnh với ban giám khảo Tại liên 

hoan Truyền hình Toàn quốc lần Thứ 
37. cảm động, sâu lắng và Trân Trọng - 

đó là cảm xúc của nhiều người khi 
xem. phóng sự do bTv ngọc minh - 
phó Trưởng phòng ý Tưởng và Tổ 
chức sự kiện cùng đồng nghiệp 

Thực hiện Trong Thời gian 
khá ngắn. 

BTV Ngọc Minh đại diện ekip sản xuất nhận  
Giải Vàng thể loại Phóng sự tại LHTHTQ lần thứ 37 

VT
VĐối

thoại

bTV Ngọc Minh:
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phải “tăng bo” rất nhiều người cùng đồ 
đạc là sách vở, chăn ấm, quần áo.... Vất vả 
vô cùng nhưng khi lên được đến nơi, mọi 
người đều thở phào nhẹ nhõm. 

 ngoài khó khăn trong việc di 
chuyển, còn khó khăn nào nữa không?

- Nếu như ở các câu chuyện khác, nhân 
vật còn sống và chúng tôi có thể tiếp cận, 
qua đó hiểu phong cách, suy nghĩ của họ 
thì ở Dấu chân người ra đi, tôi hoàn toàn 
phải tìm hiểu những người xung quanh để 
khắc họa được nhân vật mà mình muốn 
phản ánh, đã sống có ý nghĩa, nhân văn và 
có trách nhiệm với cộng đồng. Tôi phải 
tiếp cận người bạn học cấp ba của dư là 
cô giáo hải hà, sau đến cô giáo dạy văn 
Tạ anh Ngọc  - Chủ nhiệm ba năm cấp 
ba, rồi những bạn học cùng thời đại học 
và người nhà của dư. Tên chương trình 

- Dấu chân người ra đi - được lấy ý từ 
một bài viết trong cuốn nguyệt san nhân 
dịp kỉ niệm 50 năm trường ThPT chuyên 
Lương Văn Tụy. Đó là bài mà Đinh hữu 
dư viết về người thầy giáo đáng kính của 
mình và bài viết cũng chính là kim chỉ 
nam hành nghề sau này của anh. Chính bài 
viết đó khiến cho chúng tôi rất cảm kích 
về suy nghĩ và hành động cao đẹp của nhà 
báo xấu số này, thôi thúc nhóm thực hiện 
phóng sự làm sao cho tốt nhất có thể và 
lột tả được chân dung một con người bình 
dị nhưng có lí tưởng cao đẹp như nhà báo 
Đinh hữu dư. 

 Điều anh cảm thấy hài lòng nhất 
về tác phẩm này? 

- Điều tôi hài lòng ở tác phẩm này là 
không bị nói quá, không như các tác phẩm 
khi tiếp cận hay bị “tô hồng”. Khi làm, 

chúng tôi đã đọc tất cả bài viết của các tác 
giả và những người bạn, đồng nghiệp chia 
sẻ nhiều câu chuyện rất hay, rất đời và tôi 
tìm những câu rất đời đấy để đưa vào tác 
phẩm. Thủ pháp nghệ thuật thực ra không 
có gì đặc biệt. Điều mà chúng tôi làm cho 
tác phẩm ấy chạm đến trái tim khán giả 
là các bài thơ của tác giả đã được chuyển 
tải trong phóng sự này - cũng chính là lí 
tưởng sống của nhà báo Đinh hữu dư. 

Tôi nghĩ, khi chúng ta làm bất cứ điều gì 
cũng phải luôn có trách nhiệm cao nhất với 
công việc mình làm. Khó đến đâu cũng chỉ 
là tạm thời, thực hiện nó như thế nào để đem 
đến hiệu quả mới là điều quan trọng.

 Xin cảm ơn anh!

Lê hoa (Thực hiện) 
Ảnh: hải hưNG

BTV Ngọc Minh tác nghiệp trong  
chương trình Điều ước thứ 7

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao giải vàng cho các tác giả 
đoạt giải ở thể loại Phóng sự và Phim tài liệu
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hai mùa trước, sắc màu nhật bản đã 
đưa khán giả khám phá nhiều nét văn 
hóa, ẩm thực đặc sắc của xứ sở mặt trời 
mọc. Với chủ đề cảnh sắc thiên nhiên, 
mùa 3 sẽ mang đến cho khán giả những 
nội dung hấp dẫn như thế nào? 

Sắc màu Nhật Bản mùa 3 được thực 
hiện vào cuối tháng 10 đầu tháng 11 - đây 
là thời gian rất đẹp ở Nhật. Theo thứ tự, 
chúng tôi sẽ đưa khán giả đến Chiba để tìm 
hiểu tượng đại Phật khắc đá lớn nhất Nhật 
bản; đến Shizuoka để tìm hiểu tại sao nơi 
đây là vùng trà có sản lượng số 1 thế giới; 
đến với tỉnh oita để ghé thăm cây cầu đá 
yabakei dài nhất thế giới; đến Nagasaki để 
chiêm ngưỡng cảnh đẹp về đêm đẹp nhất 
Nhật bản và cuối cùng là đến yamanashi 
thăm vùng Phú Sĩ Ngũ hồ - nơi có cảnh 
sắc mùa thu lá đỏ độc nhất vô nhị dưới 
chân núi lửa.

Điều hấp dẫn của mùa 3 là bên cạnh 
những cảnh sắc thiên nhiên và các công 

Sắc màu nhậT Bản mùa 3 sẽ Tập Trung giới Thiệu cảnh sắc Thiên 
nhiên, các di Tích lịch sử, công Trình nhân Tạo được xếp 
hạng Tại 5 Tỉnh là: chiba, shizuoka, yamanashi, oiTa và 
nagasaki. chia sẻ của nhà báo minh hà (ban hợp Tác quốc Tế) 
sẽ giúp khán giả khám phá phần nào về series chương Trình 
sẽ lên sóng vTv3 Từ ngày 19/1/2018.

TCSX Minh Hà (áo trắng) trao đổi với 
MC Lê Anh (đội mũ) về cảnh quay

Nước Nhật còn rất nhiều điều
cầN kHáM PHá

Núi Phú Sĩ
Ekip tác nghiệp ở Chiba

VT
Vnhật kí

phóng viên

trình nhân tạo được xếp hạng còn có thêm 
những yếu tố “vệ tinh” giúp làm nổi bật 
vẻ đẹp của những địa danh đó. Chẳng 
hạn, cảnh sắc thiên nhiên ở biển, ở hồ hay 
thành phố cảng sẽ đẹp hơn nếu được đặt 
trong khung cảnh hoàng hôn. Tôi tin chắc 
rằng khán giả sẽ rất thích thú khi được 
chiêm ngưỡng cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp 
ở thánh địa tình yêu Shizuoka hay bên hồ 
Kawaguchi dưới chân núi Phú Sĩ. 

như chị vừa chia sẻ, sắc màu 
nhật bản mùa 3 được thực hiện vào 
mùa thu - mùa đẹp nhất trong năm. Điều 
đó có giúp quá trình tác nghiệp của ekip 
thuận lợi hơn không?

Trước khi khởi hành, chúng tôi háo 
hức mong gặp một mùa thu se lạnh tại tỉnh 
Chiba, nơi cách Tokyo chừng 30 phút xe 
chạy. Nhưng trái với mong đợi, ngay trong 
hai ngày đầu tiên, chúng tôi đã chứng kiến 
siêu bão Lan mạnh nhất và nguy hiểm 
nhất trong vòng 68 năm qua tại Nhật bản. 
Chúng tôi phải ngừng quay hoàn toàn 
và chờ đợi cho đến khi cơn bão đi qua. 
Những ngày tiếp phải quay dồn cho kịp 
tiến độ, thời gian làm việc thường kéo dài 
từ khoảng 6h sáng đến khoảng 8 - 9h tối. 
Khi đi được nửa hành trình, chúng tôi lại 
gặp thêm một cơn bão nữa ở tỉnh oita. 
bão gây mưa và gió làm khung cảnh thiên 
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VT
VChương 

trình mới

nhiên ngoài trời không đẹp như chúng tôi 
mong muốn. 

Tuy nhiên, chúng tôi cũng được trải 
nghiệm và rất hài lòng với những cảnh 
quay lá đỏ hay hoàng hôn tuyệt vời ở các 
tỉnh Nagasaki, yamanashi và Shizuoka. 
Việc chờ đợi ghi hình cảnh hoàng hôn 
cũng là thời gian đáng nhớ. Lúc nào chúng 
tôi cũng phải chạy đua với thời gian để 
đến được nơi đón cảnh hoàng hôn đẹp 
nhất. Thông thường, Mặt trời lặn rất nhanh 
(khoảng 30 giây - tôi đo được trong lần 
quay Mặt trời ở sát đường chân trời cho 
đến khi lặn xuống hẳn ở Shizuoka) nhưng 
chúng tôi phải đến sớm trước 2 đến 3 
tiếng để chuẩn bị đặt máy và tập thoại. 

Được biết, trong quá trình làm 
phim, ekip thực hiện đã tới cả những nơi 
mà ngay cả người nhật cũng hiếm khi 
được đặt chân tới. chị có thể chia sẻ 
thêm với khán giả về điều đó? 

Trong 5 thành phố thì Nagasaki là nơi 
khiến tôi tò mò nhất. Nhắc đến Nagasaki, 
tôi nghĩ ngay tới thành phố bị hủy diệt bởi 
bom nguyên tử năm 1945. Vì thế, tôi rất tò 
mò muốn biết về sự đổi thay ở đây. Khi tôi 
đến, cảm giác đầu tiên là Nagasaki cũng 
yên bình và dễ chịu như bao thành phố 
khác của Nhật. Nagasaki có cảng biển, là 
cửa ngõ giao thoa văn hóa giữa các nước 
phương Tây và Nhật bản. Chúng tôi đã 
ghi hình tại công viên huis Ten bosch - 
một địa điểm thu nhỏ của hà Lan. Toàn bộ 

công trình từ cảnh quan kiến trúc như: tòa 
nhà, con đường, kênh rạch, thậm chí cối 
xay gió, vườn hoa tuy lip… đều mô phỏng 
với kích thước chuẩn theo bản thiết kế của 
kiến trúc gốc ở hà Lan. buổi tối, toàn bộ 
khu vườn hoa trong công viên được thắp 
đèn LEd đủ màu sắc kì ảo khiến người 
ta cảm thấy như lạc vào thế giới của ánh 
sáng. Tôi vô cùng khâm phục người Nhật 
với công nghệ ánh sáng đỉnh cao tại khu 
công viên đẹp tuyệt vời này.

ngoài những nội dung mà các tập 
phim sẽ chuyển tải tới khán giả, chị có 
muốn chia sẻ thêm điều gì về đất nước và 
con người xứ sở mặt trời mọc sau hành 
trình làm phim lần này? 

Ở hai mùa trước, Sắc màu Nhật Bản 
đã đưa người xem đến vùng đất Nhật 
bản, nơi có những món ăn vô cùng đặc 
sắc và đậm “chất” Nhật bản. Con người 
ở đó thông minh, sáng tạo trong lao động 
và luôn cố gắng giữ gìn văn hóa truyền 
thống. Người Nhật thích làm ra những 
điều đặc biệt nhất, quan tâm đến thứ hạng 
và xếp bậc những di tích, công trình, danh 
lam thắng cảnh... Thông qua thứ hạng, xếp 
bậc, người Nhật thấy có trách nhiệm trong 
việc gìn giữ và phát huy các giá trị đã 
đạt được; đồng thời, họ luôn cố gắng đặt 
ra các mục tiêu khác cao hơn để tiếp tục 
phấn đấu, khám phá và chinh phục. bởi 
vậy, nước Nhật vẫn còn rất nhiều điều cần 
khám phá.

 sắc màu nhật bản là dự án hợp 
tác đặc biệt giữa Đài ThVn và Đài TBS. 
Sau 3 mùa, chị có đánh giá như thế nào 
về hiệu quả của dự án cũng như vai trò 
của mỗi bên? 

Năm nay chúng tôi có đổi mới phương 
thức hợp tác sản xuất. Phía Việt Nam cử 
ekip thực hiện chương trình bao gồm: tổ 
chức sản xuất, biên tập, quay phim và 
MC. Phía Nhật cung cấp thêm một ekip và 
một đạo diễn xuyên suốt 5 tập phim chứ 
không riêng lẻ từng tập như 2 mùa trước. 
MC Lê anh được chọn cho hành trình Sắc 
màu Nhật Bản mùa 3 sẽ đồng hành với các 
bạn người Việt Nam là các du học sinh và 
tu nghiệp sinh ở Nhật. Việc có thêm quay 
phim và biên tập người Việt Nam trong 
ekip sản xuất lần này giúp cho việc truyền 
tải hình ảnh nước Nhật cũng như các 
thông điệp của bộ phim đến gần hơn với 
khán giả Việt Nam. 

Qua dự án, tôi nhận thấy các bên đã 
rất nỗ lực trong việc hợp tác sản xuất. Đặc 
biệt, ở mùa 3, sự thay đổi về nhân sự tham 
gia sản xuất đã giúp công việc đạt hiệu 
quả cao hơn. bản thân tôi khi làm việc với 
đối tác Nhật bản cũng học hỏi được nhiều 
hơn ở vị trí tổ chức sản xuất. hi vọng, 
chúng tôi có thể tiếp tục hợp tác ở chương 
trình Sắc màu Nhật Bản các mùa sau.

 Cảm ơn chị đã chia sẻ!

nguyên trang

(Thực hiện)

Cầu Hourai bashi ở Shimada được  
Guiness công nhận là cầu bằng gỗ  

dài nhất thế giới (897,4m)

Lá đỏ ở Yamanashi

Làng cổ Oshino dưới chân núi Phú Sĩ
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 Được biết, chị rất bận rộn, lí do 
nào khiến chị nhận lời tham gia dự án 
phim ngoài Bắc?

Thực ra, khi ekip làm phim gọi và 
gửi kịch bản, tôi đã bị hút bởi cá tính 
và tâm lí phức tạp của nhân vật bà Lan. 
Tôi ra bắc làm phim, đó không phải là 
yếu tố quan trọng vì với hai đạo diễn Vũ 
Trường Khoa và Trọng Trinh, chúng tôi 
đều đã biết nhau nên trao đổi công việc 
rất đơn giản. Nói về kĩ thuật, đây là bộ 
phim được quay bằng máy 4K nên rất 
đẹp, phim thu âm đồng bộ khá mất thời 
gian nên chất lượng rất tốt. 

 chị có nghĩ rằng, sau 70 tập 
phim, mỹ uyên sẽ trở thành mẫu bà mẹ 
chồng đáng ghét nhất nhì màn ảnh?

Nhân vật này ngay từ đầu đã bị mang 
tiếng ác, là người luôn khó chịu, xét 
nét, khá độc đoán, cầu toàn, muốn mọi 
người trong nhà phải làm theo ý mình. 
Tôi đã đề nghị với hai đạo diễn là để bà 
Lan “tốt” hơn một chút nhưng các đạo 
diễn không chịu. Không phải tôi sợ khán 
giả ghét mà tôi muốn diễn ra chất của 
nhân vật theo cách cảm của mình. Nhân 
vật Lan bắt lỗi người khác một cách 
tưng tửng, tôi diễn rất phớt tỉnh. Điểm 
yếu của bà mẹ này là giấu sự yếu đuối, 
nhạy cảm, khi đối diện với chính mình 
bà đã khóc và tự hỏi: “Mình làm vậy có 
bị lố, bị quá không? Tôi làm bao nhiêu 
việc tốt cho chồng con là sai à? Sao mọi 
người lại quay lưng?”.  Đó là người phụ 

nữ cô đơn nhưng là người luôn chăm 
sóc, lo lắng cho người thân, ngay cả với 
“đối thủ” - người tình cũ của chồng. 

 Được biết, diễn viên mỹ uyên có 
lần đề nghị sửa kịch bản nhân vật  
bà Lan?

Khi đọc kịch bản, tôi suy nghĩ, sao 
lí lịch bà Lan nghèo nàn thế? Không thể 
bỗng dưng bà ấy lấy chồng mà không 
thấy đằng ngoại đâu cả. hơn nữa, Cả 
một đời ân oán thu tiếng đồng bộ. ban 
đầu tôi định nói giọng bắc nhưng tôi 
nghĩ nhân vật này tâm lí phức tạp, nhiều 
thoại lắm, dễ bị lộ giọng nên đề nghị 
được nói giọng thật, nhân vật bà Lan 
buộc phải có thêm thông tin. Vì thế, tôi 
trao đổi với đạo diễn Vũ Trường Khoa 

NSưT Mỹ uyên
Năm lần bảy lượt 

xin sửa kịch bản

không chỉ gây ấn 
Tượng đặc biệT bởi 

giọng Thoại miền nam 
duy nhấT Trong phim cả 
mộT Đời ân oán, mỹ uyên 

còn khiến khán giả 
“đứng ngồi không yên” 
với lối diễn riêng, đầy 

biến hóa. chị say sưa kể 
về chuyện đến với bộ 

phim này dù rấT bận 
rộn với nhiều vai Trò 

và công việc.  
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có thêm vài cảnh “giải thích” lí lịch của 
bà Lan. Từ nhỏ bị mất gia đình trên một 
con tàu đắm, trôi dạt vào bờ. Tại đây, bà 
được ông Quang, người đang học tập ở 
miền Nam cứu sống. Sau đó tình cảm 
của họ nảy sinh và bà Lan lấy người đàn 
ông đã cứu mạng mình. Tôi luôn muốn 
những tình huống trong phim diễn ra 
một cách đời nhất, vì thế mà mang tiếng 
“xin xỏ” đạo diễn. 

 gần một năm quay bộ phim cả 
một đời ân oán, chị di chuyển giữa TP. 
hồ chí minh – hà nội tới hai mươi 
lượt, trong khi nhiều dự án phim, kịch 
và công việc quản lí nữa, điều đó có 
ảnh hưởng đến việc nhập vai của chị? 

Nhân vật bà Lan không làm khó tôi. 
Điều tôi ngại là kịch bản có nhiều từ, lời 
thoại tôi nói không 
thuận, phải xin sửa 
nhưng đôi chỗ đạo 
diễn không đồng ý. 
Nhân vật bà Lan xuất 
hiện hầu hết ở các 
tập phim, thoại nhiều 
và tâm lí căng thẳng. 
Tính tôi lại không 
thích làm ảnh hưởng 
đến các bạn diễn. 
Là diễn viên chuyên 
nghiệp, tôi không 
cho phép mình không 
làm được vì bất cứ 
lí do gì. Tôi không 
muốn diễn viên miền bắc cười nên đầu 
tư nhiều thời gian cho kịch bản và câu 
thoại. Chỉ mấy ngày đầu tôi bị áp lực 
nhưng sau đó thì ổn. 

 những trường đoạn ấn tượng 
nào của nhân vật bà Lan ám ảnh chị?

Nhiều cảnh bà Lan đau đớn tột cùng 
nhưng tôi không muốn để bà ấy khóc 
mà cứ chịu đựng đến cùng đúng với tính 
cách của bà ấy. Những tình huống xảy 
ra trong đời sống đẩy bà Lan đến những 
các xử lí không thể khác. Đó là người 
đàn bà luôn tự mặc một cái áo giáp, luôn 
phải tỏ ra cứng rắn, mạnh mẽ. Chỉ khi 
quay đi, bà mới nhỏ lệ. Đạo diễn hình 
ảnh và quay phim rất thích khi tôi diễn 
những phân đoạn đó. 

 nghệ sĩ chuyên nghiệp thì dạng 
vai nào cũng đóng được, tuy nhiên, chị 
thấy dạng vai nào là sở trường?

Tôi may mắn có ngoại hình không 
kén vai, vào thể loại nào cũng được, làm 
ruộng, bán vé số… ác hay giàu sang tôi 

cũng đóng rồi. Có điều không hiểu sao, 
những nhân vật đàn bà tôi đóng đều 
có số phận nghiệt ngã, bi thảm dù giàu 
sang hay nghèo khổ, chính diện hay 
phản diện. Tôi chưa bao giờ vào vai nhẹ 
nhàng, bay bổng hoặc chỉ duy nhất là 
hình thức đẹp. Tôi nghĩ rằng, không có 
vai nào dở, không có vai nào đất diễn 
ít, quan trọng là diễn xuất như thế nào. 
Tính tôi khi đã nhận lời tham gia tôi 
luôn tạo cho nhân vật diện mạo, tính 
cách đặc biệt. 

 Được biết, trong đoàn làm phim, 
mỹ uyên là người khá thoải mái, dễ 
dàng hòa nhập với mọi người? 

Ngày đầu tiên ra bắc làm phim Cả 
một đời ân oán tôi đã hòa nhập luôn, 
bắt chuyện vui vẻ. Ngoài đời, tính tôi 
thích vui, “khùng điên” lắm. Ngày nào 
tôi không lên đoàn, kiểu gì cũng có bạn 
nhắn tin kêu buồn. Lúc làm việc tôi rất 
khó tính, cái gì thấy không đúng tôi trao 
đổi thẳng thắn. Nhưng rời công việc, 
tôi vui chơi với mọi người chứ không 

khách sáo hay ngồi một mình. Là nghệ 
sĩ đi lên từ khó khăn  nên tôi không bao 
giờ sống theo phong cách ngôi sao. Từ 
các bộ phận hậu cần, phục trang, ánh 
sáng, trang điểm… đều dễ mến lắm, 
điều đó làm tôi thấy luôn nhớ đoàn làm 
phim này. 

 cảm ơn chị!
ThụC MiêN (Thực hiện)

Mỹ Uyên vai bà Lan trong phim 
Cả một đời ân oán
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Sau nhiều năm đến với nghề ca sĩ 
bằng tất cả đam mê, Đàm Vĩnh 
hưng đã xây dựng hình ảnh 

vững chắc trong lòng người hâm mộ, dù 
anh phải trải qua không ít lận đận. anh 
thẳng thắn thừa nhận mình là nhân vật 
giải trí khi luôn bám sát thị trường, theo 
dõi thị hiếu của khán giả từ những điều 
nhỏ nhất để đáp ứng nhu cầu của mọi 
người. hướng đi này được Đàm Vĩnh 
hưng thực hiện rất triệt để, từ cách kết 
nối các tài năng nghệ thuật trên mạng xã 
hội trong thời gian chóng mặt, đến việc 
liên tiếp ra mắt sản phẩm, đêm nhạc với 
nhiều ý tưởng mới lạ, tiên phong. 

pv: Tại sao anh lại ra mắt dvd 
sài gòn bolero và hưng trong thời 
điểm đĩa nhạc đang dần dần trở thành 
của hiếm trên thị trường?

ca sĩ đàm vĩnh hưng: Tôi luôn 
kêu gọi khán giả hãy mua đĩa Cd và 
dVd để nghe vì chỉ trong khoảng  
5 - 10 năm nữa thì họ có tìm cũng không 
thấy nữa và lúc đó sẽ cảm thấy tiếc nuối 
vô cùng. doanh số tùy thuộc theo từng 
năm, khi Cd và dVd còn thịnh hành 
thì hầu như các hãng đĩa, trung tâm đều 
sống được nhờ nguồn thu này. Nhưng 
hiện nay có nhiều trào lưu mới nên điều 

đó không còn nữa, sản phẩm này không 
thể bán hòa vốn chứ đừng nói là có lời. 
Đây là tình trạng chung của mọi nơi trên 
thế giới chứ không riêng gì Việt Nam. 
Chỉ ở Mỹ mới còn vài ngôi sao lớn có 
thể bán đĩa được. Ở Việt Nam chỉ có rất 
ít ca sĩ còn bán được Cd và dVd, trong 
đó có tôi. 

Trước đây, có những năm tôi bán 
đến 40.000 - 50.000 đĩa là chuyện bình 
thường. Có những sản phẩm khán giả 
thích nên cứ in đi in lại nhiều năm vẫn 
bán được, ví dụ như: Bình minh sẽ mang 
em đi, Tình bơ vơ, Thành phố buồn, 

đàm Vĩnh Hưng 
Chỉ bướC Tới Khi  

NắM ChắC PhầN ThắNG

sau mộT năm hoạT động không kém phần sôi động với các 
đêm nhạc riêng, pháT hành dvd cầu kì, ngồi ghế giám khảo 
của hàng loạT chương Trình Truyền hình và các chuyến 
lưu diễn khắp Thế giới, nhưng đàm vĩnh hưng khẳng định, 
anh sẽ bùng nổ hơn Trong năm 2018. 
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Hạnh phúc lang thang… Trong khi đó, 
có những sản phẩm chỉ vừa đủ vốn. 
Cũng may tôi có những anh chị em bạn 
thân, doanh nghiệp, nhà tài trợ… đặt 
một lần vài trăm đến cả ngàn đĩa. hiện 
nay không một ca sĩ nào dám in quá 
nhiều đĩa cùng một lúc. Ngay cả bản 
thân tôi cũng chỉ dám in 5.000 đĩa/lần. 
Nếu cần thì tái bản tiếp.  Cách đây ít 
ngày, Mỹ Tâm đã bán được 40.000 đĩa 
trong một thời gian ngắn, quả là con số 
đáng mơ. Khán giả thật sự đã ủng hộ 
nghệ sĩ rất nhiều. 

Việc anh đầu tư rất nhiều cho 
chương trình sài gòn bolero và hưng 
trong năm 2017 đã mang lại hiệu quả 
gì chưa?

Ngay khi tổ chức đêm nhạc, chúng 
tôi phải tính toán lời lỗ chứ không phải 
đợi đến vài tháng sau mới biết được. 
Thực tế dù có chênh lệch một chút 
nhưng thường là không bị lỗ. Phần 
lớn do khán giả thân thiết của tôi luôn 
mua vé ủng hộ nên các hàng ghế ViP 
không có chỗ trống. Tiếp theo đó, các 
nhà tài trợ giúp tôi yên tâm hơn về mặt 
tài chính. Còn sản phẩm dVd lần này 
tôi phát hành chỉ là để dành tặng những 
khán giả ở xa chưa có điều kiện xem. 
Ngoài ra, tôi cũng muốn có một sản 
phẩm để đời của mình. Vậy nên, đêm 
diễn và dVd là hai mảng riêng biệt. 

Trong năm 2017 anh đã tập 
trung rất nhiều công sức cho 
dòng nhạc bolero, vậy anh có 
quay lại với nhạc trẻ không?

Tôi khẳng định, sở trường, 
bản chất của mình vẫn là 
trẻ trung, sôi động. Trong 
năm 2018, nhất định tôi 
sẽ “phong tỏa” showbiz 
Việt. Tôi biết bây giờ có rất 
nhiều đối thủ trẻ, đẹp. Tôi 
đã có cách của mình. Cách 
đây vài ngày, trên chuyến bay 
từ châu Âu, tôi đã nghĩ ra chiến 
lược rõ ràng. 

anh đánh giá như thế nào về 
hoạt động nghệ thuật của mình 
trong năm qua?

Đầu năm 2017, tôi phát hành MV 
Anh là soái ca và đã lọt vào top 60 ca 
khúc hay nhất trong năm. Gần đây, tôi 
hơi bất ngờ với việc ca khúc quen thuộc 
Bình minh sẽ mang em đi được lọt vào 
top 10 bài hát được tìm kiếm nhiều nhất 
trong giai đoạn cuối năm (cười). dù đây 
chỉ là cách bình chọn của cư dân mạng 
nhưng tôi cũng hãnh diện. Từ khi tôi 
bước vào dòng nhạc bolero đã tạo nên 
một hiệu ứng khá tốt cho dòng nhạc này. 
Nhờ vậy mà tôi nhận được khá nhiều 
đề cử của các giải thưởng âm nhạc cho 
những người đóng góp cho dòng nhạc 
này. Ngoài ra, tôi hài lòng vì mình có 
thể định hướng cho con đường đi của 
mình và “đánh hơi” được màu sắc của 
âm nhạc Việt Nam sẽ là gì để các sản 
phẩm đáp ứng được thị hiếu của người 
hâm mộ. 

Việc anh tham gia nhiều lĩnh vực 
như vậy có lượng sức mình không?

Tôi làm cả nhạc xưa lẫn nhạc trẻ. 
Với nhạc xưa, tôi sẽ luôn có cách làm 
mới mình. bản thân tôi là người mau 
chán mình nhất. Các dự án của tôi chỉ 
dừng lại ở con số 10 đĩa, sau đó tôi sẽ 
chuyển sang dự án khác ngay. hiện nay, 
Dạ khúc cho tình nhân đang là số 8 rồi 
thì sẽ chỉ còn 2 chương trình nữa thôi. 
Tôi sẽ tìm điểm rơi thật đắt và đúng 
cho nhạc bolero. Còn lại, tôi dành nhiều 
thời gian cho nhạc trẻ với “cách chơi” 
của riêng tôi. Tôi biết mình đủ sức để 
thực hiện các chiến lược này. Còn khi 
tôi thấy mình thua hoặc “dưới màu” 
thì Đàm Vĩnh hưng sẽ biến mất… Khi 
tôi đã bước tới thì phải nắm chắc phần 
thắng trong tay. 

 Xin cám ơn anh!  
hải LaM (Thực hiện)
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hai năm sau phim quyên, ngọc 
anh mới trở lại với điện ảnh. ngoài 
thương hiệu Victor Vũ thì bác sĩ Tuệ hấp 
dẫn chị điểm gì?

Đây là nhân vật khá thú vị, xinh đẹp, 
thông minh, đầy cuốn hút nhưng cũng rất 
cá tính và có chút bí hiểm. Tôi đã bị hấp 
dẫn ngay từ khi đọc kịch bản và mong 
muốn sẽ tạo ra một bác sĩ Tuệ mang dấu 
ấn Vũ Ngọc anh.

Quyên là vai diễn đòi hỏi phải diễn 
xuất nội tâm, đã thử thách với vai diễn 
“nặng kí” như vậy, có lẽ vào vai bác sĩ 
Tuệ không quá khó đối với chị?

Vũ Ngọc Anh

MuốN VươN 
Xa Phải Có 
GiấC Mơ LớN
vào vai bác sĩ Tuệ Trong bộ phim 
Lôi Báo của đạo diễn vicTor vũ, Top 
5 hoa hậu việT nam 2012 nhận được 
nhiều lời khen vì sự Trưởng Thành 
Trong diễn xuấT. không chỉ khẳng 
định mình hoàn Toàn nghiêm Túc 
với bộ môn nghệ ThuậT Thứ bảy, vũ 
ngọc anh còn muốn Tìm kiếm cơ 
hội vươn ra Thị Trường quốc Tế. 

Vũ Ngọc Anh trong phim Lôi báo
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hai vai diễn là hai màu sắc hoàn toàn 
khác nhau nên cái khó cũng khác nhau. 
Vai diễn bác sĩ Tuệ là thử thách không hề 
đơn giản vì nội tâm rất phức tạp, phức tạp 
tới mức nào thì xem phim khán giả mới 
cảm nhận hết được.  

Điều gì làm khó chị nhất trong 
suốt quá trình quay phim?

Trước khi nhận được vai Tuệ, có một 
khoảng thời gian khá dài tôi bị trầm cảm, 
tinh thần rất bất ổn. Vì vậy, khó khăn 
nhất của tôi lúc đó là gạt đi những vấn đề 
cá nhân để sống cuộc đời của nhân vật. 
Chính những nỗ lực đó đã trở thành phao 
cứu sinh giúp tôi vực lại tinh thần. Qua 
đó, tôi nhận ra rằng, cách hiệu quả nhất để 
vượt qua khủng hoảng là tiếp tục sống với 
đam mê của mình.

ở vai diễn đầu tiên, diễn xuất của 
Vũ ngọc anh còn gây nhiều tranh cãi, 
đặc biệt là giọng nói và đài từ, chị đã 
khắc phục được bao nhiêu phần trăm 
nhược điểm này trong lôi báo?

Tôi tự tin rằng mình đã khắc phục 
được 99% (cười). Rất nhiều người khen 
giọng nói của tôi trong phim Lôi báo khá 
quyến rũ. Tôi rất vui khi được khen như 
thế và hoàn toàn tự tin về giọng nói, đài từ 
của mình trong phim này.

hầu hết các diễn viên trẻ khi có vai 
diễn đầu tay là một bộ phim nghệ thuật, 
được tham dự các LhP quốc tế thì 
thường gặp khó khăn khi lựa chọn dự án 
tiếp theo, chị có rơi vào trường hợp  
này không?

Tôi cũng đã từng rơi vào trường hợp 
này và đã mất khoảng 1 năm để định hình 
lại con đường mà mình muốn đi. Vai bác 
sĩ Tuệ đến với tôi như một cái duyên, 
đúng vào lúc đang cảm thấy chán nản và 
bế tắc nhất. Một vai diễn khác lạ, kịch bản 
hay, đạo diễn giỏi, ekip sản xuất tốt, đúng 
như những gì tôi chờ đợi. Điều đó cho tôi 
niềm tin rằng, nếu mình biết kiên nhẫn và 
biết lựa chọn dự án phù hợp thì sẽ có được 
kết quả như mong muốn. Con đường tôi đi 
có vẻ hơi chậm nhưng chắc. 

Dù là diễn viên trẻ nhưng chị luôn 
được giao những vai diễn quan trọng 
trong các dự án lớn. Theo chị, mình có 
những tố chất gì để hấp dẫn được những 
đạo diễn đầy kinh nghiệm như Victor Vũ 
và nguyễn Phan Quang Bình?

Với hai vị đạo diễn nổi tiếng là khó 
tính như Victor Vũ và Nguyễn Phan 
Quang bình thì điều duy nhất để thuyết 
phục được họ chính là khả năng diễn xuất 
và sự nghiêm túc trong công việc. bản 
thân tôi khi đã nhận vai thì sẽ tập trung 
100% thời gian và tâm huyết cho nhân vật 
của mình. Có lẽ đó là điểm cộng được các 
đạo diễn ưa thích. 

không học ở đâu nhanh và hiệu 
quả bằng học trên phim trường. Làm 
việc với hai đạo diễn có thương hiệu của 
điện ảnh Việt, với hai dự án, một 
nghiêng về nghệ thuật, một nghiêng về 
thị trường, chị đã học hỏi được  
những gì?

Tôi không phải là một người được 
học bài bản về diễn xuất, nói đúng hơn 

là không học chút nào cho đến khi nhận 
được vai Quyên. Chính phim trường đã 
tôi luyện nên diễn viên Vũ Ngọc anh. Tôi 
cảm thấy rất may mắn vì chỉ mới tham gia 
hai bộ phim thôi nhưng đều được làm việc 
với những đạo diễn giỏi, ekip làm phim tốt 
và được đầu tư rất quy mô. Nó giống như 
được sống trong môi trường tốt, tiếp xúc 
với những nhân tố tốt thì sẽ học hỏi, hấp 
thụ được những tinh hoa.

Từng chia sẻ mình rất thích tham 
dự các LhP, thậm chí năm vừa rồi chị 
còn vận dụng các mối quan hệ để tới 
cannes, chị muốn tìm kiếm điều gì ở  
các LhP?

Tôi muốn giới thiệu bản thân với bạn 
bè quốc tế, muốn tìm những cơ hội cho 
mình. Tôi không muốn giới hạn bản thân 

ở thị trường trong nước mà muốn vươn ra 
quốc tế để học hỏi và phát triển hơn nữa. 

có vẻ như Vũ ngọc anh là cô gái 
khá tham vọng?

Tôi nghĩ rằng, ai cũng có ước mơ, điều 
quan trọng là bạn có tự tin để vươn xa 
hay chỉ muốn loanh quanh với thị trường 
quen thuộc. Vấn đề trở ngại nhất của các 
nghệ sĩ Việt là khả năng ngôn ngữ. Tôi thì 
không sợ điều đó và luôn tự hỏi bản thân, 
tại sao người ta làm được mà mình lại 
không làm được.

Sau thời gian tham gia showbiz, 
vướng không ít chuyện ồn ào, Vũ ngọc 
anh giờ đây có vẻ như đã trưởng  
thành hơn?

Tôi là người rất ngại sự ồn ào nếu 
không nói là người khá khép kín. Nhưng 
chẳng hiểu sao những sự ồn ào cứ liên 
tiếp rơi vào mình. Có lẽ vì mình sống quá 
bản năng, lại chưa có nhiều kinh nghiệm 
làm người của công chúng nên đã gây ra 
những ồn ào không đáng có. Trải qua vài 
lần như thế, tôi đã rút ra kinh nghiệm cho 
bản thân (cười). 

năm vừa qua rất nhiều cuộc thi 
hoa hậu đã diễn ra gây nhiều bức xúc 
trong dư luận, các cô gái cố tìm cho 
mình danh hiệu để đổi đời, từng tham 
gia hai cuộc thi hoa hậu lớn và lọt vào 
top 5 hoa hậu Việt nam. Danh hiệu đó 
ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống 
và sự nghiệp của Vũ ngọc anh?

danh hiệu mở ra cho mình những con 
đường mới nhưng không có nghĩa là ít khó 
khăn và rủi ro hơn. Nếu không thi hoa 
hậu, có lẽ tôi vẫn đang làm trong ngân 
hàng chứ không phải là diễn viên như bây 
giờ. Nhưng muốn tồn tại được với nghề, 
tôi phải nỗ lực để có những vai diễn ấn 
tượng. Tôi chưa bao giờ nghĩ đẹp là một 
nghề nên muốn đổi đời thì không thể 
không cố gắng, nỗ lực. 

Vũ ngọc anh của năm 2018 có 
những điều gì mới mẻ để khoe với  
khán giả?

Tôi có rất nhiều điều muốn khoe 
nhưng sợ nói trước bước không qua nên 
cứ tiết lộ từ từ vậy (Cười). Nhưng tôi đảm 
bảo rằng, trong năm 2018, mọi người sẽ 
biết đến Vũ Ngọc anh với những vai trò 
đa dạng và phổ biến hơn.

Thu TRaNG  
(Thực hiện)
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VT
Vvăn hóa

giải trí

Sau đám cưới hoành tráng ở Trà 
Vinh, Phan rí, TP.hcm, vợ chồng chị 
luôn gắn bó như hình với bóng trong 
rất nhiều sự kiện. Thậm chí, những 
buổi chụp hình thời trang của chị cũng 
không vắng bóng chồng. có phải đây 
là cách thể hiện tình cảm ngọt ngào 
của đôi vợ chồng son? 

Khi thấy ông xã ở phía sau hậu 
trường lăng xăng chụp hình kỉ niệm, 
cầm đôi giày, xách cái túi hay kéo giúp 
cái áo…, tôi càng thấy yêu chồng hơn. 
Người đàn ông có thể dẹp sĩ diện, tự tôn 
để chăm sóc cho vợ là điều vô cùng đáng 
quý. Tôi chỉ cần như vậy thôi và tôi nghĩ, 
bất cứ người phụ nữ nào cũng mong 
muốn điều đơn giản mà ý nghĩa này. 
Công việc của vợ chồng tôi ở hai lĩnh 
vực khác nhau nhưng chúng tôi có chung 
quan điểm là sẵn sàng hỗ trợ, làm hậu 
phương cho bạn đời. Có thể thời điểm 
này tôi đang được Tổ đãi, làm được nhiều 
việc, nhưng biết đâu một thời gian nữa, 
duyên nghề của chồng tôi lại sáng hơn thì 
tôi sẵn sàng đứng phía sau hỗ trợ cho anh 
ấy. Đến thời điểm này tôi rất hạnh phúc 
và trân trọng cuộc hôn nhân này.

Lê Phương 
ThàNh CÔNG KhÔNG 

Của RiêNG MìNh

cuộc sống gia đình êm ấm đã giúp lê 
phương có hậu phương vững chắc 

để Thăng hoa hơn Trong nghệ 
ThuậT. không chỉ khẳng định khả 
năng diễn xuấT, cô còn lấn sân ca 

nhạc và đảm nhiệm vai diễn nặng kí 
của nhạc kịch Tiên nga. vượT qua Thị 

phi bủa vây và cởi bỏ những khúc 
mắc Trong lòng, lê phương luôn nỗ 

lực không ngừng để mang đến 
những vai diễn hay cho  

khán giả. 
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Sau những sóng gió đã qua, 
hạnh phúc hiện tại đối với chị có ý 
nghĩa như thế nào?

Tôi luôn cố gắng để hạnh phúc này 
bền vững. Trước hết, tôi muốn mang lại 
cuộc sống bình yên cho con trai, để ba 
mẹ yên lòng và để quý khán giả luôn 
ủng hộ Lê Phương và Trung Kiên sẽ cảm 
thấy những tình cảm họ dành cho chúng 
tôi là xứng đáng. 

Vợ chồng chị 
thường xuyên chia sẻ 
những câu chuyện 
rất thật về cuộc 
sống gia đình 
trên trang cá 
nhân có hàng 
chục ngàn người 
theo dõi. chị có 
ngại khi mở lòng 
với khán giả về 
cuộc sống riêng của  
mình không?

Những người thương 
yêu tôi thì khen rằng gia đình nhỏ thật 
dễ thương, hạnh phúc, nhưng cũng có 
người cho rằng tôi lố bịch, khoe khoang. 
Thật lòng mà nói, đến thời điểm này tôi 
không còn quan tâm mọi người nghĩ và 
nói gì về mình nữa. bởi vì đã có thời 
điểm tôi để bản thân bị ảnh hưởng quá 
nhiều bởi lời nói, hành động của người 
khác. Những điều này không làm cho 
bản thân mình tốt hơn mà khiến mình 
luôn bị xúc động, xáo trộn. Khi tôi đau 
khổ thì những người thân cũng sẽ đau 
khổ, còn người ghét mình vô cùng sung 
sướng. Vậy tội tình gì phải tự làm khổ 
mình? Ở trên đời, sống khôn quá thì 
cũng không hay, hiền quá cũng không 
tốt, cho nên mình cứ chọn cách sống 
đúng, sống phải với mọi người, còn 
được mất là chuyện duyên số. 

chị chọn cách không quan tâm 
đến thị phi, đó có phải là cách sống bất 
cần sau những sóng gió của cuộc đời?

Tôi không sống bất chấp hay ngạo 
nghễ với cuộc đời. Tôi thấy mình như 
đã từng bị đẩy xuống địa ngục nhưng 
may mắn thay đã vượt qua được. hiện 
tại, tôi đang được bù dắp, được yêu 
thương. Điều quan trọng là tôi tìm được 
một người yêu thương mình, muốn sống 
với mình một cuộc đời thật đẹp, thật tốt. 

Tôi rất cảm ơn và trân trọng chồng mình 
đã chia sẻ. Nếu tôi phải lo việc nhà, 
con cái thì không có thời gian để tạo 
nên nhân vật Kiều Nguyệt Nga. Tất cả 
những gì tôi đang làm đều có hình bóng, 
công sức của ông xã. Cho nên, thành 
công của tôi đang có là của hai vợ chồng 
chứ không riêng một mình tôi. 

Dự án nhạc kịch Tiên nga ra 
mắt trong tháng 12 vừa qua của 

sân khấu iDEcaf đang 
nhận được rất nhiều sự 

quan tâm của khán giả. 
chị có áp lực khi hóa 
thân thành nàng 
kiều nguyệt nga tài 
sắc vẹn toàn 
không?

Tôi rất may mắn 
khi được tham gia 

vào dự án lớn của sân 
khấu idECaF. Nhân 

vật Kiều Nguyệt Nga trong 
truyện chỉ 16 tuổi, còn tôi gấp 

đôi tuổi cô ấy. Tôi hi vọng cách khắc 
họa, tạo hình và tình cảm mình dành cho 
nhân vật Nguyệt Nga sẽ mang đến cho 
khán giả một hình ảnh chân thật, sống 
động và gần với Kiều Nguyệt Nga nhất 
trong tưởng tượng của mọi người. 

Trong quá trình tập vở Tiên Nga, tôi 
có rất nhiều áp lực, bỡ ngỡ và phần căng 
thẳng nhất với tôi là đài từ vì đây là kịch 
thơ, phải thoại theo kiểu cổ điển, không 
phải là thoại sinh hoạt có thể tự biến tấu. 
do đó, tôi phải thuộc lòng lời thơ, sau 
đó mới chuyển tải thành thành câu thoại 
có ngữ điệu lên xuống nghe phù hợp với 
chất của kịch, thể hiện tính cách nhân 
vật, hoàn cảnh. 

Thể loại nhạc kịch luôn là thử 
thách với rất nhiều nghệ sĩ vì phải thể 
hiện thoại kịch lẫn thanh nhạc. ai đã hỗ 
trợ cho chị trong cuộc lột xác lần này?

Tôi được sự hỗ trợ và tin tưởng của 
thầy Thành Lộc. anh ấy đã thị phạm 
cho tôi rất nhiều về cảm xúc, trạng thái 
khi diễn. Ngoài ra, phần hình thể của tôi 
cũng phải trau chuốt với sự hỗ trợ của 
anh Trung Thảo, dương Nam Long để 
thể hiện được hình ảnh cô gái thời xưa 
yểu điệu, lả lướt nhưng không quá lẳng 
lơ trong từng cử chỉ. Vì đây là vở nhạc 

kịch nên tôi còn phải trau dồi thêm về 
thanh nhạc. May mắn là tôi có sự hỗ trợ 
của chồng trong phần luyện thanh. Nhìn 
vậy thôi chứ ông thầy này khó tính lắm 
(cười). Nếu không bận việc thì anh sẽ đi 
xem tất cả các suất diễn của tôi, chăm 
chú lắng nghe rồi góp ý, chỉnh sửa ngay 
trên đường về nhà. 

Vốn là một trong những diễn 
viên nổi bật của mảng phim truyền 
hình, chị có gặp khó khăn về thời gian 
khi phải tập trung công sức cho vở 
kịch không?

Tôi đang đóng phim Gạo nếp, gạo 
tẻ dài 80 tập nên ban đầu cũng hơi căng 
thẳng về giờ giấc. Nhưng sau đó, tôi 
đã xin đoàn phim hỗ trợ để trong thời 
gian tập vở Tiên Nga tôi được tập trung 
nghiên cứu kịch bản để xây dựng nhân 
vật Kiều Nguyệt Nga, khi nào đoàn kịch 
gọi là sẵn sàng có mặt. Đây là lần đầu 
tiên tôi diễn ở sân khấu idECaF nên 
căng thẳng vì tâm lí “lính mới”. Sau đó 
tôi phải mở lòng để thoải mái hơn, trò 
chuyện với mọi người tạo sự gần gũi. 
Tôi nghĩ mình không còn là khách nữa 
mà phải xem mọi người như gia đình, 
như thế mới có thể bung hết những điều 
tốt nhất trong con người mình vì đây là 
cơ hội quý giá trong cuộc đời nghệ thuật 
của tôi. 

Trong năm vừa qua, chị và chồng 
đã tham gia một chương trình ca nhạc 
với vai trò là ca sĩ. Vậy hai người có dự 
định phát hành sản phẩm âm nhạc 
chung hay không?

Trong thời điểm từ nay đến Tết 
Nguyên đán, chúng tôi sẽ có một MV 
dành tặng khán giả với dòng nhạc mà 
mọi người nghĩ rằng phù hợp với Trung 
Kiên và Lê Phương, đó là bolero. Tôi 
chọn bolero không phải theo trào lưu 
mà vì đó là sở thích, đam mê từ lâu rồi. 
Tôi có thể hát bolero bằng cảm xúc của 
mình chứ không cần quan tâm quá nhiều 
đến kĩ thuật thanh nhạc. Tôi hi vọng 
giọng hát của mình có thể chạm đến trái 
tim khán giả.  

Xin cảm ơn chị!
yêN Thảo (Thực hiện) 

Ảnh: bảo Lê 
Trang phục: Áo dài MiNh ChÂu  

Trang điểm: SaNG NGuyễN
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họ cùng là họa sĩ, cùng có cảm 
hứng với hình tượng người 
phụ nữ. Mỗi người có một 

cách khắc họa chân dung phái đẹp khác 
nhau. Có điều thú vị là bộ tranh về 
những người đàn bà mập mạp của họa sĩ 
Nguyễn Đức huy lại được lấy cảm hứng 
từ chính người bạn đời của mình - họa 
sĩ Đặng Thị Thu an. Trong những ngày 
cận Tết dương lịch 2018, khán giả Thủ 
đô rất thích thú với triển lãm tranh mang 
tên Men đàn bà của cặp đôi nghệ sĩ này.

Triển lãm Men đàn bà diễn ra tại 115 
Nguyễn Thái học, ba Đình, hà Nội hai 
ngày trước Giáng sinh và kéo dài qua 
Tết dương lịch, đúng vào dịp lễ Tết 
nên thu hút đông đảo người xem. Đây 
là triển lãm chung đầu tiên của cặp đôi 
Nguyễn Đức huy và Đặng Thị Thu an. 
24 tác phẩm được trưng bày tại triển lãm 
đều có chủ đề hình tượng người phụ nữ 
nhưng được biểu hiện bằng những chất 
liệu, ý tưởng riêng thể hiện quan niệm 
về cái đẹp của từng người. họ mang 
tới thông điệp: “Men đàn bà là hơi men 
tạo nên sức sống mới, sự sáng tạo về 
cái đẹp, một cảm nhận khác trong cái 
đẹp”, ghi dấu chặng đường mới trong 
quá trình sáng tác không ngừng nghỉ của 
hai họa sĩ, đem lại một cái nhìn đa chiều 
cho giới yêu nghệ thuật và tạo dấu ấn 
mới, trẻ và lạ cho nền hội họa Việt Nam.

họa sĩ Đặng Thị Thu an sinh năm 
1983 tại Đồng hới, Quảng bình. Chị tốt 
nghiệp Khoa Sư phạm Mỹ thuật - Trường 
Đại học Nghệ thuật huế và Cao học 
chuyên ngành Nghệ thuật thị giác tại Đại 
học Mahasarakham, Thái Lan (2012). 
Với bút pháp mơ màng ma mị trong 
không gian hư thực, chị đã thành công 
với triển lãm cá nhân Giao cảm (2013). 
hiện chị vẫn không ngừng đổi mới bản 
thân bằng các sáng tác gai góc hơn thể 
hiện rõ quan điểm: “Vẽ là cuộc dạo chơi 
và tìm kiếm, làm mới, làm rõ cảm xúc 
trong mớ hỗn độn kí ức và nội tâm của 
họa sĩ trong triển lãm Men đàn bà”. 

họa sĩ Nguyễn Đức huy 
sinh năm 1976 tại Đồng 
hới, Quảng bình. anh 
tốt nghiệp Khoa hội 
họa tại Trường Đại 
học Mỹ thuật huế 
vào năm 2003. Khi 
bắt đầu sự nghiệp, 
anh đã dấn thân vào 
con đường sáng tác thể 
nghiệm, không ngừng tìm 
tòi thể hiện các dòng tranh 
trừu tượng, ấn tượng. Năm 
2016, anh rẽ hướng tìm kiếm 
hình tượng biểu đạt theo lối 
trang trí và cách điệu hình thể kết hợp 
lối vẽ tả thực để qua đó tìm kiếm cái 
nhìn mới, tìm kiếm sự hồn nhiên và giải 
phóng năng lượng sáng tạo. Đó cũng 
là tiền đề cho những sáng tác của anh 
trong đợt triển lãm này.

Nguyễn Đức huy tiết lộ, nguyên 
mẫu của người đẹp trong tranh của anh 
là người bạn đời, họa sĩ Đặng Thị Thu 
an. anh tôn thờ vẻ đẹp dung dị hàng 
ngày nên những người phụ nữ trong 
tranh của anh luôn có vẻ rất phồn thực 
với dáng người đẫy đà, phốp pháp gợi 
nên sự khỏe khoắn, sinh sôi. Chính vì 
thế, những tác phẩm này mang lại ấn 
tượng với màu sắc nổi bật kết hợp cùng 
sắc xám, đen, trắng và gam trầm trong 
các họa tiết mang tính trang trí như sọc 
đen trắng, ca rô, những hình ảnh ước lệ 
mai, lan, cúc, trúc thường thấy trong các 
bức tranh Tứ bình tạo nên nước màu xưa 
cũ. Không có số đo ba vòng hoàn hảo, 
không có khuôn mặt V-line chuẩn mực 
nhưng những người đàn bà trong tranh 
của Nguyễn Đức huy vẫn toát lên vẻ 
đẹp mang tính bản năng, khỏe khoắn và 
đầy duyên dáng từ làn da nâu bánh mật, 
khuôn mặt tròn trịa và dáng người phốp 
pháp. anh đã đi từng đường cọ và đậm 
những mảng màu để che lấp định kiến 
về cái đẹp trong xã hội. Tranh của anh, 
dù có ngoại hình quá khổ nhưng các cô 

nàng vẫn mặc váy xòe và 
khoác lên mình những 

chiếc áo hoa; dáng 
đứng duyên dáng 
và điệu ngồi tình 
tứ; với bộ tranh 
xuân - hạ - thu - 
đông, cô nàng mập 

mạp còn mặc chiếc 
áo trong suốt – lộ 

những đường cong 
căng tràn bầu ngực và 

nỗi khát khao rất đàn bà; 
mỗi mùa đi qua, nàng đều 
thay váy mới xúng xính màu 

mè, tô một màu son mới trên đôi môi 
cong dày quyến rũ...

họa sĩ Đặng Thị Thu an không giấu 
nổi xúc động khi trở thành cảm hứng 
sáng tác của chồng. Chị cho biết, thông 
thường người phụ nữ sau khi sinh nở có 
phần mặc cảm với cơ thể mập mạp với 
những đường cong bị phá vỡ. Điều đó 
sẽ khiến phụ nữ muốn che giấu điều đó 
nhưng chị lại được chồng thông cảm và 
yêu thích nên cảm thấy vô cùng hạnh 
phúc. Chia sẻ về lần triển lãm chung 
này, họa sĩ Đặng Thị Thu an cho biết: 
“Chúng tôi đã đi nhiều nơi, vẽ rất nhiều, 
cùng tham gia triển lãm nhóm với 
nhiều hoạ sĩ, chia sẻ với nhau về quan 
điểm sống, quan điểm sáng tác, về định 
hướng nghệ thuật nhưng chúng tôi chưa 
cùng nhau triển lãm như thế này. Trên 
phương diện là họa sĩ, chúng tôi hiểu 
rằng, đi trên con đường nghệ thật mà 
tìm được một tiếng nói chung là không 
dễ. Thế nên, chúng tôi muốn thực hiện 
một cuộc triển lãm chung lấy tên là Men 
đàn bà. Cuộc triển lãm trưng bày 24 tác 
phẩm cùng vẽ về đàn bà. anh ấy làm 
đẹp hình ảnh “người đàn bà của anh 
ấy”, còn tôi, tôi khai thác tính xấu trong 
những nguời đàn bà đẹp”.

Tranh Đặng Thị Thu an nổi bật với 
những vệt màu sáng và trong, làm nổi 
bật hình khối và tạo cảm giác chân thật. 

cặP đôI  
“MEN ĐàN bà”

Họa sĩ Đức Huy và 
Thu An (từ phải qua)
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Không chỉ khác nhau trong phương 
pháp tạo hình, quan niệm sáng tác của 
cô cũng rẽ theo lối đi riêng. Không còn 
những nét đẫy đà cùng đôi mắt hiền 
phúc hậu, những người đàn bà trong 
tranh Đặng Thị Thu an có vóc người 
thanh mảnh, quyến rũ, khuôn mặt nhỏ 
nhắn, đôi mắt nhiều biểu cảm. dường 
như, cô họa nên những góc cạnh muôn 
hình vạn trạng trong tâm thức của người 
phụ nữ bằng đôi mắt. Đôi mắt ấy khi thì 
bình thản hiền hòa, khi lại xếch lên đầy 
kiêu hãnh, có lúc lại liếc ngang đố kị 
hay rũ xuống u buồn. Những biểu cảm 

ấy được lột tả một cách thái quá, đẩy 
những kiêu kì, ganh ghét, phô trương 
trong nội tâm, đối lập gay gắt với vẻ bề 
ngoài đáng yêu vốn có. Ngắm những 
Nàng xuân, Trong gió, Bóng hồng, 
Duyên chị em, Chiếc khăn choàng màu 
đỏ, Căn phòng mùa đông..., mỗi nhân 
vật dường như đều đang kể câu chuyện 
của chính mình với những nét tính cách 
đương đại và phức tạp ẩn giấu bên 
trong tà áo dài nền nã đậm khuôn khổ 
truyền thống. 

dù tiếp cận nghệ thuật bằng những 
con đường, phương thức, góc độ và 
quan điểm rất riêng nhưng cặp đôi vợ 
chồng nghệ sĩ này vẫn gặp nhau ở sự 
tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ. Phụ 
nữ là phái đẹp, ở góc độ nào  cũng đáng 
được nâng niu, trân trọng. Đến với tranh 
Nguyễn Đức huy và Đặng Thị Thu an 
là bước chân vào chốn thăng hoa phô 
bày vẻ đẹp, một chất men kì lạ - men 
đàn bà. 

Mai Chi

Nàng xuân 
(Đặng Thị Thu An)

Tấu nhạc
(Nguyễn Đức Huy)

Vườn hạ
(Nguyễn Đức Huy)
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hình như có một thời gian tương 
đối dài anh theo tập trong một đội trẻ 
năng khiếu bóng đá?

Tôi nghĩ tất cả đều do duyên số. Tôi 
rất yêu bóng đá và muốn đi theo niềm 
đam mê của mình. bố mẹ tôi ủng hộ sự 
lựa chọn này, khi tôi còn nhỏ, bố mẹ cho 
tôi theo học một lớp năng khiếu bóng đá. 
Nhưng cuộc sống có những ngã rẽ rất 
bất ngờ. Ngoài thể thao tôi cũng rất thích 
âm nhạc. Khi còn là học sinh, tôi tham 
gia một vài cuộc thi và cũng được giải 
thưởng. Điều này đưa đến cho tôi một 
tình yêu rất cụ thể với âm nhạc. Sau Sao 
Mai Điểm hẹn 2008, tôi chính thức lựa 
chọn âm nhạc để lập thân. Tính đến nay 
đã tròn mười năm theo “kiếp cầm ca”, 
buồn vui đã nếm trải và tôi hạnh phúc với 
sự lựa chọn của mình.

cùng tham gia, cùng đạt giải 
thưởng ca sĩ triển vọng như hà anh 
Tuấn nhưng sau đó, tên anh lại khá 
trầm lắng?

Tôi hiểu điều đó. Thực ra tôi luôn suy 
nghĩ, giải thưởng chỉ là dấu mốc, điểm 
tựa tinh thần, còn để ghi được dấu ấn 
trong lòng khán giả, phát triển sự nghiệp 
lâu dài lại phụ thuộc vào rất nhiều yếu 
tố khác. Đó là nỗ lực cá nhân, sự thích 
nghi và chấp nhận của sân khấu, sự quan 

tâm của truyền thông, khả năng tài chính 
để cụ thể hóa các dự án âm nhạc… Thời 
điểm ấy tôi không có gì ngoài sự nỗ lực. 
Sau cuộc thi, một vài cơ duyên đã cho tôi 
đến với điện ảnh, tôi được tham gia trong 
các bộ phim như: Cảnh sát hình sự, Giai 
điệu phố, Lều chõng…

anh tham gia một vai diễn “khá 
nặng” trong bộ phim chơi vơi của đạo 
diễn Bùi Thạc chuyên. Xin được hỏi, 
một người tay ngang như anh, khi đóng 

duy Khoa

Làm nghệ thuật 
phải có đam mê“ “

được công chúng biếT Tới Từ 
sau cuộc Thi Sao mai - Điểm hẹn 
2008, duy khoa đã luôn để lại 
Trong lòng những ai mến mộ 
anh hình ảnh về mộT nghệ sĩ đa 
Tài. không dễ dãi Trong việc 
lựa chọn sân khấu cũng là 
cách anh Tự Tìm lối đi riêng 
cho chính mình.
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chung với những diễn viên kì cựu như: 
như Quỳnh, hải yến, Linh Đan, 
Johnny Trí nguyễn, anh chuẩn bị tinh 
thần thế nào?

Tôi tự tin vì không ít lần đứng trước 
ống kính và biết phải làm thế nào. Khi 
có cơ hội đóng cùng những tên tuổi lớn, 
điều quan trọng là mình tập trung công 
việc và học hỏi. Tôi dành thời gian đọc 
kĩ kịch bản để tưởng tượng ra nhân vật 
mình sẽ khắc họa. Tôi cũng nhận được sự 
giúp đỡ từ các đàn anh, đàn chị, khi đóng 

phim, họ có sự đưa đẩy tung hứng để 
giúp tôi diễn xuất tốt hơn.

cho đến khi tham gia, anh cũng 
không biết các bậc đàn anh ấy là những 
diễn viên nổi tiếng?

Đúng là lúc ấy tôi chưa có nhiều 
thông tin về các anh các chị. Đó quả thật 
là sự vô tâm của tôi nhưng các anh chị 
không trách mà còn giúp đỡ tôi rất nhiều. 

Đạo diễn bùi Thạc Chuyên cũng thích lối 
diễn hồn nhiên và rất bản năng ấy của tôi. 
hiện nay, tôi vẫn đang có những kế hoạch 
với điện ảnh, đầu năm 2018 này, một bộ 
phim mới có sự tham gia của tôi sẽ ra mắt 
khán giả.

ngoài vai trò ca sĩ và diễn viên, 
anh còn là một nhạc sĩ trẻ có ca khúc 
được các bạn trẻ yêu thích. anh đến với 
công việc sáng tác nhạc như thế nào?

Tôi học trường nhạc, được đào tạo về 
các kiến thức âm nhạc nên khi có cảm 
xúc là viết ra thôi. ban đầu là tự viết cho 
mình, rồi đưa cho bạn bè, đồng nghiệp 
xin ý kiến. Được mọi người ủng hộ, tôi 
mạnh dạn công bố các sáng tác của mình 
với khán giả. Tôi nghĩ rằng, làm ca sĩ, 
diễn viên, nhạc sĩ đều là những công việc 
rất tuyệt vời. Nó cho mình cảm nhận và 
tiếp cận cuộc sống một cách trọn vẹn. 

nghệ thuật là một nghề hấp dẫn 
nhưng cũng rất khắc nghiệt. anh có thể 

chia sẻ thêm với các bạn trẻ về những 
khó khăn, thuận lợi khi bước vào con 
đường này?

Ngoài năng khiếu, các bạn cũng nên 
trau dồi kiến thức âm nhạc, nếu có cơ 
hội, hãy theo học một cách bài bản. Môi 
trường học tập chuyên nghiệp sẽ luôn 
đem lại cho bạn kiến thức và kinh nghiệm 
bổ ích để theo đuổi sự nghiệp lâu dài. 

không chỉ tham gia nghệ thuật. 
Thời gian gần đây anh còn chuyển 
hướng sang làm kinh doanh. một bước 
đi rất mới đấy chứ?

Vâng. hiện tại tôi đang làm Giám đốc 
kinh doanh cho một thương hiệu mĩ phẩm 
Việt. Việc xây dựng một thương hiệu mới 
khá bận nên tôi cần tập trung tâm sức, trí 
lực. Tuy nhiên, tôi cũng đã có những kế 
hoạch cho việc ra mắt những ca khúc mới 
vào đầu năm 2018. 

cảm ơn và chúc anh thành công!
hà hằNG (Thực hiện)
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 Bolero không dễ hát hay đối với 
những người còn ít trải nghiệm với 
dòng nhạc này, vì sao hoàng kim lại 
lựa chọn, phải chăng bạn cũng bị cuốn 
vào trào lưu thịnh hành hiện nay?

bản thân Kim chỉ nghe bolero do ảnh 
hưởng từ bà, từ ba mẹ chứ chưa từng 
thử sức chính thức. Để tham gia Cặp đôi 
hoàn hảo (CĐHH) tôi đã phải luyện tập 
và dưỡng giọng rất kĩ vì mỗi khi trở trời, 
bệnh xoang mãn tính lại khiến buổi tập 
giọng của Kim trở nên rất khó khăn. Đằng 
sau các tiết mục trên sân khấu là nhiều cố 
gắng, ở đâu Kim cũng tập hát: ăn, ngủ, 
nghỉ, thậm chí cả lúc trên xe cũng tập. Với 
Kim, bolero không phải trào lưu nhất thời 
mà hết sức gần gũi với người Việt nên nếu 
để bắt đầu sự nghiệp ca hát, Kim cũng sẽ 
để tình yêu này dẫn lối.

 Bài hát trình làng người tình 
không đến khá khó, chưa quen tai với 
đông đảo người nghe trong khi trang 
phục áo dài có phần hơi an toàn với 
một hoa hậu sở hữu hình thể quyến 
rũ, vì sao kim có lựa chọn như vậy?

Mọi người đã biết Kim với danh hiệu 
hoa hậu nhưng đến với một cuộc thi 
ca hát thì giọng hát mới chính là “nhan 
sắc” cần được tôn vinh. Kim thấy áo 
dài và chất liệu âm nhạc hòa quyện, ăn 
khớp với nhau nên quyết định mang lên 
sân khấu. bài hát do Giám đốc âm nhạc 
Minh Vy tư vấn và chọn lựa cho Kim, 
đồng thời anh cũng giúp tôi hoàn thành 
phần trình diễn một cách tốt nhất. Kim 
thừa nhận đó là một lựa chọn khá… 
liều. Nhưng phản hồi tốt của các cố vấn 
chuyên môn và khán giả cho thấy tôi 
liều cũng đáng. 

xuấT hiện Tại cặP Đôi hoàn hảo – Trữ Tình & BoLEro, hoa hậu việT 
nam Thế giới 2017 hoàng kim đã gây nhiều bấT ngờ cho khán giả 
bằng giọng háT được các danh ca kì cựu đánh giá ngọT ngào và 
giàu cảm xúc. íT người biếT rằng, đó là lần đầu Tiên hoàng kim 
mạnh dạn Thể hiện Tình yêu âm nhạc của mình Trước công chúng 
Trên sân khấu chuyên nghiệp.

Hoa hậu Hoàng kim

Để TìNh yêu 
dẫN Lối
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 ngay cả các ca sĩ trẻ thành 
danh, khi hát bolero đã thường xuyên 
bị so sánh với bậc tiền bối, với một tân 
binh chập chững bước vào ca hát như 
kim lại còn là một hoa hậu, hẳn sẽ 
còn nhiều áp lực hơn nữa?

Kim cảm thấy khán giả có hơi khắt 
khe với việc người trẻ hát bolero. hát 
bolero kiểu truyền thống thì khó mà 
vượt được cái bóng của tiền bối tuy 
nhiên, phá cách, sáng tạo một cách hợp 
lí sẽ dễ hơn cho các ca sĩ trẻ lại không bị 
cho rằng là bản sao của ai đó. Kim thừa 
nhận giọng hát của mình vẫn còn phải 
mài dũa nhiều dù vậy Kim cũng vui khi 
được nghe các cố vấn CĐHH nhận xét 
rằng có màu sắc riêng và giàu cảm xúc. 
Kim không bị áp lực với định kiến chân 
dài, hoa hậu đi hát. Nếu đủ đam mê và 
sự đầu tư, rèn luyện nghiêm túc thì có 
thể tìm được đường đến với trái tim 
khán giả.

 Thường các hoa hậu cũng sẽ 
thích lấn sân đóng phim vì dễ tận dụng 
lợi thế về ngoại hình, từ khi đăng 
quang tại canada hẳn kim đã không ít 
lần nhận được đề nghị?

Kim yêu điện ảnh nhưng Kim muốn 
rằng khi mình nhận một dự án nào đó 
thì phải thực sự sẵn sàng về năng lực và 
được công chúng đón nhận với tư cách 
là một diễn viên. 

 cách đây chưa lâu xung quanh 
những ồn ào về danh hiệu hoa hậu, 
hoàng kim đã có phát ngôn khá thẳng 
thắn rằng “hoa hậu không phải là 
danh hiệu mà là sự công nhận”, kim 
cũng khẳng định hoa hậu cần phải có 

vẻ đẹp tâm hồn. Phải chăng bạn rất tự 
tin ở chiếc vương miện mà mình đã 
giành được giữa quá nhiều cuộc thi 
nhan sắc như hiện nay?

Kim không dám tự nhận xét bản thân 
bởi hoa hậu hay người làm nghệ thuật 

nói chung ở showbiz đều là làm dâu 
trăm họ, có người thương, người thì 
chưa thương. Nhưng theo chiều hướng 
khách quan Kim thấy không chỉ ban 
giám khảo đã công nhận mà khán giả 
cũng đã hoàn toàn đón nhận danh hiệu 
của Kim. Với Kim sự công nhận ấy đã 
đền đáp lại những nỗ lực không ngừng 

và còn quý báu hơn cả chiếc  
vương miện. 

nhiều người nói về hào quang, 
sức hấp dẫn của vương miện nhưng 
cũng còn “sức nặng”, sức ép đối với 
chủ nhân thì sao? hoàng kim dự định 
có những hoạt động gì để không trở 
thành một hoa hậu nhạt nhòa?

Nếu chỉ đẹp thôi thì dù đẹp đến mấy 
cũng đến lúc tàn phai, bị lãng quên vì 
thế trau dồi vẻ đẹp kiến thức và nội tâm 
với Kim rất quan trọng. Kim hướng đến 
hình ảnh một hoa hậu đa tài, tích cực 
hoạt động cộng đồng để xóa bỏ định 
kiến bình hoa di động. Kim không sẽ chỉ 
hát mà còn dự định tham gia điện ảnh và 
nghiêm túc gắn bó với nghề. Năm 2018 
với Kim có nhiều kế hoạch khá thú vị sẽ 
lần lượt giới thiệu với mọi người.

ở cặp đôi hoàn hảo, hoàng kim 
và nam ca sĩ Erik có thể nói là một đôi 
tương xứng cả về ngoại hình lẫn giọng 
hát, bạn có kế hoạch tìm kiếm “một 
nửa” ăn ý như thế trên con đường hoạt 
động nghệ thuật cũng như trong cuộc 
sống hay không?

hiện tại chắc khó ai vượt qua được 
cái bóng của Erik trong lòng Kim vì 
Kim thực sự rất hâm mộ chàng trai này 
trước cả khi đến với chương trình. bởi 
vậy Kim chưa có kế hoạch “thay đổi 
một nửa trong mộng” đâu. Còn về nửa 
kia trong cuộc sống thì Kim chưa nghĩ 
đến, có lẽ thời gian này là lúc cần tập 
trung nhiều cho công việc, tình cảm để 
tùy duyên vậy. 

hươNG huyềN  
(thực hiện)

Hoàng Kim trong chương trình 
Cặp đôi hoàn hảo
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Được chuyển thể từ cuốn sách 
cùng tên của nữ văn sĩ R. 
J. Palacio, Wonder kể về 

lòng tốt, sự lạc quan và nghị lực phi 
thường của auggie – một cậu bé bị 
mặc cảm về vẻ bề ngoài. Chính gia 
đình, thầy cô, bạn bè và niềm đam mê 
đã tiếp thêm cho auggie sức mạnh, 
giúp cậu bé sống vui vẻ và truyền 
cảm hứng sống tử tế đến mọi người. 

dù mắc phải hội chứng Treacher 
Collins khiến gương mặt bị biến 
dạng, auggie vẫn là một cậu bé đáng 
yêu, lạc quan và đam mê thiên văn 
học. Nghị lực của cậu bé và tình yêu 
thương từ gia đình, bạn bè, thầy cô 
trong phim đã làm nên một thông 
điệp nhân văn về việc lan truyền lòng 
tốt và sự tử tế. R.J Palacio chia sẻ: “Tôi 
đang đứng trước cửa hàng bán kem với 
đứa con trai 3 tuổi của mình. Thằng bé 
nhìn thấy một bé gái với khuôn mặt khác 
thường bên cạnh nên sợ hãi và òa khóc. 
Tôi vội vã dắt thằng bé rời khởi đó thật 
nhanh vì sợ cô bé sẽ bị tổn thương bởi 
phản ứng của con mình. Sau đó, tôi bắt 
đầu suy nghĩ… Tôi đã làm gì thế này? 
Tại sao tôi không quay sang cô bé và 
bắt đầu một cuộc trò chuyện để cho thấy 
rằng không có gì thực sự đáng sợ cả”. Ý 
tưởng cho cuốn sách nảy ra từ đó. Cô tự 
hỏi, có bao nhiêu người sẽ phản ứng tiêu 

cực khi bắt gặp một khuôn mặt bị dị tật 
bẩm sinh?

Câu chuyện của Palacio đã truyền 
cảm hứng cho rất nhiều bệnh nhân mắc 
phải hội chứng bất thường ở khuôn mặt. 
Shane Vysocky và Emily là 2 trong số 
600.000 trường hợp tại Mỹ được chẩn 
đoán gặp phải vấn đề với sọ não, và đã 
được Wonder tiếp thêm sức mạnh. Shane 
Vysocky được chẩn đoán mắc phải hội 
chứng Crouzon khiến hộp sọ cậu phát 
triển không bình thường và khiếm thính. 
Cũng giống như auggie, Shane đã trải 
qua nhiều cuộc phẫu thuật, trong đó có 
cuộc phẫu thuật tái tạo hộp sọ khi cậu 

lên 3 và phẫu thuật thêm lần nữa khi 
cậu lên 6. Cũng giống như auggie, 
Shane  đã mang theo ba lô và bữa trưa 
đến trường. Cậu bé thậm chí còn mang 
theo bản chụp CT gần đây nhất của cậu 
để giải thích cho những người bạn mới 
về những gì cậu đã trải qua. Shane cho 
biết, cậu đã đồng cảm và được auggie 
truyền sức mạnh rất nhiều. Còn Emily 
được chẩn đoán bị hội chứng bẩm 
sinh hiếm gặp trên khuôn mặt tên là 
Goldenhar khi mới được 3 tuần tuổi. 
Cũng giống như auggie, Emily đã trải 
qua hơn 20 cuộc phẫu thuật lớn nhỏ. 
Wonder đã truyền động lực cho Emily 
bớt nhút nhát trước những cái nhìn 
chằm chằm và những câu hỏi từ người 

lạ. Cô bắt đầu tự tin hơn và chia sẻ nhiều 
hơn với mọi người về hội chứng của 
mình để mọi người hiểu rõ cô hơn. Thậm 
chí, cô còn dùng skype với bạn bè và 
thuyết trình tại trường học.

Thông điệp của tác phẩm là Choose 
kind (hãy chọn sống tốt) đã luôn được 
ủng hộ trên mạng xã hội trong các mùa 
Lễ Tạ ơn và Ngày Thế giới Tử tế hàng 
năm. Ra mắt khán giả vào đúng dịp 
năm mới, bộ phim Wonder chắc chắn 
không chỉ lấy đi nước mắt khán giả mà 
còn truyền cảm hứng và lan tỏa tình yêu 
thương đến với mọi người. 

hà My

“Món quà” đặc biệt  
cho năm mới

được đánh giá là mộT Trong 
những bộ phim Tình cảm gia 

đình hay nhấT sẽ ra rạp Trong 
dịp năm mới, WonDEr (Điều kì Diệu) 

sẽ Truyền cảm hứng cho khán 
giả về nguồn năng lượng sống 
Tích cực. câu chuyện về cậu bé 
auggie pullman cũng sẽ khiến 
người xem có Thêm niềm Tin về 

những điều TốT đẹp Trong  
cuộc sống.
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khúC Ca mới Của  
nàng Thơ

Nổi lên cùng thời với Lindsay 
Lohan trong bộ phim Means Girls 
(Cô nàng lắm chiêu), nhờ vẻ đẹp ngọt 
ngào, đôi mắt to và cuốn hút, amanda 
Seyfried trở thành sự lựa chọn không 
thể hoàn hảo hơn cho những bộ phim 
lãng mạn thuần túy như: Dear John 
(Thư tình thời chiến), Letter to Juliet 
(Gửi nàng Juliet). Vẻ đẹp thiên thần 
của amanda còn được tôn vinh thêm 
bởi giọng ca trẻ trung, trong trẻo. Vốn 
đam mê âm nhạc và từng được đào tạo 
chuyên nghiệp để đứng trên sân khấu 
broadway, cô thực sự tỏa sáng mỗi khi 
cất tiếng hát trong hai bộ phim ca nhạc 
thành công và ăn khách nhất thập niên 
qua: Mamma Mia! (Giai điệu hạnh 
phúc) và Les Misérables (Những người 
khốn khổ). 

Với Mamma Mia!, amanda không 
chỉ có vai diễn lớn đầu tiên trong sự 
nghiệp ở tuổi mới ngoài đôi mươi mà 
còn vinh dự xuất hiện giữa ekip toàn 
các ngôi sao kì cựu nổi tiếng. dù bị 
“lấn át” khá nhiều bởi đàn chị Meryl 
Streep quá xuất sắc nhưng nhờ bộ 
phim, amanda Seyfried trong hình ảnh 
một thiên thần tóc vàng rực rỡ đã trở 
thành cái tên sáng giá, một biểu tượng 
sắc đẹp bền vững suốt nhiều năm.

Không muốn trở nên nhàm chán 
với dạng vai trong sáng, lãng mạn quen 
thuộc, amanda Seyfried đã táo bạo thử 
sức với phim kinh dị, giật gân, kể cả 
phim khá nhạy cảm về cuộc đời ngôi 
sao phim cấp 3, cô đóng cả phim hài, 
sẵn sàng diễu nhại chính ngoại hình của 
mình với đôi mắt dễ gây ám ảnh… dù 
vẫn nhận được nhiều lời khen nhưng 
các hướng thử nghiệm này chưa mang 

lại thành công như ý cho amanda 
Seyfried. Khán giả đang trông đợi nữ 
diễn viên sẽ trở lại đúng với sở trường 
của mình cùng phần 2 của Mamma 
Mia! dự kiến ra mắt mùa hè năm 2018. 
Với biển xanh, không gian thơ mộng 
của cuộc sống trên một hòn đảo hy 
Lạp, với những chuyện tình yêu sôi 
nổi, mộng mơ và đặc biệt là bộ sưu tập 
các ca khúc mang đến mọi cung bậc 
cảm xúc, hi vọng “nàng thơ” amanda 
Seyfried sẽ lại ca hát và chiếm trọn 
trái tim khán giả như thuở nào. Liệu 
Mamma Mia! và amanda Seyfried có 
thể tiếp tục làm nên hiện tượng toàn 
cầu, thổi bùng cơn sốt nhạc abba như 
thuở trước? Vẫn còn quá sớm để đưa 
ra nhận định khi phim chưa bước vào 
chiến dịch quảng bá.

nhan sắC không phải  
món quà bấT Tận

dù được đánh giá cao về thực lực 
diễn xuất, không thể phủ nhận rằng, 
góp phần làm nên tên tuổi cho amanda 
Seyfried là ngoại hình quyến rũ. Xuất 
thân là một người mẫu nhí, quen với 
ánh đèn sân khấu từ nhỏ, amanda biết 
rất rõ đẹp là một lợi thế và luôn bảo 
vệ rất kĩ lưỡng món quà mà tạo hóa 
ưu ái. Cô không bao giờ tiếp xúc trực 
tiếp với ánh Mặt trời để giữ gìn làn da 
đã có công mang về khoản thu nhập 

khổng lồ nhờ làm đại sứ cho thương 
hiệu mĩ phẩm danh tiếng. Chế độ tập 
luyện, ăn uống của người đẹp này cũng 
rất nghiêm ngặt, chủ yếu là thực phẩm 
hữu cơ, cá và rất ít đường. Từng chịu 
nhiều áp lực tâm lí dẫn đến sự rối loạn, 
luôn hồi hộp, lo âu nên amanda chú 
trọng tìm kiếm sự cân bằng, hòa hợp 
với thiên nhiên. Khác với nhiều bạn 
diễn, dù nổi tiếng, thật  khó tìm thấy 
amanda Seyfried ở các sự kiện, hoạt 
động đậm chất giải trí. Cô sẵn sàng 
bốc lửa, lột xác khi chụp các bộ hình 
trong diện mạo trang điểm cầu kì cho 
các tạp chí danh tiếng nhưng sau đó lại 
nhanh chóng rút về với cuộc sống đơn 
giản, yên tĩnh. Thần tượng của amanda 
Seyfried là nữ diễn viên Julianne 
Moore – một hình mẫu hoàn hảo cho 
việc duy trì sự cân bằng giữa sự nghiệp 
và cuộc sống gia đình, giữa những gì 
sự nghiệp, danh tiếng đòi hỏi với phẩm 
chất riêng của bản thân. 

Đẹp nức tiếng nên dễ hiểu khi 
amanda Seyfried là người trong mộng 
của nhiều bạn diễn. Tình trường của 
amanda từng là đề tài ăn khách trên 
các mặt báo cho đến khi cô tìm được 
một nửa đích thực và hoàn thiện tổ ấm 
với một thiên thần nhỏ vào đầu năm 
2017. Một thời gian ngắn sau khi sinh 
con, amanda Seyfried đã lấy lại vóc 
dáng thon gọn và nhan sắc còn mặn 
mà hơn trước để sẵn sàng quay lại với 
phim trường. hôn nhân và thiên chức 
làm mẹ đã giúp cô vượt qua áp lực tâm 
lí, tiếp thêm năng lượng sáng tạo nghệ 
thuật. Ngoài phần 2 của Mamma Mia!, 
amanda Seyfried có thêm hai bộ phim 
thuộc thể loại hành động cũng sẽ trình 
làng trong năm 2018.

Thùy aN  
(Theo Harpersbazaar)

NàNG Thơ 
TRỞ Lại

amanda seyFried không giấu 
diếm việc cô phải sống nhiều 

năm Trong Tình Trạng lo âu, dễ 
hoảng loạn, sợ đám đông. đó 
có Thể là mộT lí do khiến nữ 

diễn viên Từng được ví như 
nàng công chúa khả ái của 

dòng phim lãng mạn loay hoay 
với việc lựa chọn vai diễn để 

rồi nhìn các đối Thủ khác  
vượT lên.
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khi văn hóa Tâm Linh bản 
Địa Chạm Tới Trái Tim khán 

giả Toàn Cầu
Coco là bộ phim thấm đẫm văn hóa 

Mexico với trung tâm câu chuyện là 
Lễ hội Người chết nhưng ngay cả khán 
giả Việt Nam cũng cảm thấy thân quen, 
gần gũi với cách kết nối giữa cõi âm và 
cõi dương qua tục thờ cúng ảnh người 
đã khuất, qua cách dẫn dắt linh hồn về 
đoàn tụ bằng những cánh hoa cúc vạn 
thọ vàng. Từng chi tiết cụ thể dẫu khác 

nhau chăng nữa thì điểm gặp gỡ của văn 
hóa tâm linh Mexico với Việt Nam hay 
rất nhiều nền văn hóa khác nhau trên thế 
giới có lẽ đều là sự gắn kết trong tinh 
thần, tâm hồn, giữa các thành viên trong 
gia đình.

Thế giới bên kia ở Coco khiến khán 
giả mọi lứa tuổi đều bị choáng ngợp bởi 
hình ảnh quá lộng lẫy, rực rỡ sắc màu, 
tràn ngập âm nhạc và niềm vui. Có thể 
nói, sức sáng tạo của các nhà làm phim 
Pixar luôn khiến khán giả phải bái phục. 

Coco dựng lên một xã hội được cấu trúc 
rõ ràng, tỉ mỉ trong cách vận hành, trong 
sự gắn kết với trần thế thông qua những 
cây cầu hoa cúc đẹp mắt. Những nhân 
vật người chết trong hình hài bộ xương 
không hề đáng sợ mà thân thiện, có cá 
tính riêng, biểu cảm sinh động. Thế giới 
ấy tương phản một cách rõ ràng với một 
góc nhỏ im lặng đến đáng sợ, chỉ có nỗi 
buồn triền miên của cảm giác bị lãng 
quên. Vị trí của mỗi con người ở thế giới 
bên kia ấy không được định vị bằng sự 

Sáng tạo bất ngờ về 
Thế Giới bêN Kia

dịp cuối năm 2017, không hẹn 
mà cả coco – ứng cử viên hàng 

đầu cho giải oscar hạng mục 
phim hoạT hình và aLong WiTh 
ThE goDS: ThE TWo WorLDS (Thử 
Thách Thần chếT: giữa hai Thế 

giới) – bom Tấn của điện ảnh hàn 
quốc - cùng chọn đề Tài về mộT 

cuộc sống khác sau cái chếT. 
qua đó, những góc nhìn nhân 
văn và Tràn ngập sự sáng Tạo 

của các nhà làm phim đã khiến 
người xem sửng sốT. 

Văn hóa tâm linh của Mexico trong phim Coco 
có nhiều điểm tương đồng với người Việt như cách thờ cúng người đã khuất

Những chiếc cầu bằng hoa cúc vạn thọ 
là hình ảnh sáng tạo đặc sắc của phim Coco

VT
Vvăn hóa

giải trí
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giàu nghèo, đẳng cấp mà bằng chỗ đứng 
của họ trong lòng những người đang 
sống. Chính cách xây dựng bộ phim theo 
hướng đề cao giá trị của gia đình, khơi 
gợi lòng biết ơn, tưởng nhớ của mỗi 
người đối với thế hệ trước đã nâng tầm 
cho Coco, tạo nên một bước ngoặt phát 
triển hết sức bất ngờ cho bộ phim vốn 
mở đầu khá an toàn theo công thức quen 
thuộc: theo đuổi đam mê. bên cạnh thành 
công về doanh thu, Coco được đánh giá 
là một bộ phim đưa xưởng Pixar trở lại 
đúng với chất nhân văn, sáng tạo đỉnh 
cao của mình, đồng thời không có đối thủ 
trong các lễ trao giải thưởng sắp tới,

phép Thử ĐắT Đỏ Của  
Điện ảnh hàn quốC

Thuộc thể loại hành động viễn tưởng, 
Thử thách thần Chết: Giữa hai thế giới 
kể về hành trình phiêu lưu sau cái chết 
của một người lính cứu hỏa dũng cảm 
Ja hong hi sinh trong khi làm nhiệm 

vụ. Những vệ thần đóng vai trò sứ giả 
dẫn dắt Ja hong về với thế giới của thần 
Chết. Ja hong phải trải qua 7 thử thách 
trong vòng 49 ngày để được gặp mặt vị 
chúa tể của địa giới. Qua đó, bản chất 
linh hồn của anh sẽ được phán xét… 
Thoạt nghe, đây có vẻ là bộ phim đậm 
chất phương Đông với câu chuyện rất 
phổ biến về 49 ngày nhưng không phải 
ngẫu nhiên các nhà làm phim xứ sở kim 
chi đã đầu tư tới 40 tỉ won (hơn 800 tỉ 
đồng Việt Nam), quy tụ dàn diễn viên 
sáng giá như ha Jung-woo, Cha Tae-
hyun, Ju Ji-hoon, Lee Jung-jae, doh 
Kyung-soo… và dày công thực hiện suốt 
6 năm liền. Theo đánh giá từ giới chuyên 
môn, đây là lần đầu tiên có một tác phẩm 
điện ảnh hàn Quốc bứt phá khỏi mặt 
bằng chung để dấn thân vào đề tài mới 
lạ, thể hiện những điều chưa từng có: 
thế giới của Thần chết, linh hồn, những 
tà ác, oan khuất... hơi hướng phiêu lưu 
viễn tưởng không bị phương Tây hóa 

theo phong cách hollywood mà vẫn giữ 
những hồn cốt đặc trưng trong đời sống 
tâm linh của người dân hàn. Tuy vậy, 
thế giới của thần Chết mà người hàn 
xây dựng không quá xa lạ, vừa sở hữu 
các điểm nhấn đột phá khác biệt nhưng 
vẫn sẽ có nhiều điểm tương đồng với thị 
hiếu chung của khán giả trong dòng phim 
phiêu lưu giả tưởng. 

Với kinh phí sản xuất lớn nhất trong 
lịch sử phim hàn cho tới thời điểm hiện 
tại, Thử thách thần Chết được thỏa sức 
trưng trổ những cảnh quay đẹp mắt với 
kĩ xảo đỉnh cao, hiệu ứng hình ảnh để 
mô tả một cách ấn tượng nhất về thế giới 
chưa ai từng biết. Không chỉ nhắm tới 
khán giả nội địa và khán giả châu Á, Thử 
thách Thần chết: Giữa hai thế giới đã 
chứng tỏ sức mạnh, bước tiến vượt trội 
của điện ảnh hàn trên thị trường toàn 
cầu. dự kiến, phim sẽ được công chiếu 
tại hơn 90 quốc gia.

bảo ChÂu (Tổng hợp)

Bộ phim được đầu tư rất lớn 
về mặt hình ảnh, kĩ xảo để xây dựng thế giới bên kia

Tạo hình Thần chết trong phim 
Thử thách thần chết Nhân vật Ja Hong (phải) trải qua nhiều thử thách trên đường tới với Thần Chết

Nhân vật Ja Hong do Cha Tae-hyun thủ vai
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gia Tăng khoảng CáCh  
Thu nhập

Khoảng cách về tuổi 
tác và thu nhập giữa 
phái nam và phái 
nữ tại hollywood 
dường như đang 
ngày càng trở 
nên rõ rệt. Nhìn 
vào lần lượt bảng 
danh sách nam 
và nữ diễn viên có 
thu nhập cao nhất 
thế giới năm 2017 do 
Tạp chí Forbes bình chọn 
có thể thấy, trong khi Mark 
Wahlberg dẫn đầu danh 
sách nam diễn viên với 
68 triệu uSd, thì nữ diễn 
viên Emma Stone - người 
giành tượng vàng oscar cho 
vai diễn trong La La Land, chỉ 
kiếm được vỏn vẹn 26 triệu uSd 
cho vị trí số 1 trong bảng xếp hạng 
của phái nữ. 

Năm 2017 cũng không phải là năm 
ngoại lệ duy nhất chứng kiến sự chênh 
lệch về thu nhập giữa hai phái tại 

hollywood. Năm ngoái, Tạp chí Forbes 
thống kê, top 10 nam diễn viên dẫn đầu 

có tổng thu nhập là 500 triệu uSd, 
gấp 3 lần so với top 10 diễn viên 

nữ. Đặc biệt, trong top 10 nam 
diễn viên, có những ngôi sao 
hành động như Wahlberg, 
dwayne Johnson, Vin 
diesel… trong khi đó, 

những ngôi sao nữ đóng 
phim hành động lại không 

có được thu nhập cũng 
như vị trí xếp hạng 

như vậy. Jennifer 
Lawrence là một 
ví dụ điển hình. 
Tên tuổi và cát-
xê đóng phim 
của cô lên như 
diều gặp gió kể 

từ sau khi bộ phim 
Hunger Games nổi 

danh. Năm 2015, vào 
giai đoạn Hunger Games 

đang “làm mưa làm gió”, Jennifer 
Lawrence kiếm được 52 triệu uSd và 
là nữ diễn viên có thù lao cao nhất năm 
đó. Scarlett Johannsson xếp thứ hai với 

thu nhập 35,5 triệu uSd. Trong khi đó, 
ở bảng xếp hạng dành cho nam giới, 
người xếp thứ hai chỉ kém người dẫn 
đầu 3 triệu uSd so với thu nhập 80 triệu 
uSd của downey Jr. 

dường như đã sớm nhận ra điều 
này, năm 2015, Jennifer Lawrence thậm 
chí còn tự mình viết một bài tiểu luận 
nhỏ với tựa đề: “Why Do I Make Less 
Than My Male Co-Stars?” (Vì sao tôi 
lại kiếm được ít hơn các đồng nghiệp 
nam?). Cô cũng thẳng thắn nói về một 
số áp lực của những diễn viên nữ như 
tuổi tác, sức khỏe… và cho rằng các 
nam đồng nghiệp không phải đối mặt 
nhiều như phái nữ. “Có rất nhiều vai 
diễn lớn ưu ái cho phái mạnh, đủ có thể 
giúp họ có được cát-xê cao. Chúng tôi 
cần nhiều hơn những vai diễn hay, điều 
đó cũng đồng nghĩa với việc cần phải có 
nhiều nhà biên kịch và đạo diễn nữ hơn 
nữa”, Jennifer Lawrence trải lòng. Theo 
tạp chí hollywood Reporter, nữ đạo 
diễn chỉ chiếm 7% trong số 250 bộ phim 
sản xuất trong năm 2016. 

Một khám phá nữa là bên cạnh 
khoảng cách về thu nhập thì khoảng 
cách về tuổi thọ làm nghề cũng là một 

Hollywood?THế gIỚI của 
đàN ôNg

hollywood không Thiếu 
những minh Tinh quyến rũ làm 
say đắm lòng người, những nữ 
đạo diễn Tài ba và cả các Tác 
phẩm Tôn vinh phái đẹp. hình 
ảnh về người phụ nữ 
hollywood cũng vì Thế mà 
luôn lung linh Trong mắT 
khán giả như mộT sự đối xử 
công bằng, bình đẳng vốn dĩ 
với phái yếu. Thế nhưng, sự 
ThậT đằng sau ánh hào quang 
hollywood có lẽ sẽ khiến 
nhiều người không khỏi  
ngạc nhiên.

Biểu tình đòi bình đẳng giới. 

Mark 
Wahlberg

Emma 
Stone
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điều đáng chú ý. Claudia Goldin, Giáo sư 
kinh tế của Đại học havard đã có nhiều 
năm nghiên cứu bình đẳng giới trong 
lĩnh vực kinh tế cho biết, tuổi nghề của 
nam diễn viên thường kéo dài lâu hơn 
so với phái yếu. Thậm chí, năm 2014, 
abC News còn có một cuộc nghiên cứu 
cho thấy, chỉ có khoảng 1/4 nữ diễn viên 
ngoài 40 tuổi giành được tượng vàng 
oscar. Trong khi hơn một nửa con số này 
ở nam giới là trên 45 tuổi. 

sự ThậT nghiêng về phía nào?
Nhớ lại thập niên 70 thế kỉ trước, 

trong bộ phim truyền hình Wonder 
Woman, nhân vật chính vẫn còn phải 
chiến đấu để giành quyền bình đẳng 
cho người phụ nữ thì cuối năm 2014, 
hãng Warner bros quyết định thuê 
Patty Jenkins thực hiện bộ phim điện 
ảnh Wonder Woman và cũng trở thành 
hãng phim đầu tiên dám đặt trọng trách 
sản xuất một dự án bom tấn siêu anh 
hùng vào tay một người phụ nữ. Trước 
thời điểm đó, những bộ phim bom tấn 
thuộc cùng thể loại như: The Amazing 
Spider-Man hay Godzilla, đều thuộc 
về tay những nam đạo diễn. Không 
phụ sự mong đợi của khán giả, mùa hè 
năm 2017, tác phẩm siêu anh hùng nữ 
Wonder Woman do nữ đạo diễn Patty 
Jenkins thực hiện đã phá kỉ lục phim 
hành động do nữ giới đạo diễn có doanh 
thu cao nhất mọi thời đại khi thu về 620 
triệu uSd. 

hollywood không thiếu những nữ 
đạo diễn làm nên chuyện. Sam Taylor-
Johnson, angelina Jolie, Kathryn 
bigelow, Sofia Coppola, Catherine 
hardwicke, hay Jane Campion… là 
những tên tuổi từng làm nên nhiều thành 
công vang dội. Nhìn vào thành quả của 

họ, có thể thấy rằng các nữ đạo diễn 
chẳng hề kém cạnh phái nam: Catherine 
hardwicke - nữ đạo diễn phim bom 
tấn Twilight chuyển thể từ tiểu thuyết 
lãng mạn ăn khách toàn cầu năm  
2008 - thu về gần 400 triệu uSd doanh 
thu, đồng thời đưa Robert Pattinson 
và Kristen Stewart thành những ngôi 
sao nổi danh toàn cầu. hay Kathryn 
bigelow, từng nổi tiếng với loạt phim 
hành động Blue Steel, Point Break, 
và Strange Days… trở thành tên tuổi gây 
chú ý với người hâm mộ điện ảnh thế 
giới kể từ năm 2010 khi vượt qua chồng 
cũ là đạo diễn James Cameron cùng 
bom tấn Avatar để giành giải oscar Đạo 
diễn xuất sắc và Phim xuất sắc với tác 
phẩm The Hurt Locker.

Còn nhớ, năm 1987, dawn Steel được 
chọn là Chủ tịch hãng phim Columbia 
Pictures danh tiếng là người phụ nữ 
đầu tiên trở thành chủ một hãng phim 
hollywood. Kể từ đó, trong một giai 
đoạn ngắn, nhiều phụ nữ được lựa chọn 
vào các vị trí cao trong nền công nghiệp 
giải trí. Thế nhưng, điều đó vẫn không 
đồng nghĩa với việc các nữ đạo diễn được 
trọng dụng. Khi yếu tố tình dục, bạo 
lực trên phim đã trở thành đặc sản câu 
khách của nhiều sản phẩm hollywood thì 
không phủ nhận rằng các nam đạo diễn 
thường vận dụng yếu tố đó nhiều hơn 
trong các tác phẩm của mình. Đó cũng là 
lí do khiến các nhà quản lí cuối cùng vẫn 
lựa chọn nam đạo diễn. 

Những năm 1960, tại Mỹ chỉ có hai 
nữ đạo diễn thực sự tại hollywood là 

dorothy arzner và ida Lupino. Đến 
nay, số lượng này đã tăng lên rất nhiều 
nhưng chỉ một số ít mới thực sự nổi 
tiếng. bên cạnh đó, sự mất cân đối giữa 
nam và nữ đạo diễn đã làm nảy sinh 
một vấn đề. Khi nữ đạo diễn không 
được trọng dụng thì họ sẽ không có kinh 
nghiệm làm nghề. Và khi phải đặt lên 
bàn cân với những ứng viên nam nhiều 
kinh nghiệm hơn thì nhà sản xuất chắc 
chắn sẽ loại họ ra. 

Nhà sản xuất Cassian Elwes cho 
rằng, các nhà đầu tư trong nước và 
cả nước ngoài vốn luôn rất kì vọng 
vào thương hiệu phim hành động của 
hollywood. Thế nhưng, họ vẫn giữ định 
kiến, phái yếu khó có thể làm ra những 
sản phẩm hành động đỉnh cao như nam 
giới. “hollywood vẫn là một thế giới do 
phái nam thống trị”, ông nói.

Đã có rất nhiều tranh cãi về sự ngự 
trị của phái nam tại hollywood. bất kể 
những con số hay dẫn chứng đưa ra, 
những nhà sản xuất quyền lực vẫn luôn 
bác bỏ về sự bất bình đẳng giữa hai 
phái. hollywood có thực sự là “thế giới 
của đàn ông” hay không, tất cả chỉ là sự 
ngầm hiểu. Thế nên, mới có chuyện, khi 
vụ bê bối tình dục của các nhà sản xuất 
quyền lực hàng đầu hollywood như 
harvey Weinstein, Roger ailes, hay bill 
o’Reilly… bị phanh phui, nhiều người 
mới vỡ lẽ về một hollywood không 
lung linh giống như người ta vẫn tưởng.

aN Khê  
(Theo ABC News, Washingtonpost)

Nữ đạo diễn Kathryn Bigelow

Nữ đạo diễn Catherine Hardwicke
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ngoại hình ưu Tú
Mang hai dòng máu Thái - Áo, 

Nadech sở hữu vẻ đẹp phóng khoáng, 
thân hình chuẩn, khuôn mặt nam tính 
với những đường nét pha trộn Á- Âu, 
nụ cười thân thiện giúp anh có rất nhiều 
fan hâm mộ. Thậm chí, ngay cả những 
người trong nghề cũng phải thừa nhận, 
Nadech đẹp trai ở mọi góc nhìn. Với lợi 
thế về ngoại hình, Nadech nhanh chóng 
nổi tiếng khi mới chập chững vào nghề. 
anh liên tục được bình chọn là người đàn 
ông quyến rũ nhất Thái Lan, là hình mẫu 
lí tưởng của nữ giới xứ chùa Vàng. Nếu 
xét về ngoại hình, Nadech không hề thua 
kém, thậm chí còn nhỉnh hơn Kim Soo 
huyn về độ nam tính.

khả năng diễn xuấT Đã ĐượC 
kiểm Chứng

Từ khi vào nghề đến nay, Nadech đã 
tham gia rất nhiều phim cả điện ảnh lẫn 
truyền hình. Các vai diễn của Nadech 
luôn khiến cho “nữ giới” phát cuồng. Sự 
góp mặt của ngôi sao 26 tuổi này luôn 
là bảo chứng cho các bộ phim mà anh 
tham gia. Với kĩ năng diễn xuất chuyên 

Nadech kugimiya

HoàN Hảo ở
MọI góc NHìN

nadech kugimiya là mộT Trong những 
nam diễn viên nổi Tiếng nhấT xứ chùa 
vàng. bắT đầu hoạT động nghệ ThuậT Từ 
năm 18 Tuổi, ở Tuổi 26, anh đã có mộT sự 
nghiệp rấT đáng ngưỡng mộ. Thời gian 
gần đây, Tên Tuổi của nadech lại càng 
Trở nên “nóng” hơn khi anh được chọn 
vào vai “cụ giáo” Trong bộ phim Vì Sao 
Đưa anh Tới  phiên bản Thái. 
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nghiệp, Nadech luôn biết cách làm cho 
những vai diễn của mình trở nên khác 
biệt. Được mệnh danh là “con người của 
công việc”, ai làm việc với Nadech cũng 
dành cho anh rất nhiều lời khen vì sự 
chuyên nghiệp và tận tâm. Nhờ những 
nỗ lực không ngừng nghỉ, Nadech đã 
mang về cho mình rất nhiều giải thưởng 
danh giá như: TV Inside Hot Award, Hot 
Rising Star Award, Ok Awards, Female 
Hearthrob… Theo dara daily, nhà sản 
xuất Nong arunosha cho biết: “Vì sao 
đưa anh tới là bộ phim nổi tiếng khắp 
châu Á nên đơn vị giữ bản quyền giám 
sát rất kĩ trong quá trình chuyển thể. 
biên kịch yêu cầu vai nam chính phải 
giao cho một diễn viên nổi tiếng, có khả 
năng diễn xuất tốt. Khi chúng tôi đề cử 
Nadech, phía đối tác đã chấp nhận ngay. 
Thật ra, chúng tôi đã nhắm sẵn Nadech từ 
khi mua kịch bản, không ai có thể làm tốt 
hơn cậu ấy”.

Thông minh và Cầu Tiến
Tình cờ bước vào làng giải trí từ khi 

là sinh viên đại học, dù lịch trình làm việc 
dày đặc nhưng Nadech vẫn cố gắng duy 
trì việc học. Sau khi tốt nghiệp Á khoa 
hệ cử nhân, anh tiếp tục theo học Thạc sĩ 
chuyên ngành Nghệ thuật tại trường đại 
học Rangsit: “Tôi nghĩ, đây vẫn là giai 
đoạn lí tưởng để dành cho việc học. Kiến 
thức chính là vốn quý giúp nâng cao giá 
trị của bản thân. Cũng là một cách để thử 
thách chính mình, dù cũng khá mệt mỏi 
vì luôn phải cố gắng phân chia thời gian 
một cách tốt nhất. Tôi vốn là người có 
nhiều ước mơ nên bắt buộc phải nỗ lực 

hết mình”. Nadech cũng là rất yêu thích 
thể thao, đặc biệt là những môn thể thao 
cảm giác mạnh như: leo vách đá, lướt 
ván, đua mô tô… và đến những nơi mà 
du khách chưa từng tới. 

nhân CáCh TốT
Nadech nổi tiếng là một người con 

hiếu thảo đồng thời là người giàu lòng 
nhân ái. anh là một trong những nghệ sĩ 
làm từ thiện tích cực nhất 
làng giải trí Thái. hàng 
năm, Nadech luôn 
tổ chức sinh nhật 
cùng với các 
trẻ em khuyết 
tật, khiếm thị, 
khiếm thính, 
và mồ côi. anh 
cũng thường 
xuyên kêu gọi, 
quyên góp, ủng 
hộ và tổ chức 
nhiều chương trình 
từ thiện lớn. Nam 
diễn viên chia sẻ, ước 
mơ lớn nhất của anh là những 
trẻ em khuyết tật, đói khổ, bị bỏ rơi sẽ 
có một cuộc sống mới sau khi thức dậy. 
Nadech cũng được ca ngợi là một ngôi 
sao rất thân thiện, giản dị, được lòng cả 
khán giả lẫn người trong nghề. “Chẳng 
có gì ngạc nhiên khi Nadech trở thành 
một ngôi sao được nhiều người mến mộ 
như hiện nay. Cậu ấy không chỉ có vẻ 
ngoài hoàn hảo mà còn tài năng và cực 
kì chuyên nghiệp. Tôi đã làm việc với rất 
nhiều ngôi sao nhưng chỉ có Nadech là 

không bao giờ để người khác phải phục 
vụ mình. Cậu ấy luôn nói rằng, mình có 
thể tự làm được và luôn thân thiện với tất 
cả mọi người. Kể cả với các nhân viên 
hậu đài, nếu lớn tuổi hơn, cậu ấy đều cúi 
chào rất lễ phép”, một nhà sản xuất nổi 
tiếng nhận xét.

 Là một hình mẫu lí tưởng cho giới 
trẻ trong học tập cũng như trong công 

việc, thông minh, cầu tiến, biết yêu 
thương gia đình và giúp đỡ 

người xung quanh nên 
Nadech luôn là lựa chọn 

hàng đầu cho các nhãn 
hàng. hiện anh là 
gương mặt đại diện 
cho hơn 50 nhãn 
hàng bao gồm cả 
hãng hàng không 
châu Á, air asia. 

Với độ nổi tiếng của 
mình, mức thù lao 

đi sự kiện của Nadech 
lên tới 300 - 400 ngàn bạt 

(khoảng 250 triệu đồng). Đây 
là mức thù lao cao nhất cho một 

nghệ sĩ nam trong lịch sử ngành công 
nghiệp giải trí xứ chùa Vàng. “Rất nhiều 
người yêu mến tôi, thậm chí có những 
người còn nhờ tôi gửi lời chúc mừng sinh 
nhật hoặc lời động viên đến bạn bè của 
họ. Tôi cảm thấy mình đang được nhận 
quá nhiều. Chính vì vậy tôi sẽ nỗ lực hết 
mình, sống tử tế và làm thật nhiều việc 
tốt cho xã hội để báo đáp những ân tình 
này”, nam diễn viên chia sẻ.

bảo aNh (Tổng hợp)
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Công Ty sáCh FirsT news  gửi tặng độc giả Tạp chí truyền hình 3 cuốn/đầu sách. 
Để nhận sách, độc giả hãy gửi thông tin về địa chỉ Tòa soạn Tạp chí Th, 

43 nguyễn Chí Thanh, hà nội. (bạn hãy ghi rõ mình muốn được tặng cuốn sách nào).

puTin - LogiC Của quyền LựC

Từ một nhân viên tình báo 
đối ngoại, làm thế nào để 

Putin trở thành Tổng thống 
Nga, người đàn ông quyền lực 
nhất thế giới? Con người thực 
của ông là thế nào? hubert 
Seipel – một nhà báo, nhà làm 
phim của Đức đã mang đến 
một câu trả lời hấp dẫn trong 
cuốn sách Putin – Logic của 
quyền lực. Để có thể hoàn 
thành tác phẩm này, Seipel 
đã tiếp cận tổng thống Putin 
trong vai trò một nhà làm 
phim từ năm 2010, để rồi suốt 
5 năm sau đó, ông đã có hơn 20 buổi phỏng vấn chuyên sâu, 
tháp tùng Putin trên hàng chục chuyến đi cả trong và ngoài 
nước để lấy thông tin. Với 21 chương và gần 400 trang sách, 
Putin – Logic của quyền lực ra đời với mục đích góp thêm 
một tiếng nói và cái nhìn về nước Nga, về Putin. 

giáo dỤC và Ý nghĨa CuỘC sống 

Giáo dục và ý nghĩa 
cuộc sống là tác 

phẩm đầu tay của nhà 
hiền triết, nhà Tư tưởng 
vĩ đại J.Krishnamurti, 
người đã được vinh danh 
là có ảnh hưởng sâu 
sắc nhất với ý thức của 
nhân loại trong thời đại 
hiện nay. bằng lối hành 
văn khúc triết, gần gũi, 
J.Krishnamurti cho rằng, 
“dạy học” không nên 
trở thành một nghề của 
những chuyên gia như 
hiện nay, bởi vì khi đó 
tình thương sẽ phai tàn, 

trong khi tình thương chính là yếu tố cốt lõi của quá trình 
phát triển toàn diện. Thông điệp cuốn sách đưa ra rất nhân 
văn: Tất cả chúng ta nhất thiết phải học cách trở thành người 
có lòng trắc ẩn, biết bằng lòng với những cái tối thiểu và tìm 
kiếm cái tối cao. Chỉ khi đó nhân loại mới thực sự được cứu 
rỗi. 

Tư duy Làm giàu

Với công trình kéo dài gần 30 năm mang tên Nghĩ giàu 
và làm, Napoleon hill được mệnh danh là “người tạo 

ra các nhà triệu phú của thế giới” bởi đã truyền nguồn cảm 
hứng thành công dựa trên phương pháp tư duy tích cực, hiệu 
quả. Sau khi Napoleon hill qua đời, don Green, Giám đốc 
Điều hành của Quỹ Napoleon hill cùng với tiến sĩ J.b.hill, 
đã tổng hợp lại những bài phát biểu do tự tay ông viết để 
cho ra đời Tư duy làm giàu, tác phẩm tập hợp những bài 
nói chuyện bất hủ của 
Napoleon hill. Khác với 
những tác phẩm do chính 
Napoleon hill thực hiện, 
với cuốn sách này, người 
đọc như được trực tiếp 
với trò chuyện với chính 
tác giả, nghe ông chia sẻ 
về quá trình vượt qua khó 
khăn, thất bại, những mưu 
toan lừa lọc, những niềm 
tin và sự giả dối mà ông 
đã trải nghiệm… 

Cởi Trói Linh hỒn

Không phải ngẫu nhiên mà 
Cởi trói linh hồn (The 

Untethered Soul) đã bán được 
hơn một triệu bản và trở thành 
cuốn sách bán chạy số 1 theo 
bình chọn của tờ báo danh 
tiếng New york Times. Cuốn 
sách dẫn dắt người đọc đi qua 
mối quan hệ giữa bản thân với 
những ý nghĩ và cảm xúc của 
chính mình, giúp độc giả khám 
phá nguồn gốc và những biến 
động của năng lượng bên trong. 
Từng vấn đề đều lần lượt được gợi mở và giải quyết trong 
suốt hành trình vượt qua giới hạn của chính mình, với 5 giai 
đoạn cũng là 5 phần của cuốn sách: Thức tỉnh tâm thức – 
Trải nghiệm năng lượng – Giải phóng bản thân – Vượt qua 
rào cản của chính mình – Sống đúng nghĩa. Đó là một hành 
trình rất khoa học, xuất phát từ trải nghiệm nội tâm sâu sắc 
đã đưa tác giả tới con đường nghiên cứu, thực hành yoga và 
thiền định.
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truyền hình

sa Thải vì Liên quan Đến  
bê bối Tình dỤC

Gần 60 người đàn ông tại hollywood, 
gồm cả những nhân vật quyền lực và danh 
tiếng bị cáo buộc từng có hành động xâm 
hại tình dục phụ nữ. Sự im lặng thống 
trị hollywood sau hàng thập kỉ bỗng 
chốc bị phá vỡ đã kéo theo sự sụp đổ của 
nhiều tượng đài hàng đầu tại kinh đô điện 
ảnh. Đầu tháng 10/2017, sau khi harvey 
Weinstein, nhà sản xuất phim danh tiếng 
với nhiều tác phẩm thắng oscar chính 
thức bị buộc rời khỏi công ty sản xuất 
phim The Weinstein do ông đồng sáng 
lập sau bê bối quấy rối tình dục gây chấn 
động showbiz thì hàng loạt vụ sa thải nhân 
sự cấp cao tại các đài truyền hình với cùng 
lí do cũng liên tiếp diễn ra. 

&Nhà Đài 
câu chuyện sa thải

gần đây, hàng loạT nhân sự cao 
cấp Tại các đài Truyền hình Trên 
khắp nước mỹ bị sa Thải vì những 
lí do không liên quan đến công 

việc. sau những vụ phanh phui bê 
bối Tình dục chấn động Trong 

Thời gian qua, có lẽ chưa bao giờ 
các nhà đài lại quyếT Tâm giữ gìn 

đạo đức và môi Trường làm việc 
lành mạnh đến như vậy.

Matt Lauer

Matt Lauer

Đầu tiên phải kể đến Matt Lauer, 
người dẫn chương trình Today của NbC 
News - bị sa thải cuối tháng 11/2017 
sau khi một nữ đồng nghiệp cáo buộc 
anh có hành vi sai trái. Việc một người 
nổi tiếng và quyền lực như Matt Lauer 
phải rời khỏi NbC - nơi anh đã làm việc 
từ năm 1997 và giúp anh trở thành người 
được trả thù lao cao nhất đài này, với thu 
nhập khoảng 20 triệu uSd mỗi năm - đã 
khiến dư luận phải bàng hoàng. Matt 
Lauer bị một đồng nghiệp nữ chưa công 
bố tên tố cáo. anh cũng là trường hợp đầu 
tiên bị khiếu nại liên quan đến lạm dụng 
tình dục trong hơn 20 năm qua tại NbC 
News. Trước đó, một số phụ nữ khác cũng 
lên tiếng về cách cư xử khiếm nhã của 
Matt Lauer nhưng họ chưa cáo buộc chính 
thức như lần này. Đó chính là lí do NbC 

News kiên quyết nói lời tạm biệt với  
Matt Lauer.

Cũng cùng thời gian Matt Lauer bị sa 
thải, nhà báo kì cựu Charlie Rose, một 
trong những người dẫn chương trình nổi 
tiếng nhất nước Mỹ cũng bị Đài CbS 
News và nhiều kênh tin tức khác chấm 
dứt hợp đồng sau khi tờ Washington Post 
phanh phui các cáo buộc quấy rối tình dục 
của ông này đối với 8 phụ nữ. Sự việc bắt 
nguồn từ lời tố cáo của 8 người phụ nữ, là 
các đồng nghiệp của Rose, gửi đến tờ báo 
Washington Post buộc tội Charlie Rose 
đã có những hành vi khiếm nhã như: quấy 
rối qua điện thoại, khỏa thân khi những 
phụ nữ này có mặt và yêu cầu người đàn 
ông 75 tuổi xin lỗi vì hành vi thiếu đứng 
đắn. Để trấn an dư luận, Giám đốc Đài 
CbS, david Rhodes phải đích thân đưa 
ra thông báo: “Người đang dẫn chương 
trình CBS This Morning đã bị cho nghỉ 
việc”. Trong bức thư gửi nhân viên của 
ông có đoạn: “Quyết định sa thải Charlie 
Rose đưa ra sau khi những thông tin 
nhức nhối về các hành vi không phù hợp 
của ông này tại Đài CbS xuất hiện trên 
các mặt báo. Mặc dù Charlie Rose đã có 
nhiều đóng góp đáng ghi nhận tại CbS, 
song tại Đài này, không có gì quan trọng 
hơn là một môi trường làm việc an toàn 
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và chuyên nghiệp, nơi mà mọi người cảm 
thấy họ có thể làm tốt nhất. Chúng ta cần 
một nơi như vậy”.

Vào cuối tháng 11/2017, kênh CNN 
cũng quyết định sa thải nhà sản xuất 
cao cấp Teddy davis của chương trình 
Sunday Morning (Buổi sáng Chủ nhật) 
sau khi nhận được lời phàn nàn của ba 
người phụ nữ vì thái độ không đúng mực 
của anh. Một trường hợp nổi tiếng khác 
là người dẫn chương trình nổi tiếng Steve 
Edwards, năm nay 69 tuổi, từng giành 
giải Emmy, đã chính thức bị sa thải khỏi 
chương trình Good Day L.A trên kênh 
Fox 11 của Đài KTTV mà ông tham gia 
dẫn lâu năm. Theo thông tin từ bản tin 
FTV Live trên kênh Fashion TV, lí do 
Edwards bị sa thải xuất phát từ những lá 
đơn cáo buộc về việc lạm dụng tình dục 
những nữ đồng nghiệp của ông. Đại diện 
Fox 11 không đưa ra thông cáo chính 
thức về sự ra đi của ông, tất cả chỉ có 
một dòng chữ đơn giản: “Steve Edwards 
thực sự cần phải rời khỏi Đài chúng tôi”. 
Theo một nguồn tin bí mật từ Đài này, sự 
ra đi của Steve Edwards xảy ra đúng vào 
thời điểm liên tiếp diễn ra những vụ bê 
bối tình dục tại hollywood, vì vậy KTTV 
không muốn làm ồn ào thêm nữa.

không Chấp nhận  
Thái ĐỘ vô Cảm

Ngoài việc kiên quyết không chấp 
nhận hành vi sai chuẩn mực đạo đức, một 
số nhà đài cũng không chấp nhận thái độ 
không đúng mực của các nhân viên. Đó 
là trường hợp Netflix sa thải Giám đốc 

phụ trách nội dung thiếu nhi toàn 
cầu andy yeatman hồi giữa tháng 
12/2017. Sự việc bắt nguồn từ lí do 
yeatman đã bảo vệ nam diễn viên 
danny Masterson, người  đang trở 
thành tâm điểm của dư luận khi anh bị 
4 phụ nữ tố cáo đã có hành động cưỡng 
dâm họ. Theo lời kể lại của một trong 
những nạn nhân, yeatman đã nói với cô 
rằng: “Tôi không tin các cáo buộc đối với 
Masterson”.

Sau khi bị buộc chấm dứt hợp đồng 
tại Netflix, trên trang cá nhân của mình, 
andy yeatman viết: “Khi tôi đang theo 
dõi một trận bóng đá tại Los angeles, một 
người phụ nữ lạ mặt tiến đến gần và hỏi 
có phải tôi đang làm việc tại Netflix. Cô 
ấy thắc mắc rằng vì sao Netflix lại không 
dừng phát bộ phim The Ranch có sự tham 
gia của nam diễn viên danny Masterson 
bị tố cáo xâm hại phụ nữ. Lúc đó, do đang 
mải xem trận đấu nên tôi đã trả lời qua 
loa cho xong. Tôi không biết, người phụ 
nữ đó là một trong những nạn nhân và tôi 
thực tình lấy làm tiếc về điều đó. Tôi luôn 
tự hào về Netflix và cực lực lên án những 
hành vi xâm hại tình dục. Tôi luôn tin 
rằng, những nạn nhân cần được bảo vệ và 
nhận được sự công bằng. Trái tim của tôi 
luôn ở bên cạnh các nạn nhân”. Mặc dù 
đã rất ăn năn nhưng yeatman vẫn phải rời 
xa Netflix. 

andy yeatman không phải là trường 
hợp duy nhất nhận trái đắng vì thái độ 
vô cảm. Cách đây 3 tháng, Phó Giám 
đốc kiêm cố vấn cấp cao Đài truyền hình 

Hàng loạt phụ nữ đã lên tiếng 
phá vỡ sự im lặng thống trị bấy 
lâu nay tại Hollywood

Hayley Geftman-Gold

Steve Edwards

CbS, hayley Geftman-Gold cũng rơi vào 
tình cảnh tương tự sau khi đăng tải trên 
Facebook cá nhân rằng, cô không thương 
cảm đối với các nạn nhân trong vụ xả 
súng kinh hoành tại Las Vegas hôm 1/10. 
Cô viết: “Tôi thực sự không thương cảm 
hay thông cảm với họ vì những người hâm 
mộ nhạc đồng quê thường là những người 
ủng hộ quyền mua súng của Đảng Cộng 
hòa”. Vụ xả súng kinh hoàng đã khiến ít 
nhất 59 người chết và làm bị thương hàng 
trăm người xảy ra tại một lễ hội âm nhạc 
ở Las Vegas. Sau khi đăng tải thông điệp 
trên lên Facebook cá nhân, Geftman-Gold 
không chỉ vấp phải sự chỉ trích của nhiều 
người mà còn ngay lập tức bị CbS sa thải.

CbS đã đưa ra thông báo: “Geftman-
Gold không còn là nhân viên của CbS vì 
đã vi phạm tiêu chuẩn của công ty chúng 
tôi. Quan điểm của bà ấy là điều không 
thể chấp nhận được”. Geftman-Gold sau 
đó đã lập tức công khai xin lỗi dư luận: 
“Tôi thực sự lấy làm tiếc về bài viết của 
mình. Tôi thực sự xin lỗi vì đã xúc phạm 
các nạn nhân. bình luận đáng xấu hổ 
của tôi không liên quan đến CbS, các 
đồng nghiệp, gia đình và bạn bè tôi”. Thế 
nhưng, mọi việc dường như đã quá muộn 
với Geftman-Gold.

diệP Chi  
(Theo CBS News, Deadline)



những người Thầy  
ở Trường Tiểu họC Tri Lễ
44 thầy giáo ở trường Tri Lễ, huyện 

Quế Phong, tỉnh Nghệ an không chỉ 
được vinh danh là Nhân vật của năm 
tại VTV awards 2017 mà còn là câu 
chuyện gây xúc động mạnh mẽ, khơi 
dậy lòng biết ơn sâu sắc đối với những 
người đã không quản ngại khó khăn, 
hi sinh hết mình cho sự nghiệp trồng 
người. Theo chia sẻ từ những người tổ 
chức thực hiện WeChoice awards, hiện 
tại cuộc sống cũng như việc dạy học 
của các thầy vẫn hết sức khó khăn trên 
địa bàn hiểm trở, thiếu thốn về mọi mặt 

nhưng kể từ khi câu chuyện được lan 
tỏa qua sóng VTV đã có sự chia sẻ, hỗ 
trợ về vật chất và tinh thần của khán giả 
và các tổ chức xã hội. 

bản hòa Tấu Cha và Con - 
Điều ướC Thứ 7

Giải Vàng tại Liên hoan Truyền hình 
Toàn quốc lần thứ 37 thể loại Giao lưu - Đối 
thoại - Tọa đàm là phần thưởng thuyết phục, 
xứng đáng đối với ekip thực hiện Điều ước 
thứ 7 cho một trong những chương trình 
lấy nhiều nước mắt nhất của khán giả 
trong năm 2017. Bản hòa tấu cha và 
con với hành trình chữa bệnh suốt  

Nguồn cảm hứng lan tỏa 
Từ MàN ảNH NHỏ

năm 2017 Trôi qua với đầy ắp sự kiện, nhân vậT, các chương Trình Truyền hình 
để lại ấn Tượng khó quên Trong lòng công chúng. Từ màn ảnh nhỏ, nhiều 

nguồn cảm hứng mang đậm giá Trị nhân văn, lấp lánh vẻ đẹp của Tình người, 
Tình đời, của những giá Trị lao động sáng Tạo nghiêm Túc đã Tạo nên Tác động 
rấT mạnh mẽ. điều đó được Thể hiện rõ ràng qua những đề cử Trong mộT giải 

Thưởng hướng Tới giới Trẻ mang Tên wechoice awards.

Hình ảnh về các thầy giáo trường tiểu học Tri Lễ 
trích từ phim tài liệu Nơi ấy có thầy
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15 năm không mệt mỏi, không chùn 
bước của diễn viên Quốc Tuấn cùng 
nỗ lực chiến thắng số phận để theo 
đuổi đam mê âm nhạc của bé bôm đã 
tạo nên làn sóng chia sẻ trên mạng xã 
hội, thu hút hơn 3.7 triệu lượt xem trên 
youtube cùng vô số bài báo, những 
bình luận xúc động. Câu chuyện của 
diễn viên Quốc Tuấn với bé bôm 
không mang sắc màu của người nổi 
tiếng mà đơn giản là tình thương yêu 
vô hạn, vô điều kiện và đúng cách của 
người cha dành cho con. Trong khi 
không ít bi kịch hướng tới khơi gợi 
lòng trắc ẩn, tình thương thì ở Bản hòa 
tấu cha và con, giá trị được nâng tầm ở 
tinh thần lạc quan, mạnh mẽ, sức mạnh 
của nghệ thuật.

những Cơn sốT phim  
Truyền hình Thống Trị  

suốT năm 2017
Chiếm tới 4/5 đề cử Phim truyền 

hình hay nhất của WeChoice awards 
2017 là những bộ phim đã tạo “bão 
sóng” VTV năm qua: Tuổi thanh xuân 
2, Người phán xử, Sống chung với mẹ 
chồng và Thương nhớ ở ai. Nếu như 
với Tuổi thanh xuân, giới trẻ yêu thích 
là điều rất dễ hiểu vì hiệu ứng quá tốt 
từ phần 1 với nội dung, hình ảnh đậm 
màu sắc lãng mạn kiểu hàn Quốc thì 
ba bộ phim còn lại là những bất ngờ 
lớn. Người phán xử được đón chờ từng 
tập, canh từng lời thoại, phân tích từng 
tình tiết, thậm chí có cộng đồng người 
hâm mộ vô cùng hùng hậu. Ở thế ngang 
ngửa với Người phán xử là Sống chung 

với mẹ chồng. Chưa bao giờ đề tài mẹ 
chồng - nàng dâu nóng đến như thế nhờ 
phim truyền hình. Đây cũng là bộ phim 
được các bạn trẻ “nghiên cứu” kĩ lưỡng 
và sưu tập rất nhiều câu thoại, cảnh 
phim để “chế” lại theo cách hài hước 
qua đó đẩy hiệu ứng phim lên mức khó 
tin. Không ngạc nhiên khi Sống chung 
với mẹ chồng và Người phán xử cũng 
nằm trong nhóm 10 bộ phim được tìm 
kiếm nhiều nhất năm 2017 tại Việt Nam 
theo thống kê của Google. hai bộ phim 
đồng thời đưa hai nghệ sĩ kì cựu hoàng 
dũng và Lan hương trở thành ngôi sao 
được hâm mộ nhất, qua đó giúp giới 
trẻ hiểu rõ hơn về những cống hiến, 

sáng tạo đích thực mà không cần sự 
thổi phồng của công nghệ lăng xê, đánh 
bóng hay chiêu trò gây chú ý.

Sự xuất hiện của Thương nhớ ở ai 
lại bất ngờ ở chỗ khó ai dự đoán rằng, 
khán giả ngày nay lại quan tâm thực sự 
đến câu chuyện về nông thôn một thời 
đã xa. Sự chỉn chu, kĩ lưỡng là điều 
rất đáng ghi nhận ở bộ phim. Ngoài 
ra, trong trào lưu hoài cổ mà người trẻ 
đang “phát cuồng”, Thương nhớ ở ai 
mang đến phần hình ảnh được đầu tư 
công phu, chân thực, chú trọng cả các 
chi tiết nhỏ. Với khán giả miền bắc, 
phim có thể gợi lại “cả một trời thương 
nhớ” như nhiều bình luận chia sẻ,  
cảm nhận. 

hươNG huyềN

WeChoice Awards 2017 với thông 
điệp bình tĩnh sống sẽ tìm ra 10 
nhân vật truyền cảm hứng, 5 đại sứ 
truyền cảm hứng của năm 2017 và 
các cá nhân, sản phẩm nổi bật nhất 
thuộc các hạng mục giải trí, đời 
sống giới trẻ và du lịch. Nhà báo 
Lê Quang Minh - Giám đốc Trung 
tâm Tin tức VTV24 là một trong 
năm thành viên Hội đồng thẩm 
định. Gala trao giải dự kiến diễn ra 
vào cuối tháng 1 năm 2018.

Phim Người phán xử

Phim Sống chung với mẹ chồng



48

VT
Vphía sau

màn hình

Với những câu chuyện điểm nhấn 
của năm 2017 và nhiều tiết mục 
âm nhạc đặc sắc, không khí 

chào đón năm mới được ThTT tại nhiều 
điểm cầu trong nước và quốc tế, Việt 
Nam 2017 - Vũ khúc ánh sáng đã cùng 
khán giả nhìn lại nhiều sự kiện mang 
dấu ấn của Việt Nam trong năm 2017, 
gặp gỡ những người đã đóng góp cho 
thành tựu của đất nước ở nhiều lĩnh vực 
khác nhau. Có khoảng tối, có cả sự lấp 
lánh, rực rỡ hay chói loà của ánh sáng - 
đó là câu chuyện chuyển mình của ánh 
sáng, câu chuyện chuyển mình của mỗi 
người dân và trên hết là sự chuyển mình 
vươn lên của Tổ quốc Việt Nam. 

Đây cũng là lần đầu tiên ban Sản 
xuất các chương trình giải trí được giao 
thực hiện chương trình Đếm ngược ở 
thời điểm Tết dương lịch. Để thực hiện 
chương trình này, ekip sản xuất đã có sự 
chuẩn bị kĩ càng từ trước đó hai tháng. 
80% nhân lực trong ban đã được huy 
động để chung tay sản xuất chương trình 
đặc biệt chào đón năm mới. Đạo diễn 
Lại bắc hải Đăng - Phó Trưởng ban 
Sản xuất các chương trình giải trí, Tổng 
đạo diễn chương trình - chia sẻ: “Với 
chương trình Việt Nam 2017 - Vũ khúc 
ánh sáng, thời điểm đếm ngược là sự 
kiện nhưng tổng thể chương trình là một 
sản phẩm văn hóa, thậm chí có rất nhiều 
phần mang ý nghĩa lớn của đất nước chứ 
không đơn thuần là một chương trình 
sự kiện thông thường. Đó là áp lực đầu 
tiên cho nhóm làm kịch bản, áp lực cho 
các ekip làm phóng sự. Rất nhiều phóng 
sự và cách thể hiện khá mới đã được sử 

365 ngày Trong năm có Thể được 
coi như mộT bản hòa Tấu về ánh 
sáng, bản hòa Tấu về nỗ lực của 
người việT Trên khắp năm châu, 
với những khoảnh khắc ấn 
Tượng đáng nhớ. với Thời lượng 
hơn 150 phúT, ViệT nam 2017 - Vũ 
khúc ánh Sáng đã đồng hành 
cùng khán giả Trong Thời khắc 
chuyển giao năm cũ và năm mới 
để Tham gia hành Trình khám 
phá bức Tranh Toàn cảnh việT 
nam 2017 nhiều màu sắc, nhiều 
cảm xúc. Tập đoàn viễn Thông 
quân đội là đơn vị đồng hành 
cùng chương Trình.

việt nam 2017 - vũ khúc ánh sáng

NhữNG ThÔNG ĐiệP 
Ý NGhĨa
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dụng trong chương trình như một MV 
dạng Rap News do nhóm da Lab viết 
lời trên cơ sở gợi ý của ekip là một bản 
tổng kết khá thú vị, đan cài vào đó là sự 
nhìn lại, niềm tự hào và vài điểm lắng 
về những mất mát của năm trước. Nếu 
như làm một chương trình giải trí đơn 
thuần thì dễ hơn rất nhiều, nhưng Việt 
Nam 2017 - Vũ khúc ánh sáng kéo dài 
trước thời điểm Giao thừa khoảng tiếng 
rưỡi, sau Giao thừa nửa tiếng, làm sao 
để giữ chân khán giả là áp lực với  
cả ekip”. 

bắt đầu từ chiều ngày 28/12/2017, 
những tiết mục ca nhạc trong chương 
trình đã được tổng duyệt và ghi hình tại 
sân khấu ngoài trời Đài ThVN. Từ đây, 
chương trình được kết nối với các điểm 
cầu: hồ Gươm - trái tim của cả nước, 
TPhCM và nhiều nơi trên thế giới. Theo 
đó, một sân khấu hoành tráng đã được 
Trung tâm Mỹ thuật tiến hành lắp đặt 
tại khuôn viên Đài ThVN trong vòng 5 
ngày trước khi chính thức ghi hình. Ekip 
dự định thiết kế hệ thống led dây chạy 
dọc Tòa nhà Trung tâm ThVN nhưng 
do thời tiết không ủng hộ, mưa suốt hai 

ngày trước khi tổng duyệt nên bộ phận 
kĩ thuật không dám thực hiện vì quá 
nguy hiểm. Tuy vậy, ekip vẫn hi vọng sẽ 
có một dịp khác để thực hiện lại mong 
muốn này. Lần đầu tiên, một cần cẩu 
được huy động trong một chương trình 
ThTT của ban Sản xuất các chương 
trình giải trí. Đây cũng là ý tưởng táo 
bạo của đạo diễn hình Lê Phúc, dùng 
cần cẩu để treo một quả cầu lấp lánh 
ánh sáng trong tiết mục Ngọc ngà Việt 
Nam. Đây là một tiết mục đẹp, được thể 
hiện bởi giọng ca tuyệt vời và ekip cũng 
cố gắng tạo điểm nhấn trong tiết mục. 
Chưa dừng tại đó, trong chương trình, 
ekip cũng sử dụng flycam bay từ tầng 65 
của tòa nhà Lotte sang tòa nhà 28 tầng 
của Trung tâm ThVN. bên cạnh đó, tại 
bờ hồ, một sân khấu nhiều mặt được 
thiết kế với điểm nhấn là Tháp Rùa và 
sự liên kết với Tháp Rùa được coi là ánh 
sáng hạt nhân trong thời điểm diễn ra sự 
kiện. 

Với tên gọi Vũ khúc ánh sáng, ban 
đầu, nhiều người tưởng tượng chương 
trình trưng trổ hiệu ứng của ánh sáng 
là chủ yếu, nhưng theo ekip thực hiện, 

ánh sáng ở đây có nhiều tầng ý nghĩa. 
Về mặt nội dung, đó là ánh sáng trong 
năm 2017 đã để lại, những điểm vui dù 
nhỏ hay lớn. Với năm 2018, đó là ánh 
sáng của giấc mơ, có ước mơ nhỏ, ước 
mơ lớn nên kịch bản tổng thể là câu 
chuyện về cái được và hi vọng cho năm 
tiếp theo. Tất cả tiết mục cũng không đi 
theo hướng sử dụng ánh sáng của sân 
khấu thông thường mà là những điểm 
sáng hoặc những loại ánh sáng được tạo 
ra trong các tiết mục. Chẳng hạn, thay 
vì ánh sáng hoành tráng trên sân khấu, 
ekip sử dụng đèn pin hay những chiếc 
xe máy đưa lên sân khấu... Vũ khúc ánh 
sáng chính là ánh sáng nằm bên trong 
từng tiết mục. Chương trình đã sử dụng 
ánh sáng trong các phóng sự, các tiết 
mục trên sân khấu như một hình tượng 
xuyên suốt để kể câu chuyện về người 
Việt trong năm 2017 trên tất cả các 
lĩnh vực gắn với những điều thú vị về 
việc tiễn năm cũ, đón năm mới ở một 
số quốc gia. dù đâu đó vẫn còn những 
mảng tối, những vấn đề cần khắc phục, 
giải quyết nhưng ánh sáng của ngày 
mới sẽ vẫn đến sau bóng đêm. Đó cũng 
chính là thông điệp ý nghĩa mà ekip 
muốn truyền tải trong chương trình đặc 
biệt Việt Nam 2017 - Vũ khúc ánh sáng. 

Lê hoa 
Ảnh: hải hưNG

Các nghệ sĩ trong chương trình MC Hoàng Oanh- Đức Bảo đảm nhận vai trò dẫn dắt chương trình

Các nghệ sĩ xiếc biểu diễn trong 
chương trình với những khoảng sáng ấn tượng

Tổng đạo diễn 
Lại Bắc Hải Đăng
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hoàng Linh có thể chia sẻ 
đôi chút về cơ duyên của bạn 
với nhân vật Lê Duy Loan?

Tôi gặp Lê duy Loan 
khá tình cờ khi làm 
chương trình Ngày trở 
về - Tiếng gọi quê hương 
năm 2014. Lúc đó, tôi 
chuẩn bị ghi hình tại 
Mỹ và cần tìm một nhân 
vật có tình yêu quê hương 
mãnh liệt để kể trong chương 
trình. Rồi đột nhiên, tôi xem 
được một đoạn clip trên 
youtube về bài phát biểu 
của một người phụ nữ có 
phong thái mạnh mẽ kì lạ. 
Chị là người gốc Việt rất nổi tiếng trong 
giới công nghệ tại Mỹ với nhiều bằng 
phát minh về bộ nhớ máy tính và chị 
cũng có một tổ chức phi lợi nhuận tên là 
Sunflower Mission đang xây trường tại 
Việt Nam. Điều ấn tượng hơn cả là tình 

yêu quê hương, yêu dân tộc 
mãnh liệt xuất phát từ 

những tâm sự chân 
thành của chị. Tôi 

nhủ thầm, mình 
phải cố gắng 
kể được câu 
chuyện của chị 
Lê duy Loan 

trong chương 
trình.
Nhờ sự giúp đỡ 

của nhiều người, tôi đã 
tiếp cận được và 
mời chị làm nhân 
vật của Ngày trở 
về. Nhưng tiếc là 

tôi không có cơ hội được ghi hình chị tại 
Mỹ thời điểm đó mà một ekip khác đã 
theo chân chị vào Đà Nẵng phỏng vấn 
trong lúc chị trao học bổng của tổ chức 
Sunflower Mission. Câu chuyện của chị 
được phát sóng trong Ngày trở về 2015 

PHía Sau MộT NHâN VậT 
Truyền Cảm hứng

ngay khi lên sóng, chương Trình 
TaLk ViETnam: Lê Duy Loan - Tôi 

yêu Quê hương Tôi Từ khi mới 
Thành người đã Thu húT sự quan 
Tâm của đông đảo khán giả, đặc 

biệT là cộng đồng người việT 
nam ở nước ngoài, làm dấy lên 

làn sóng ngưỡng mộ, khâm phục 
Tài năng, Trí Tuệ cũng như lòng 

yêu nước, nhân ái… của người 
phụ nữ mang dòng máu việT nam 

Thành danh Trên đấT mỹ. 
chương Trình có ý nghĩa Truyền 
cảm hứng mạnh mẽ này cũng đã 
được Trao giải bạc Tại liên hoan 

Truyền hình Toàn quốc. cùng 
Trò chuyện với bTv hoàng linh - 

Tổ chức sản xuấT của chương 
Trình để hiểu rõ hơn về người 

phụ nữ đặc biệT này.

Niềm vui nhận Giải Bạc tại 
LHTHTQ của BTV Hoàng Linh (phải)  

và quay phim Nguyễn Văn Tuỳ

Hậu trường ghi hình chương trình 
Lê duy Loan - tôi yêu quê hương tôi từ khi mới thành người
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đã góp phần làm nên thành công của 
chương trình. Nhiều khán giả đã viết 
cho chúng tôi bày tỏ sự ngưỡng mộ trước 
thành công cùng triết lí giản dị, sâu sắc mà 
chị đã chia sẻ. Tuy nhiên, do thời lượng có 
hạn của chương trình, chúng tôi thấy cần 
phải kể lại câu chuyện của chị một cách 
toàn diện hơn. Chính vì thế mới có chương 
trình Talk Vietnam: Lê Duy Loan - Tôi yêu 
quê tôi từ khi mới thành người.

Lê Duy Loan là người phụ nữ 
đầu tiên và cũng là người châu á đầu 
tiên được vinh danh là Senior fellow 
(nhà nghiên cứu cấp cao) - học hàm 
cao nhất dành cho các nhà nghiên cứu 
khối kĩ thuật ở mỹ. không chỉ vậy, chị 
còn thành công trong sự nghiệp nuôi 
dạy, giáo dục con với những triết lí 
sống sâu sắc… Trước một nhân vật rất 
hay về nhiều mặt như vậy, hoàng Linh 
có lo rằng mình sẽ không thể làm toát 
lên được hết những góc cạnh, chân 
dung của nhân vật qua vài chục phút 
trò chuyện?

Chị Lê duy Loan là một nhân vật 
rất đặc biệt với thành tích xuất chúng 
nhưng ngoài đời chị lại giản dị và gần 
gũi nên tôi không hề cảm thấy áp lực. 
Tôi tìm đọc tất cả các thông tin về chị 
rồi tưởng tượng mình là một khán giả 
để trả lời câu hỏi “Mình sẽ tò mò gì về 
nhân vật này? Điều gì sẽ làm cho mình 
cảm thấy “gần” với nhân vật này nhất?”. 
Ý tưởng kịch bản cứ thế đến một cách 
rất tự nhiên. bản thân câu chuyện của 
chị đã quá hay rồi nên việc lựa chọn chi 
tiết để đưa vào không khó. Cái khó là 
phải làm sao dẫn dắt để cả nhân vật và 
khán giả cùng đi với mình trong cả hành 
trình. Và cái khó hơn nữa là tạo ra cảm 
xúc để khán giả thực sự nhập tâm vào 
câu chuyện. Sau khi cân nhắc nhiều khả 
năng, tôi quyết định kể câu chuyện của 
chị theo dòng thời gian từ nhỏ đến lớn 
giống như một cuốn phim về cuộc đời 
chị vậy. 

chắc hẳn bạn đã phải cân nhắc 
rất nhiều khi lựa chọn chi tiết “đắt” để 
xây dựng kịch bản, làm phóng sự, câu 
hỏi phỏng vấn?

Đúng thế, vì chi tiết nào về cuộc đời 
của chị cũng hay nên tôi đã phải cố gắng 
lựa chọn những chi tiết “đắt” nhất, phải 
sắp xếp một cách thật logic và có nhịp 

điệu để khán giả luôn muốn theo dõi 
tiếp. Tôi chia chương trình làm 3 phần 
lớn: phần về sự nghiệp của chị, phần về 
hoạt động thiện nguyện và cuối cùng là 
phần về gia đình. bằng những hình ảnh 
ghi lại được từ hoạt động trại hè tại Tiên 
Phước, Quảng Nam, chúng tôi muốn 
nhấn mạnh vào những điều thiết thực 
chị đã làm cho các vùng quê ở khắp đất 
nước. Chính món quà giáo dục mà chị 
và tổ chức của mình trao cho các em nhỏ 
ở cả Việt Nam và Mỹ sẽ khiến khán giả 
cảm nhận được sự sâu sắc trong những 
triết lí mà chị đã chia sẻ từ đầu chương 
trình. Tôi hướng các câu hỏi về những 
gì gần gũi nhất với chị và đã chạm được 
vào phần sâu thẳm nhất: tấm lòng với 
quê hương, muốn quê hương càng ngày 
tốt đẹp hơn. Mặc dù là một người rất 
mạnh mẽ nhưng chị rất xúc động và đã 
khóc khi chia sẻ những điều này.

Bạn và ekip có bí quyết nào trong 
lúc khai thác để nhân vật phơi bày hết 
tâm sự của mình?

Chúng tôi chỉ muốn kể câu chuyện 
của nhân vật một cách chân thành và 
chính xác nhất. Có lẽ điều này đã làm 
chị Loan thực sự tin tưởng. Chắc là vì 
thế mà chị coi chúng tôi như những 
người bạn để giãi bày tâm sự. Người dẫn 
Thùy dương luôn làm tốt vai trò của 
một người dẫn chuyện, vừa nắm chắc 
kịch bản lại vừa có những ứng biến theo 
nội dung câu chuyện nên đã tạo ra những 

dòng cảm xúc tự nhiên.
cá nhân hoàng Linh cũng đã 

từng chia sẻ đây là một trong những 
nhân vật truyền cảm hứng nhất  
cho bạn?    

Ngay từ khi biết tới câu chuyện của 
chị, tôi đã thực sự bị ấn tượng bởi tinh 
thần làm việc quyết liệt và niềm tin sắt 
đá của chị rằng, khi mình đã cố gắng 
hết sức và đối xử tốt với mọi người thì 
không sớm thì muộn, mình sẽ thành 
công. Đây là điều thực ra ai cũng biết, 
nhưng không phải ai cũng đủ trải nghiệm 
và tầm trí tuệ để có thể gọi tên nó một 
cách đầy thuyết phục như vậy. Và một 
điều nữa tác động lớn đến bản thân tôi là 
lời khuyên của chị với thế hệ trẻ: “hãy 
đo đếm thành công của mình bằng số 
lượng người mà mình đã giúp đỡ, dẫn 
dắt tới thành công của họ chứ đừng đo 
đếm chỉ bằng thành công của bản thân 
mình”. Lời khuyên này đã thêm một lần 
nữa giúp tôi vững tin hơn vào công việc 
của mình: Tôi phải cố gắng tìm kiếm và 
kể thêm được nhiều những câu chuyện 
truyền cảm hứng để khán giả đón nhận 
được điều tích cực và có ý nghĩa cho 
mình. biết đâu một ngày nào đó, có khán 
giả sẽ nói với tôi rằng: “Nhờ chương 
trình của anh mà tôi đã vươn lên từ khó 
khăn và thật sự thành công trong công 
việc và cuộc sống!” 

cám ơn hoàng Linh!
NGọC Mai (Thực hiện)

BTV Hoàng Linh (đứng giữa) đại diện ekip sản xuất nhận Giải Bạc 
thể loại giao lưu - đối thoại - tọa đàm tại LHTHTQ lần thứ 37
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 Xuất phát từ đâu mà anh có ý 
định làm bộ PTL đặc biệt có tên Tám 
thế kỉ vọng cố hương?

Từ lâu chúng ta đã nghe nói về dòng 
họ Lý gốc Việt đã nhập cư vào hàn 
Quốc cách đây mấy trăm năm. dòng họ 
ấy đã có nhiều đóng góp cho Tổ quốc 
thứ hai của mình trong suốt nhiều thế 
kỉ. Song vì nhiều lí do và hoàn cảnh, 
trong một thời gian dài, tin tức về cộng 
đồng này vẫn chưa được xác minh để 
có kết luận chính xác. Phải đến khi 
quan hệ Việt Nam - hàn 
Quốc đổi mới 
và được khơi 
thông, chúng ta 
mới có điều kiện 
tiếp xúc với tư 
liệu, tìm hiểu thực 
tế để khẳng định về 
dòng họ Lý đã di cư 
từ Việt Nam tới hàn 
Quốc cách đây gần 8 
thế kỉ.

Với mong muốn 
cung cấp cho khán giả 
cái nhìn đầy đủ và chính 
xác về sự kiện này, chúng 
tôi quyết định thực hiện bộ 
phim Tám thế kỷ vọng cố 
hương với nhân vật chính 
là ông Lý Xương Căn, hậu 
duệ của hoàng tộc triều Lý Việt Nam ở 
hàn Quốc. Trong dòng họ này có một 
cuốn tộc phổ được lưu truyền từ đời 
này sang đời khác giúp cho họ xác định 
được nguồn gốc xuất thân của mình, biết 
được ông cha của mình là ai và từ đâu 
đến? bộ phim kể về cuộc lưu lạc của 
một dòng tộc. Những biến loạn của thời 
cuộc khiến cho câu chuyện về Lý Long 
Tường, chuyện về các hậu duệ dòng họ 
Lý chưa bao giờ được chứng thực một 
cách trọn vẹn. Thực tế, có tới hai dòng 

họ Lý nhưng tiếc là khi 
thực hiện bộ phim, 
chúng tôi đã không 
tiếp cận được dòng 
họ thứ hai.

 Trong quá 
trình làm phim, 
anh và các đồng 
nghiệp hẳn đã 
được tiếp cận với 
cuốn tộc phổ đó? 

anh có thể cho khán giả 
biết trong cuốn sách đó có gì  

đặc biệt? 
Những phần chi tiết nhất của tộc phổ 

là câu chuyện đậm chất huyền thoại về 
một hoàng thúc của triều Lý Việt Nam 
với tên gọi là  Lý Long Tường. Từ thế 
kỉ 13, vì biến loạn của hoàng triều đã 
phải bôn ba ra hải ngoại, với điểm đến là 
Triều Tiên. hoàng thúc người Việt Nam 
đó chính là ông tổ dòng họ Lý hoa Sơn 
tại hàn Quốc của họ. bên cạnh những 
ghi chép về công trạng nổi bật của hoàng 
thúc họ Lý trong việc góp sức với nhân 

dân Triều Tiên chống lại quân xâm lược 
Mông Cổ thì có một ước nguyện của ông 
cũng được chép lại và mong muốn con 
cháu hoàn thành. Đó là nỗi đau phải xa 
quê hương và ước mong sẽ có ngày con 
cháu của mình sẽ tìm được về cố quốc. 
Đó cũng là ước nguyện ám ảnh nhiều thế 
hệ hậu duệ dòng họ Lý hoa Sơn, hàn 
Quốc suốt tám thế kỉ qua.

 Vì sao câu chuyện ông Lý Long 
Tường lại được coi là câu chuyện đậm 
chất huyền thoại mà không phải là câu 
chuyện lịch sử?

Ở hàn Quốc, câu chuyện về ông Lý 
Long Tường đã được biết đến rộng rãi. 
Tuy nhiên, tư liệu nghiên cứu về ông 
không nhiều. Ngay cả với các chuyên 
gia sử học, việc chứng thực một số điểm 
nghi vấn trong tộc phổ về thân thế của 
Lý Long Tường cũng là một sự thách 
đố. Khi đối chiếu thì những phần khuyết 
trong tư liệu thì sử sách Việt Nam cũng 
không đề cập đến nhân vật Lý Long 
Tường nên câu chuyện về ông vô tình 
rơi vào quên lãng. Nhưng trong bảng phả 

Tám thế kỉ vọng cố hương
chuyện bây giờ mới kể

Tám Thế kỷ Vọng cố hương là câu chuyện về cộng đồng họ lý gốc việT đang sinh sống Tại 
hàn quốc. Trải qua mộT Thời gian dài, nhiều người Trong số họ vẫn hướng về nguồn cội, 
nhớ Tới gốc gác của mình và ấp ủ việc hiện Thực hóa ước vọng của Tổ Tiên đó là Tìm được 

về với việT nam. đạo diễn vũ hoài nam - Trung Tâm pTl & ps - đài Thvn đã chia sẻ về quá 
Trình đồng hành cùng họ Tại việT nam và hàn quốc.

Ảnh ông Lý Thừa Vĩnh Chủ tịch dòng họ Lý Hoa Sơn

Ông Lý Tường Tuấn được vinh danh trên 

tạp chí Forbes
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hệ của họ Lý hoa Sơn thì lại ghi rõ ràng 
ông Lý Long Tường là một trong 7 người 
con của vị vua Thiên Tổ triều Lý. Năm 
1994, tại đền Đô, bắc Ninh, nơi thờ 8 vị 
vua Triều Lý đã chứng kiến một cuộc trở 
về lịch sử. Ông Lý Xương Căn, người 
theo như tộc phổ ghi nhận là hậu duệ 
đời thứ 32 của vua Lý Thái Tổ và hậu 
duệ đời thứ 25 của Lý Long Tường đến 
trước bàn thờ tổ tiên triều Lý để dâng lên 
bàn thờ cuốn tộc phổ và truyền đạt lại  
tâm nguyện của ông tổ dòng họ. Sự trở 
về của ông Lý Xương Căn đã khiến câu 
chuyện về ngài Lý Long Tường và các 
hậu duệ tại hàn Quốc tưởng rơi vào quên 
lãng được gợi lại. 

 Được biết, cuộc trở về của ông Lý 
Xương căn đã tạo ra một dấu ấn lịch 
sử. Dấu ấn đó có ý nghĩa như thế nào 
trong quan hệ hợp tác giữa hai nước 
Việt nam - hàn Quốc?

Sau hành trình trở về của ông Lý 
Xương Căn, rất nhiều các thế hệ kế tiếp 
nhau của dòng họ Lý hoa Sơn đã trở về 
Việt Nam. họ muốn đóng góp xây dựng 
quê hương với quan điểm đầu tư vào Việt 
Nam không chỉ là cơ hội mà còn gửi gắm 
tình cảm hoàn thành tâm nguyện của tổ 
tiên theo một cách tiến bộ hơn. Nhằm 
tăng cường giao lưu giữa hàn Quốc và 
Việt Nam, ông Lý Tường Tuấn - một 
trong những nhà đầu tư lớn với tư cách 
là hậu duệ hoàng tộc Lý đã thành lập hội 
hữu nghị hàn - Việt năm 2007 và thông 
qua đó thực hiện các hoạt động cống 
hiến cho xã hội. Thời điểm đó, ông đã 
đóng góp tổng số tiền hơn 2 triệu đô la 

và được tạp chí Forbes vinh danh trong 
danh sách 48 nhà hoạt động từ thiện tiêu 
biểu của khu vực châu Á. Điều đó có 
nghĩa là hậu duệ của dòng họ Lý ở hàn 
Quốc đã thực hiện được phần nào ước 
vọng tổ tiên. Khi các thế hệ hậu duệ cảm 
nhận những biểu tượng và giá trị truyền 
thống của Việt Nam, họ không chỉ thể 
hiện sự trân trọng mà con hiểu hơn về 
văn hóa cội nguồn của mình.

 cuối cùng, điều mà anh tâm đắc 
nhất sau khi thực hiện xong bộ phim và 
mang nó đến với khán giả cả nước qua 
khung giờ VTV Đặc biệt đó là…?

Chúng tôi cho rằng, lịch sử và giá trị 
truyền thống của dòng họ Lý hoa Sơn 
gốc Việt cần được truyền bá rộng rãi để 
người Việt Nam biết đến nhiều hơn. Mỗi 
người trong dòng họ Lý ở hàn Quốc 
đều thấm nhuần được ý nghĩa của ước 

nguyện vọng cố hương nhưng mỗi 
người lại thực hiện theo cách thức 
riêng. Với gia đình ông Lý Tường 
hiệp là luôn mong muốn thế hệ các 
cháu mình phải hiểu Việt Nam, phải 

đặt chân được đến đền Đô vào mỗi dịp 
giỗ tổ như cách ông vẫn từng làm. bởi 
vậy, kể từ cuộc trở về lịch sử buổi đầu 
của hậu duệ Lý Long Tường cho đến 
nay, hầu như năm nào diễn ra lễ hội đền 
Đô, các hậu duệ dòng họ Lý ở hàn Quốc 
đều có mặt. họ đến để hoàn thành tâm 
nguyện của tiền nhân, đến để hiểu về 
truyền thống và cả để tiếp tục xây dựng 
truyền thống dòng họ mình. Còn ông Lý 
Xương Căn thì tâm sự rằng, sự trở về của 
ông không chỉ tạo lập được năng lực kinh 
tế bền vững cho gia đình mà còn nuôi 
những ý tưởng giúp ích được cho cộng 
đồng nhiều hơn, trong đó có ý muốn thúc 
đẩy phát triển du lịch của Việt Nam và 
hàn Quốc. 

 cảm ơn anh đã chia sẻ!
yếN TRaNG (Thực hiện)

Trên hành trình ấy có cả thành công và thất 
bại nhưng chưa bao giờ thiếu sự quyết tâm, 
thiếu tình yêu với ước nguyện tổ tiên và cả với 
quê hương Việt Nam. Họ tìm về không chỉ 
hoàn thành ước nguyện mà còn hoàn thành 
hành trình trở về của một dòng họ đã được 
lịch sử Việt Nam và Hàn Quốc ghi nhận trải 
dài qua tám thế kỉ. 

Ông Lý Xương Căn đưa cả gia đình về 
thăm quê hương

Ghi hình tại nhà GS Phan Huy Lê

Tộc phổ phần ghi tên ông Lý Long Tường

Ông Lý Hi Uyên và người cao tuổi nhất dòng họ

Báo chí Hàn Quốc đưa tin ông Lý Xương Căn về 
thắp hương ở Đền Đô khi về nước
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Cả điện ảnh và phim truyền hình ở 
Việt Nam đều đang nở rộ xu thế 
làm phim remake nhưng truyền 

hình là khu vực tiên phong. Từ năm 
2006 đến nay nhiều kịch bản phim nước 
ngoài được mua về làm lại như: Mùi ngò 
gai, Cô gái xấu xí, Cầu vồng tình yêu, 
Ngôi nhà hạnh phúc, Dù gió có thổi, 
Gia đình là số 1...  Nhưng khoảng 4 - 5 
năm gần đây, xu hướng này bị chững lại, 
phần vì dòng phim truyền hình bị game 
show và truyền hình thực tế lấn át, phần 
vì chất lượng của các bộ phim làm lại 
giảm sút. 

Năm 2017, xu hướng này trở lại 
với sự thành công đặc biệt của bộ phim 

truyền hình có kịch bản gốc israel Người 
phán xử. Sức hấp dẫn của bộ phim đã 
góp phần nâng cao chất lượng phim 
truyền hình. hiện nay, Cả một đời ân 
oán, kịch bản gốc của Đài Loan phát 
sóng trên kênh VTV3 đang thu hút khán 
giả màn ảnh nhỏ. Cả hai dự án đều do 
Trung tâm sản xuất phim truyền hình - 
VFC sản xuất. Ở phía Nam, ngoài phim 
truyền hình Glee (kịch bản gốc của Mỹ)  
đã lên sóng thì dự án Mối tình đầu của 
tôi (kịch bản gốc của hàn Quốc) cũng đã 
sản xuất xong và chuẩn bị lên sóng.

Không phải bây giờ mà từ nhiều năm 
nay, việc khan hiếm kịch bản hay đã gây 
khó khăn cho thị trường sản xuất phim 

truyền hình. Mua kịch bản nước ngoài 
không chỉ là tạo ra món mới cho khán 
giả mà còn là giải pháp khả dĩ cho các 
đơn vị làm phim. Giá một tập kịch bản 
phim truyền hình nước ngoài chưa từng 
có con số chính thức nhưng chất lượng 
kịch bản thì đã được thị trường nước 
ngoài kiểm chứng. Một điều dễ nhận 
thấy, hầu hết các bản remake thành công 
hiện nay đều là những phim có sự tương 
đồng về văn hóa với Việt Nam. Tuy 
nhiên, khó nhất vẫn là khâu chuyển thể, 
làm sao để thực sự phù hợp với văn hóa 
Việt Nam mà vẫn đảm bảo chất lượng 
kịch bản gốc.

Sự thành công của yếu tố ngoại trong 
những bộ phim kể trên đang tạo ra nhiều 
tranh luận trái chiều. Có người cho rằng, 
phim Việt hóa hay chuyển thể kịch bản 
là một sự thụt lùi vì cạn kiệt, nghèo nàn 
ý tưởng thì mới cần mua chất liệu từ 
nước ngoài. Là người từng có nhiều kịch 

Thời gian gần đây, nhiều phiên bản việT của phim Truyền hình Trên 
Thế giới đã Thành công Trong việc đưa khán giả Trở lại màn ảnh 
nhỏ. Tuy nhiên, phim làm lại (remake) là Thử Thách sáng Tạo đòi 
hỏi nhà sản xuấT, đạo diễn phải có Tay nghề cao, mang đến diện mạo 
và linh hồn mới vào cái cũ mà không mấT đi giá Trị TốT nhấT của 
bản gốc.

  phim làm lại 
những thử thách

&

Người phán xử - Bộ phim truyền hình 
có kịch bản gốc Israel
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bản cả làm lại, hợp tác và thuần Việt, 
biên kịch Nguyễn Thủy cho rằng: “Mỗi 
dự án luôn có những khó khăn và thuận 
lợi riêng. Nhưng để khán giả náo nức 
xem phim thì chưa bao giờ là điều đơn 
giản. Việc Việt hóa không thủ tiêu sáng 
tạo kịch bản đơn thuần”. Ngoài việc sao 
y bản chính phim gốc thì người làm lại 
phim hoàn toàn có thể sáng tạo thêm, 
bằng cách thay đổi thể loại phim, thay 
đổi nhân vật, thêm thắt tình huống, chi 
tiết để phiên bản có sự khác biệt so với 
bản gốc. Thực tế, bản Việt hóa Người 
phán xử vẫn giữ được sự mạnh mẽ, bạo 
liệt trong tình huống, cách khai thác tính 
cách nhân vật hay các câu thoại mang 
tính triết lí cũng như tầm khái quát, đậm 
chất trí tuệ của phim gốc. bên cạnh đó, 

Cả một đời ân oán - 
Bộ phim mua kịch bản 
của Đài Loan

Cặp đôi diễn viên Lan Hương (phải)  
và Bảo Thanh trong Sống chung với mẹ chồng 
(phóng tác từ tiểu thuyết của Trung Quốc)

các tình tiết về gia đình, anh em được 
quan tâm gần gũi, đậm phong cách Việt. 
Về thể loại, đây là bộ phim trinh thám 
mang hơi hướng hình sự kết hợp với bi 
kịch gia đình, là món ăn quen mà lạ trong 
thực đơn phim truyền hình. hơn nữa, 
nhìn rộng ra, việc sản xuất dòng phim 
làm lại giúp đa dạng hóa các xu thế làm 
phim, làm phong phú việc lựa chọn của 
người xem. Đây luôn là mục tiêu quan 
trọng của những nhà sản xuất phim nhằm 
lôi cuốn khán giả màn ảnh nhỏ. 

Vũ Trường Khoa, đạo diễn của bộ 
phim Sống chung với mẹ chồng (phóng 
tác từ tiểu thuyết Trung Quốc) và Cả một 
đời ân oán phần 1 (mua kịch bản của 
Đài Loan) thì cho rằng: “Với những kịch 

bản đã sản xuất ở nước ngoài, nếu dập 
khuôn, khán giả trong nước chắc chắn sẽ 
không đón nhận. Văn hóa mỗi nơi một 
khác, quan trọng là người làm phim phải 
khiến khán giả thấy có sự đồng cảm”.

Phim làm lại vốn là xu hướng phổ 
biến trên thế giới. Không chỉ những 
quốc gia có công nghệ điện ảnh truyền 
hình kém phát triển mới mua kịch bản 
của những quốc gia hiện đại mà ngay 
cả nước Mỹ vẫn mua kịch bản phim của 
Trung Quốc, hàn Quốc, Thái Lan, Nhật 
bản để làm lại. bởi các nhà sản xuất 
muốn tiết kiệm thời gian đầu tư vào một 
kịch bản phim hay để nhằm kiếm lợi 
nhuận cao. họ tin tưởng, với cốt truyện 
đó, họ vẫn có thể làm được những điều 

mới, thú vị, vẫn kéo được khán giả. 
Ngoài ra, xu hướng làm phim này cũng 
cho thấy, không có ranh giới trong sáng 
tạo nghệ thuật, không phân định quốc gia 
mà là câu chuyện “bình cũ rượu mới”. 
Và nếu đội ngũ làm phim dụng công 
sáng tạo, làm thành một bộ phim hấp dẫn 
thì khán giả là người có lợi nhất. 

biên kịch Nguyễn Thủy bày tỏ: 
“Người làm nội dung những sản phẩm 
làm lại bị yêu cầu rất cao. Với một tác 
phẩm thông thường, người ta hoàn toàn 
có quyền sáng tạo, không hề bị giới hạn 
câu chuyện của mình. Còn làm lại là 
sáng tạo trong khuôn khổ, là sự khắc 
phục điểm yếu của bản gốc, phát huy 
điểm mạnh và đưa thêm những yếu tố 
thuần Việt. Chưa kể các áp lực về so 
sánh với bản gốc là điều không thể  
tránh khỏi”. 

Con đường sản xuất phim truyền hình 
Việt hóa kỉ nguyên mới có lẽ đòi hỏi các 
nhà sản xuất đầu tư nhiều, sáng tạo đúng 
chỗ, thử thách bản lĩnh nghề nghiệp 
của mỗi nhà làm phim. Song song với 
những kịch bản thuần Việt tốt và hấp 
dẫn, những phiên bản làm lại luôn có 
chỗ đứng của nó. Điều quan trọng nhất 
là “bàn tay” chế biến, gia giảm của ekip 
sản xuất như thế nào. Xu hướng nào 
cũng cần phải có sự hấp dẫn thì mới níu 
giữ khán giả bởi họ chính là nhà phê 
bình công tâm nhất. 

ThụC MiêN



56

VT
Vphía sau

màn hình

Sau buổi ghi hình 
tuyển chọn, 
thông tin nhà 

báo Phan Đăng được 
chọn làm người dẫn 
chính thức của chương 
trình Ai là triệu phú 
nhanh chóng lan đi. 
Tuy nhiên, trước đó, 
chưa đến chục tiếng, 
trên khắp các mặt báo 
điện tử, bài viết “Nhà 
báo Phan Đăng phủ nhận thông tin chính 
thức thay thế MC Lại Văn Sâm” vẫn 
được chia sẻ chóng mặt. Điều đó khiến 
khán giả và ngay cả những phóng viên 
theo dõi Ai là triệu phú bấy lâu vẫn bán 
tín bán nghi. 

Khi nhà báo Phan Đăng xuất hiện tại 
trường quay S16, nhiều người mới có 
thể khẳng định thông tin đó là thật. buổi 
ghi hình số đầu tiên của năm 2018 được 

bắt đầu khá trễ so với dự 
định. Tuy nhiên, sự háo hức 
của khán giả không vì thế 
mà giảm nhiệt. Cũng bởi, 
sau 13 năm lên sóng, đây là 
ngày đầu tiên Ai là triệu phú 
có MC mới. 13 năm qua, Ai 
là triệu phú đã ghi đậm dấu 
ấn và phong cách của nhà 
báo Lại Văn Sâm. Liệu ai có 
thể vượt qua cái bóng của vị 
MC lão làng này? Điều đặc 

biệt này không chỉ thu hút sự quan tâm 
của đông đảo khán giả yêu mến chương 
trình mà còn được phóng viên các báo 
săn đón nhằm ghi lại những hình ảnh đầu 
tiên của người dẫn mới. Khán giả hồi hộp 
chờ đợi sự thay đổi của Ai là triệu phú. 
Ekip sản xuất hồi hộp chờ đợi sự thể hiện 
của một người mới hoàn toàn với nghề 
dẫn trên ghế nóng của chương trình. Còn 
với nhân vật chính, nhà báo Phan Đăng, 

hồi hộp và áp lực là điều đương nhiên. 
Khoảng hơn một tiếng đồng hồ trước giờ 
bấm máy, anh đã có mặt tại trường quay. 
Phan Đăng thảo luận với ekip để có sự 
chuẩn bị thật kĩ lưỡng trước khi ngồi lên 
chiếc ghế nóng của Ai là triệu phú. Đích 
thân đạo diễn Lại bắc hải Đăng cũng 
từ phòng máy bước ra hiện trường để 
hướng dẫn chi tiết từ góc mặt, góc nhìn, 
hình ảnh tới cách nói chuyện, dẫn dắt 
cho MC mới. 

Phan Đăng sinh năm 1984, là một cây 
viết sắc sảo của báo Công an Nhân dân. 
Nhiều người nhìn nhận Phan Đăng là 
một người tài hoa, thông minh, biết nhiều 
và hiểu nhiều. anh theo dõi lĩnh vực thể 
thao hơn 10 năm và được xem là một 
cây bút bình luận thể thao có giọng điệu 
riêng, cá tính. anh thường xuyên được 
các kênh truyền hình mời làm khách mời 
để nói về bóng đá. Thời gian gần đây, 
Phan Đăng là vị khách mời quen thuộc 

Ngày đầu tiên của  
tân Mc ai là triệu phú

có mặT Tại Trường quay s16 để Tham gia ghi hình những số 
đầu Tiên của  ai Là Triệu Phú năm 2018 cùng người dẫn chương 
Trình mới - nhà báo phan đăng, phóng viên TcTh và khán giả 

Tại Trường quay đã Trải qua nhiều cảm xúc Thú vị.
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của chương trình Cà phê sáng trên VTV3 
với nhiều chủ đề đa dạng. dù từng tham 
gia bình luận trên sóng VTV nhưng đây 
là lần đầu tiên Phan Đăng đảm nhận vị trí 
người dẫn của một chương trình truyền 
hình. Trong lần ghi hình chính thức, 
Phan Đăng thường xuyên giao lưu, trò 
chuyện với người chơi nhằm giảm bớt 
không khí căng thẳng trên trường quay. 
Đáng chú ý, format của Ai là triệu phú 
trong năm 2018 cũng có sự thay đổi. 
Theo đó, không có phần thi bấm nhanh 
dành cho 10 ứng viên như format cũ. 
Người chơi được chọn từ trước khi bắt 
đầu chương trình và lập tức ngồi lên ghế 
nóng. Như vậy, MC có phần đứng giao 
lưu với người chơi trước khi cuộc chơi 
bắt đầu. Đây cũng là điểm mà Phan Đăng 
tạo ấn tượng với khán giả. Nếu như MC 
Lại Văn Sâm có cách dẫn sôi nổi, tự 
nhiên thì Phan Đăng lại dẫn mềm mại và 
duyên dáng, có “chất thơ”. 

Nói về sự “chào sân” của người dẫn 
chương trình mới, khán giả Mạnh Cường 

chia sẻ: “Về phong thái, anh Phan Đăng 
khiến tôi có chút nhớ lại hình ảnh của 
MC Lại Văn Sâm trên ghế nóng, cũng 
mặc vest rất lịch lãm và vẻ mặt trầm 
ngâm chờ đợi trước mỗi phần trả lời của 
người chơi. Tuy nhiên, cách dẫn của anh 
Phan Đăng có vẻ nhẹ nhàng và chậm rãi 
hơn MC Lại Văn Sâm. dù lần đầu dẫn 
còn mắc một số sai sót nhưng tôi nghĩ 
anh sẽ tiếp thu, học hỏi để khắc phục 
và mang đến một màu sắc mới cho sân 
chơi này”. bạn Minh hà, một khán giả 
nữ lại có sự so sánh khác: “MC Lại Văn 
Sâm thường cười rất to và sảng khoái khi 
nghe câu trả lời thú vị của người chơi 
hay khán giả. Ngược lại, anh Phan Đăng 
lại thường trực nụ cười hiền lành và rất 
duyên trong khi dẫn. Điều tôi ấn tượng 
với MC mới của Ai là triệu phú là vốn 
kiến thức văn học rất tốt, anh thường 
xuyên trích thơ vào lời dẫn. Điều này 
cũng khá lạ đối với một chương trình 
như Ai là triệu phú”. 

Nếu để ý kĩ, khán giả trường quay 
có thể nhận thấy những bối rối nhỏ của 
người dẫn mới thông qua cử chỉ, hành 
động của anh. Thậm chí, vì quá hồi hộp, 
trong phút nghỉ giải lao ngắn ngủi, đã 
có lúc, nhà báo Phan Đăng phải hỏi lại 
tên người chơi vì… trót quên. Chia sẻ về 
cảm xúc cũng như áp lực phải đối mặt 
khi trở thành người kế nhiệm nhà báo 
Lại Văn Sâm tại chương trình Ai là triệu 
phú, Phan Đăng không giấu nổi sự hồi 
hộp, lo lắng: “Trước đây, tôi chỉ đứng 
trước ống kính trong vai trò khách mời 
nhưng giờ đây, lần đầu tiên trong cuộc 
đời, tôi được làm MC. Lúc tập dẫn thử, 
tôi cố tỏ ra bình thản nhưng thực ra tôi 
rất run. Nhưng sau khi được mọi người 
động viên và đặc biệt sau khi dẫn xong 
số đầu tiên thì cảm giác run cũng bớt đi 
rất nhiều. Tôi tự tin rằng, dẫn thêm một 
hai số nữa, tôi sẽ làm tốt hơn”.

Lê hoa 
Ảnh: hải hưNG
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xkey - hổ mọC Thêm Cánh 
ban nhạc Xkey (hLV Nguyễn hải 

Phong) đến từ hà Nội gồm 6 thành viên 
với xuất thân khác nhau, hầu hết họ đều 
không được đào tạo qua trường lớp. Kết 
hợp chất liệu điện tử và dân gian trong bản 
phối Túy âm và hò Ví dặm, Xkey đã hoàn 
toàn thuyết phục bốn huấn luyện viên 
cũng như khán giả về mặt chuyên môn. 
Ngoài ra, ngoại hình “đẹp đều” cùng với 
phong cách giao tiếp trên sân khấu khiêm 
tốn và dễ thương cũng là điều khiến ban 
nhạc chiếm trọn cảm tình của khán giả. 
Trong vòng Vượt tường, họ nhận được 
nhiều lời khen ngợi của các huấn luyện 

viên về ngoại hình sáng sân khấu, phong 
cách thời trang nam tính, ấn tượng. ban 
nhạc thiên về dòng nhạc điện tử như deep 
house, tropical… rất phù hợp với phong 
cách của hLV Nguyễn hải Phong nên khi 
có sự hướng dẫn của anh thì như “hổ mọc 
thêm cánh”. Tham vọng của Xkey là mang 
những thể loại ca nhạc kén người nghe trở 
nên gần gũi hơn với khán giả. 

dàn nhạC “khủng”   
Của ĐứC Trí

yellow Star big band là ban nhạc 
gồm 16 thành viên đến từ trường Văn hóa 
Nghệ thuật Quân đội. Trình diễn ca khúc 

do chính ca sĩ hồng Ngọc của ban nhạc tự 
sáng tác, yellow Star big band đã khiến 
khán giả thán phục. Phần trình diễn với 
dàn kèn hoành tráng nhưng lại không kém 
phần giải trí đã xóa bỏ định kiến của giám 
khảo Phương uyên cũng như nhiều khán 
giả nghe nhạc về phong cách chơi nhạc 
của những người xuất thân từ trường đào 
tạo âm nhạc chính quy. Nhạc sĩ Đức Trí 
đã từng phải tranh giành rất quyết liệt mới 
có được ban nhạc đặc biệt này về đội của 
mình. Lợi thế của yellow Star big band là 
cùng học một trường nên dễ thu xếp thời 
gian tập luyện. Ngoài ra, họ còn được các 
thầy cô trong trường Văn hóa Nghệ thuật 
Quân đội, trong đó có nhạc sĩ Đỗ bảo, 
hướng dẫn, dàn dựng. Nhờ vậy mà phần 
phối bè vô cùng nhịp nhàng. Đây cũng là 
ban nhạc chiếm nhiều thời gian chỉnh âm 
thanh nhất trong các đêm thi do số lượng 
thành viên lẫn nhạc cụ đều áp đảo so với 
các ban nhạc khác.  

Ban nhạc Việt
NHữNg ứNg VIêN 

SáNg gIá

dù được Tổ chức lần đầu Tiên nhưng chương Trình Ban nhạc ViệT 
(pháT sóng 21h15 chủ nhậT hàng Tuần Trên vTv3) Thực sự Trở Thành 
sân chơi chấT lượng cao với những phần Trình diễn bùng nổ của 
các nghệ sĩ Trẻ. bốn ban nhạc dưới đây được đánh giá là những 
ứng viên nhiều Triển vọng của mùa giải đầu Tiên. cho dù có đoạT 
ngôi vị cao nhấT hay không Thì ấn Tượng mà các ban nhạc mang 
đến cho khán giả rấT đậm néT. 

Ban nhạc Xkey

Ban nhạc Yellow Star Big Band

Ban nhạc ACE Flame
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aCe FLame: “nốT nhạC”  
Trẻ Trung, sôi nổi

ban nhạc ace Flame của hLV Phương 
uyên gồm sáu thành viên, trong đó nhóm 
trưởng là Trish Lương, người được biết đến 
và yêu mến qua một số chương trình truyền 
hình thực tế khác trước đây. ace Flame 
mạnh dạn mang đến chương trình các ca 
khúc của nhóm tự sáng tác như: Cô gái 
làng này, Thằng cò.... Ca từ dễ thương, tiết 
tấu sôi động, ban nhạc chơi chặt chẽ, giọng 
hát hay và đặc biệt là phong cách trình diễn 
hấp dẫn đã khiến giám khảo và khán giả tại 
trường quay phải đứng lên nhún nhảy theo 
suốt phần trình diễn. ban nhạc được thành 
lập trước khi tham gia chương trình chỉ 
khoảng ba tháng trong một lần tuyển ban 
nhạc biểu diễn cho một quán café. Tuy khởi 
đầu đầy ngẫu hứng nhưng aCE Flame đã 
tạo nên một phong cách rất riêng của mình. 

Jazz gLory: Tươi mới và  
quyếT LiệT

Jazz Glory là một trong hai ban nhạc 
xuất hiện trong tập đầu tiên và được Mỹ 
Linh chiêu mộ thành công bằng lời hứa sẽ 

Ban nhạc Jazz Glory

đưa thí sinh ra nước ngoài học tập và biểu 
diễn. Jazz Glory chọn phong cách nhạc jazz 
khá kén người nghe ở Việt Nam. họ cũng 
có tham vọng “mềm” hóa thể loại nhạc này 
để kết nối được nhiều hơn các trái tim nghe 
nhạc. ấn tượng đầu tiên của ban nhạc này 

là có cách phối các bài hát tưởng chừng 
như quen thuộc theo phong cách fushion 
jazz tươi mới và đầy quyết liệt. Điều này 
đã tạo nên ấn tượng với các huấn luyện 
viên cũng như người nghe. 

PhươNG My  
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hơn mộT năm đồng hành cùng 
nông nghiệP Sạch, mc quỳnh 

anh đã đặT chân Tới gần 30 Tỉnh 
Thành Trên dải đấT hình chữ s. 

được khám phá đặc sản vùng 
miền với nhiều Trải nghiệm 
đáng nhớ và điều đọng lại 

Trong cô chính là Tình cảm 
quý mến của những người dân 

quê hiền lành,  chân chấT.

  Quỳnh anh đến với nông nghiệp 
sạch như thế nào? Lần đầu tiên dẫn 
chương trình, bạn có phải tập dẫn 
nhiều không để có được phong thái tự 
nhiên khi lên hình như thế?

Sau những lần được cầm mic trên 
sân khấu của học viện Tài chính, Quỳnh 
anh chợt nhận ra mình thực sự muốn trở 
thành một người dẫn chương trình truyền 
hình. Thế rồi mình tham gia lớp học MC 

của bTV hạnh Phúc (Chuyển động 24h) 
và cũng từ đó biết nhiều thông tin, cơ hội 
về dẫn chương trình, đặc biệt là chương 
trình Nông nghiệp sạch trên sóng VTV1 
đang tìm kiếm người dẫn chương trình. 
Ứng tuyển khi chưa có chút kinh nghiệm 
nào về truyền hình, sau đó mình trải qua 
hai vòng tuyển chọn và nhận được tin 
trúng tuyển. Thực sự là vui sướng vỡ 

òa vì khi dẫn thử không hề có kịch bản, 
ekip yêu cầu người dẫn phải tự hình dung 
format, tự dẫn mở, kết, tương tác và đối 
thoại với nhân vật nên Quỳnh anh thể 
hiện hoàn toàn theo trí tưởng tượng và 
dẫn theo bản năng mà thôi. 

Số đầu tiên mình dẫn đôi với MC 
Nguyên Lâm về đào Nhật Tân - hà Nội. 
Trước ngày đi quay, Quỳnh anh có hỏi 
anh Lâm về kịch bản và anh trả lời rằng: 

“Em cứ thử tự lên ý tưởng rồi mình sẽ 
bàn cụ thể khi tới hiện trường”. Nhờ vậy 
mà mình được thỏa sức tưởng tượng với 
tràn đầy hứng khởi. Rất may mắn là hai 
anh em đã tung hứng ăn ý, đạo diễn cũng 
tạo điều kiện để MC tự nhiên trải nghiệm. 
Số ghi hình đầu tiên của mình đã kết thúc 
tốt đẹp với đúng thể loại chương trình của 
Nông nghiệp sạch là trải nghiệm của hai 
bạn trẻ tìm hiểu về cây đào Nhật Tân - 

MC Quỳnh anh
Rong ruổi cùng chuyến xe 

Nông nghiệp sạch 

Ghi hình tại tỉnh Bến Tre với sản phẩm Bưởi da xanh Bến Tre
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một hình ảnh biểu trưng cho văn hóa Tết 
của người hà Nội.

  Sau hơn một năm lên sóng, mc 
Quỳnh anh đã có trải nghiệm ở những 
vùng đất nào?

Cùng với chuyến xe Nông nghiệp 
sạch, mình đã ghi dấu chân tại gần 30 
tỉnh thành, huyện thị thuộc phía bắc, Tây 
bắc, Tây Nam bộ, Đông Nam bộ.

  Vậy chuyến đi nào là ấn tượng 
nhất của Quỳnh anh? 

Chuyến đi đặc biệt là đến với Điện 
biên. Mảnh đất lịch sử này là nơi Quỳnh 
anh sinh ra và lớn lên, vì vậy được trải 

nghiệm giới thiệu về những đặc sản cùng 
nét văn hóa đặc trưng tại đây với khán giả 
truyền hình đã cho mình rất nhiều cảm 
xúc háo hức xen lẫn niềm tự hào.  
Chuyến đi ấn tượng nhất chắc chắn là 
hành trình đến vùng đất mũi Cà Mau - 
cực Nam của Tổ quốc. Đây là hành trình 
dài nhất với hơn 2.000km và kéo dài 
đúng 30 ngày của mình cùng với ekip 
Nông nghiệp sạch.

  hành trình ở đất mũi cà mau 
của Quỳnh anh và ekip đã diễn ra như 
thế nào? 

Tại Cà Mau, Quỳnh anh cùng ekip đã 
có những trải nghiệm với các sản phẩm từ 
nghề biển. Khi đến vùng ven biển thuộc 
thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, 
Quỳnh anh biết được cách sơ chế mực 
và bảo quản an toàn sao cho mực có chất 
lượng tốt nhất. Mình cũng có trải nghiệm 
thú vị cùng với cá khô bổi, một loại cá 
có nguồn gốc từ rừng u Minh. Để có thể 
thấy thật rõ loại cá bổi này, mình đã xung 
phong quăng chài bắt cá vì đã học được 
cách quăng chài trong một chương trình 
ở bến Tre. Người dân đứng xem rất đông 
và ai cũng bất ngờ khi thấy Quỳnh anh 
biết làm vì chài rất nặng và không khéo là 
có thể kéo luôn mình xuống ao. 

Kỉ niệm đặc biệt nhất là ở thị trấn 
Rạch Gốc, huyện Ngọc hiển, đây là 

huyện có xã Đất Mũi nằm cuối cùng trên 
bản đồ Việt Nam. Mình cùng ekip đã phải 
đợi từ sáng tới tối để phân loại tôm cá 
ngay khi thuyền ghe mới cập bến.  
ai cũng thoăn thoắt làm việc liên tục 
khiến mình cũng hòa nhập vào những 
công việc ấy như một người dân làng chài 
đích thực. Quỳnh anh cũng không ngờ 
mình có thể bê và đổ liên tục khoảng 10 
sọt tôm nặng từ 15 - 20kg vào hệ thống 
rửa tôm. Có lẽ chính guồng quay và 
không khí làm việc nhộn nhịp hăng say 
tại đây đã khiến mình trở nên khỏe mạnh  
hơn chăng? 

ấn tượng với cảnh sông nước Cà Mau 
nhưng điều đọng lại trong mình chính là 
tình người nơi đây. Người dân đất Mũi 
hiền lành, chăm chỉ và thân thiện. Ekip 
đi đến đâu cũng nhận được sự giúp đỡ, 
hợp tác nhiệt tình của bà con. Quỳnh anh 
nhớ mãi câu nói của một người dân rằng, 

nếu chăm chỉ thì không lo chết đói, chỉ lo 
có mưa bão thì mất hết... Trước đó, mình 
đã lặng người trước bia tưởng niệm đồng 
bào tử nạn trong cơn bão Linda ở cửa 
biển Sông Đốc. Xe lăn bánh, Quỳnh anh 
thầm gửi lời chúc bình an đến người dân, 
hi vọng sẽ có dịp trở lại mảnh đất cuối 
cùng trên bản đồ Việt Nam với những con 
người bình dị mà thân thương.

  Sau chuyến đi này, Quỳnh anh sẽ 
cùng chuyến xe của nông nghiệp sạch 
tới các địa phương nào?

Có thể là Tây Nguyên hoặc các tỉnh 
thành phía bắc. hiện tại mình đang hi 
vọng có cơ hội đi sản xuất ở miền Trung 
để có thể đặt chân đến đủ địa phận của tất 
cả 63 tỉnh thành trên cả nước.

  cám ơn Quỳnh anh!

Mai Chi (Thực hiện)

Ghi hình tại tỉnh Hoà Bình

Ghi hình tại Vườn đào 
Nhật Tân Hà Nội

Ghi hình tại tỉnh Hưng Yên với sản phẩm Hạt sen Hưng Yên 
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  Vừa làm xong cô nàng xinh 
đẹp, lại tiếp tục với vì sao đưa anh tới, 
dường như anh rất hứng thú với những 
“bom tấn” của truyền hình hàn Quốc?

ban đầu tôi cũng không hứng thú lắm 
đâu vì tự thấy mình không đủ tự tin để 
làm lại, đặc biệt là những tác phẩm có 
tầm ảnh hưởng toàn châu Á như Cô nàng 
xinh đẹp và Vì sao đưa anh tới. Nhưng 
khi xem bản gốc, tôi nhận ra rằng, để 
làm nên những bom tấn như vâỵ, ngoài 
kịch bản hay, dàn diễn viên giỏi, tất cả 

các khâu đều theo một quy chuẩn nhất 
định. Điều đó khiến tôi hứng thú, muốn 
tiếp cận, học hỏi quy trình làm phim của 
hàn Quốc để sau đó áp dụng vào những 
dự án điện ảnh và truyền hình thuần Việt 
mà mình đang ấp ủ.

  anh mất bao nhiêu thời gian để 
Việt hoá kịch bản cô nàng xinh đẹp?

Thú thật là tôi không phải là lựa chọn 
đầu tiên của nhà sản xuất. Trước đó đã 
có vài người được mời làm đạo diễn cho 
dự án này và cũng đã cho ra vài kịch bản 
Việt hoá của Cô nàng xinh đẹp. Khi bắt 
tay vào thực hiện, tôi phải thuyết phục 
nhà sản xuất lùi dự án thêm 3 tháng để 
có thời gian Việt hoá lại kịch bản, đổi 
tên Cô nàng xinh đẹp thành Mối tình đầu 
của tôi.

  Theo anh, khi Việt hoá kịch bản 
nước ngoài, nên giữ lại bao nhiêu phần 

vừa hoàn Thành mối Tình Đầu của Tôi, được việT hoá Từ bộ phim 
Truyền hình nổi Tiếng she was preTTy (cô nàng xinh đẹp), bộ đôi đạo 
diễn Trần nguyễn bảo nhân và nam ciTo lại Tiếp Tục Thử Thách bản 
Thân ở mức độ khó hơn khi làm lại my LoVE from ThE STar (vì sao 
đưa anh Tới), “bom Tấn” của đài sbs năm 2014. đạo diễn Trần nguyễn 
bảo nhân chia sẻ với phóng viên TcTh về quan điểm và cả những 
khó khăn khi làm lại mộT kịch bản nước ngoài.

đạo diễn Trần Nguyễn bảo Nhân

ViệT hoÁ “boM TấN” 

Đạo diễn Bảo Nhân (bìa phải) trên 
phim trường Mối tình đầu của tôi



63

trăm kịch bản gốc và bao nhiêu phần 
trăm dành cho sự sáng tạo mang dấu 
ấn cá nhân?

Điều đó còn phụ thuộc vào hợp đồng 
giữa nhà sản xuất và phía đối tác giữ bản 
quyền. Với Mối tình đầu của tôi và Vì 
sao đưa anh tới phiên bản Việt, tôi được 
toàn quyền thay đổi và sáng tạo theo 
quan điểm nghệ thuật của mình. Ngay từ 
khâu xây dựng kịch bản đến ghi hình, tôi 
luôn cố gắng thổi hồn Việt vào từng nhân 
vật, đưa vào nhiều màu sắc văn hoá, 
những vấn đề mà người Việt đang quan 
tâm. Một bộ phim làm lại thành công là 
phải thuyết phục được người xem, đây 
là câu chuyện về đời sống, tình cảm của 
người Việt do chính các diễn viên Việt 
Nam đóng. 

  Diễn viên không hợp vai cũng là 
một trong những nguyên nhân chính 
dẫn đến thất bại của phim Việt. chọn 
diễn viên vì độ nổi tiếng, vì quen biết, 
vì là gương mặt đại diện của nhà tài 
trợ…, tình trạng này có xảy ra trong 
các bộ phim của anh không?

Tôi có một nguyên tắc bất di bất dịch, 
tất cả các diễn viên từ chính đến phụ, là 
ngôi sao hay diễn viên chuyên nghiệp, 
nếu muốn xuất hiện trong phim của tôi 
đều phải trải qua quá trình thử vai. Tôi 
luôn đặt yếu tố hợp vai lên hàng đầu, vì 
nhiều khi bạn có kĩ năng diễn xuất tốt 
nhưng vai diễn đó không phù hợp thì 
cũng không thể giúp cho diễn viên và 
cho bộ phim ấy thành công được.

  có nhiều ý kiến trái chiều về tạo 
hình cũng như khả năng diễn xuất của 

các diễn viên trong phim mối tình đầu 
của tôi, anh có hài lòng về sự lựa chọn 
của mình không?

Mọi thắc mắc cũng như những ý kiến 
trái chiều của khán giả tôi sẽ ghi nhận và 
giải đáp khi bộ phim chính thức lên sóng 
vào tháng 4/2018. Tới giờ phút này, khi 
đã xem lại toàn bộ phim trước khi nộp 
băng cho Đài Truyền hình Việt Nam, tôi 
rất hài lòng với tất cả những gì mà các 
diễn viên đã thể hiện trong phim.  

  mặc dù mối tình đầu của tôi 
chưa lên sóng nhưng anh lại tiếp tục 
Việt hóa vì sao đưa anh tới, anh có 
thấy mình hơi mạo hiểm khi làm lại các 
tác phẩm đã quá nổi tiếng?

Như tôi đã nói, làm phim ở Việt Nam 
đã khó, huống chi làm lại một tác phẩm 
đã trở thành “tượng đài” của truyền hình 

khu vực. Áp lực, khó khăn là rất nhiều. 
Nhưng tôi cảm thấy may mắn vì được 
nhà sản xuất bhd tin tưởng giao cho 
trọng trách này. Ngay từ đầu, tôi đã xác 
định, làm lại để học hỏi chứ không phải 
để tạo ra xu hướng. Đây là cơ hội rất tốt 
để tìm hiểu cách người hàn làm ra một 
bom tấn thu hút khán giả khắp châu Á. 

  một câu hỏi mà dư luận đang rất 
quan tâm, tiêu chí lựa chọn diễn viên 
vào vai “cụ giáo” và “mợ chảnh” của 
anh thế nào?

Đầu tiên phải cám ơn khán giả và 
truyền thông đã gợi ý cho tôi rất nhiều 
cái tên. Tiêu chí lựa chọn diễn viên của 
tôi, trong bất cứ dự án nào cũng chỉ có 
một điều kiện duy nhất, là hợp vai. Tôi 
rất mong chờ sẽ tìm ra được những 
người thật sự phù hợp trong buổi thử vai 
trong tháng Một này. 

  anh có nghĩ đến việc lựa chọn 
những gương mặt mới, như cách đạo 
diễn Lê Thanh Sơn và nhà sản xuất 
charlie nguyễn đã làm với em  
chưa 18?

ai cũng mong muốn tìm kiếm được 
những nhân tố mới trong phim của mình 
thay vì cứ quanh quẩn với những gương 
mặt quen thuộc. Quan điểm làm phim 
của tôi cũng vậy. Trong trường hợp 
không tìm được những nhân tố mới thì 
tôi mới chọn đến diễn viên có sẵn và 
an toàn. 

  Đồng đạo diễn là khái niệm 
không mới ở điện ảnh trong nước lẫn 
quốc tế, nhưng để đi cùng nhau qua 
khá nhiều dự án lớn như Trần nguyễn 
Bảo nhân và nam cito đúng là rất đặc 
biệt, điều gì đã gắn kết hai anh lại  
với nhau?

Chúng tôi đều là những người rất 
nghiêm túc với nghệ thuật, luôn cố gắng 
tạo ra những sản phẩm tử tế. Tôi ủng hộ 
quan điểm “Muốn đi xa thì đừng đi một 
mình”, làm cùng nhau chắc chắn sẽ hiệu 
quả hơn. Tôi và Nam Cito phân chia 
công việc rất rõ ràng, phối hợp ăn ý, nên 
các dự án chúng tôi đã và đang thực hiện 
đều khá thành công. Vì vậy nên chưa ai 
có ý định tách riêng ra để làm phim một 
mình (cười).

  cảm ơn anh!
Thu TRaNG (Thực hiện)

Xuất phát điểm là một bác sĩ thẩm 
mĩ có niềm đam mê đặc biệt với 
nghệ thuật, Trần Nguyễn Bảo 
Nhân kết hợp với Nam Cito tạo ra 
những bộ phim rất được lòng khán 
giả như: Mùa oải hương năm ấy, 
Gái già lắm chiêu, Chạy đi rồi 
tính… Mặc dù luôn tự nhận làm 
phim với tâm thế học hỏi là chính, 
nhưng mỗi tác phẩm của bộ đôi 
đạo diễn này đều gây ngạc nhiên 
cho khán giả và giới chuyên môn 
về độ chỉn chu, tươi mới, đầy tính 
nhân văn. 

Hậu trường phim Mối tình đầu của tôi
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ai cũng có những chuyến đi để 
Trải nghiệm, khám phá, pháT hiện 

những điều mới mẻ... Thế nhưng, 
với hành Trình đi để Trở về, 

chương Trình gala Tôi là nông 
dân 2018 lại muốn kếT nối những 

“người nông dân” đặc biệT ở khắp 
nơi Trên Thế giới. chia sẻ của nhà 
báo Tạ Thảo - Trưởng phòng nông 

nghiệp, ban khoa giáo sẽ giúp 
khán giả hiểu hơn về những con 

người đã kiên cường vượT qua 
khó khăn, gian khổ để gìn giữ 

những giá Trị bền vững mà ông 
cha để lại.

 anh có thể cho biết, vì sao, ekip 
thực hiện lại chọn hình ảnh trong bộ 
phim mùa len trâu từng làm thổn thức 
bao nhiêu người yêu điện ảnh để mở 
đầu cho hành trình đi để trở về trong 
gala Tôi là nông dân 2018?

Với những ai đã từng sống ở những 
miền quê bình dị và gắn bó với công 
việc của nhà nông, con trâu là một trong 
những hình ảnh thân thuộc nhất trong kí 
ức tuổi thơ. Trong bối cảnh cơ giới hóa 
len lỏi vào từng ngõ ngách đồng ruộng 
thì hình ảnh “Trên đồng cạn, dưới đồng 
sâu/ Chồng cày vợ cấy con trâu đi bừa” 

đã dần bị mai một. Thế nhưng, men theo 
con lũ miền Tây, tại các cánh đồng ven 
biên giới, khi mùa nước nổi lên cao, 
người ta vẫn dễ dàng bắt gặp hình ảnh 
từng đoàn trâu bắt đầu cuộc hành trình từ 
vùng này sang vùng khác. Với nông dân, 
gia sản quý giá nhất của họ là trâu. Vào 
mùa nước nổi, khi nước dâng lên ngập 
các cánh đồng, để bảo vệ đàn trâu có thể 
tồn tại và khỏe mạnh là công việc ưu tiên 
hàng đầu. hành trình trong phim Mùa len 
trâu không chỉ đơn thuần là cuộc di cư 
tìm kiếm thức ăn cho trâu mà bên cạnh 
đó còn là hành trình nương tựa gắn bó 
giữa con người và con vật thân thiết này. 
Đó là những thước phim gai góc, đồng 
thời cũng là hình ảnh chân thực về cuộc 
sống của những người nông dân miền 
Tây mùa nước nổi. 

 một trong những phóng sự của 
chương trình đề cập đến câu chuyện 
giáo sư Lương Định của - nhà nông 
học xuất sắc, người đi đầu trong lĩnh 
vực cải tạo giống cây trồng của Việt 
nam. Để trở về, ông đã phải trải qua 
một hành trình rất gian nan. Đó là lí do 
ekip muốn tái hiện câu chuyện về ông?

Giáo sư Lương Định Của vốn đang 
có cuộc sống viên mãn tại Nhật bản 

với người vợ dòng dõi quý tộc hoàng 
gia, song vì luôn khát khao được trở về 
cống hiến cho Tổ quốc, ông đã từ bỏ tất 
cả công danh, địa vị, tiền tài để trở về 
Việt Nam, phục vụ Tổ quốc, nhân dân. 
Trong quá trình trở về nước, Giáo sư 
Lương Định Của gặp vô vàn khó khăn, 
ông bị mất hết hành lí, chỉ còn lại độc 
chiếc va li trong đó có những hạt giống 
quý giá mà ông muốn mang về quê để 
nghiên cứu. Vì không thể về thẳng Việt 
Nam, ông phải qua hồng Kông tìm cách 
về nước. Trải qua biết bao khó khăn, 
gia đình Giáo sư mới trở về được vùng 
kháng chiến. Trong suốt thời gian sau đó, 
ông đã không quản khó khăn, cùng ăn ở 
với bà con, dốc lòng nghiên cứu và cống 
hiến cho nền nông nghiệp nước nhà.

hẳn nhiều khán giả sẽ đặt câu hỏi, 
đang sống ở Nhật bản sung sướng sao 
ông bà lại muốn về Việt Nam sống 
những năm tháng khó khăn gian khổ? 
Câu trả lời rất giản dị như chính điều 
bà Naramura Nokubo - vợ Giáo sư từng 
chia sẻ: “Niềm hạnh phúc là gì? Không 
phải cứ giàu có là hạnh phúc”. Tôi nghĩ, 
vượt qua những hào nhoáng về tiền tài 
vật chất, sự trở về của những người như 
Giáo sư Lương Định Của chính là hành 
trình theo tiếng gọi sâu thẳm nơi trái tim.

Hành trình trở về 
GaLa TÔi Là NÔNG dÂN 2018
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  còn câu chuyện về kĩ sư tin học 
của apple đã quyết định từ bỏ công việc 
danh giá của mình để nghiên cứu nước 
mắm truyền thống thì sao? 

Nhân vật được đề cập trong phóng 
sự mà bạn nhắc tới là ông Cường Phạm. 
Ông cùng bố mẹ tới Mỹ vào năm 1979, 
sống tại California, sau này ông trở thành 
kĩ sư công nghệ thông tin tại apple trong 
suốt 16 năm. Tuy nhiên, trong quá trình 
sống tại Mỹ, mẹ của ông lại không thể 
tìm thấy nước mắm, loại gia vị truyền 
thống của Việt Nam và điều này khiến bà 
cảm thấy vô cùng buồn nhớ quê hương. 
Chính vì vậy, ông Cường Phạm quyết 
định quay trở lại Phú Quốc để khởi 
nghiệp công ty nước mắm mang thương 
hiệu Red boat. hiện thương hiệu nước 
mắm Red boat của Cường Phạm đã được 
rất nhiều đầu bếp ở Thái bình dương và 
châu Âu ưa thích. 

 Ekip thực hiện đã sử dụng thủ 
pháp nghệ thuật nào để tái hiện hành 
trình đặc biệt trong chương trình đi để 
trở về?

Nhân vật của chương trình Gala Tôi 
là nông dân 2018 là những người có ý 
chí nghị lực và tình yêu thiết tha với đất 

mẹ để tạo nên những thành quả và khẳng 
định giá trị bản thân cũng như tạo động 
lực thúc đẩy sự phát triển đất nước. Ekip 
thực hiện đã sử dụng trường quay thật và 
trường quay ảo để tái hiện lại bối cảnh, 
không gian và câu chuyện lịch sử bên 
cạnh các phóng sự trải dài từ bắc tới 
Nam như: hà Giang, Sơn La, Lâm Đồng, 
Đồng Tháp, Tiền Giang, Phú Quốc, 
Thành phố hồ Chí Minh…

Theo câu chuyện của các nhân vật, 
khán giả có thể bắt gặp chính bản thân 
mình trong những cung bậc cảm xúc của 
những hành trình trở về đầy ý nghĩa. Đó 
có thể là sự trở về của những người con 
xa xứ luôn đau đáu, ấp ủ mối nợ ân tình 
với đất mẹ quê hương. Đó còn là câu 
chuyện về cuộc đấu tranh bền bỉ để giữ 
gìn những giá trị văn hóa truyền thống… 
Mỗi câu chuyện được tái hiện, phản ánh 
một cách chân thực sâu sắc và người xem 
không chỉ thấy trong đó sự hào hùng của 
lịch sử mà hơn hết còn là những bài học 
cảm động về tình người, về lẽ sống và sự 
cống hiến, tình yêu và gắn bó thủy chung 
với đồng ruộng, quê hương. 

 anh và các đồng nghiệp có điều 
gì muốn nhắn nhủ thêm với khán giả 
sau khi chương trình lên sóng…?

Khi ngồi dựng lại những thước phim 
trong hành trình Đi để trở về của Gala 
Tôi là nông dân, câu chuyện về những 
con người bình lặng nhưng lại có ước mơ 
cao đẹp đã giúp chúng tôi có thêm năng 
lượng để tiếp tục sống với đam mê cũng 
như niềm cảm hứng sáng tạo. Có hình 
ảnh trong phóng sự mà tôi muốn nhắc tới 
chính là hình ảnh ngọn nến. Cũng giống 
như hình ảnh khán giả thường thấy, 
sau những phút giây tỏa sáng trên sóng 
truyền hình, cũng có lúc chúng tôi cảm 
thấy mệt mỏi và cạn kiệt năng lượng. 
Chính trong những khoảng tối ấy, kí ức 
về những miền quê, những người nông 
dân đã gặp lại là nguồn cảm hứng. họ đã 
cho chúng tôi nhiều bài học giản dị về 
tình yêu lao động, yêu quê hương, sự gắn 
bó thủy chung với những giá trị cốt lõi để 
mỗi người nhận ra giá trị đích thực. Cũng 
nhờ đó, những phóng viên nông nghiệp 
của VTV, sau mỗi chuyến đi lại có thêm 
cảm hứng sáng tạo để sống có trách 
nhiệm, đam mê và cống hiến nhiều hơn.

 cảm ơn anh đã chia sẻ!
yếN TRầN (Thực hiện) 

Ảnh: ChươNG TRìNh CuNG CấP

Nhà báo Tạ Thảo (ngoài cùng bên trái) cùng ekip thực hiện chương trình
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các cuộc Thi ca háT Truyền 
hình dành cho dòng nhạc 

bolero đang nở rộ Trên sóng 
Truyền hình cả nước, Từ đài 
Trung ương đến các đài địa 

phương. đặc biệT, các cuộc Thi 
đã Thu húT sự Tham gia của 

đông đảo người Trẻ, Từ nghệ sĩ 
Trẻ chuyên nghiệp đến những 

Thí sinh không chuyên. điều 
này đang minh chứng sự sống 

dậy mạnh mẽ của dòng nhạc 
Trữ Tình bolero cũng như sức 
húT chưa hề giảm nhiệT của Thể 

loại này Trong đời sống  
âm nhạc. 

bùng nổ CáC CuỘC Thi
Các cuộc thi về bolero trên một số 

kênh sóng truyền hình trong cả nước 
đã và đang cho thấy sự bùng nổ các 
chương trình về thể loại này. Tiếp nối 
thành công của những mùa trước, Cặp 
đôi hoàn hảo phiên bản trữ tình và 
bolero là món ăn tinh thần mới cho 
khán giả. Sau 2 mùa giải thành công, 
Thần tượng bolero cũng đã chính 
thức trở lại mùa 3 với những thay đổi 
hoàn toàn mới nhằm mang đến màu 
sắc mới mẻ cho công chúng yêu thích 
dòng nhạc trữ tình. Trên kênh VTV9, 
chương trình Tình khúc vượt thời gian 
giới thiệu những ca khúc bất hủ hay 
nhất với sự tham gia của nhiều “cây cổ 
thụ” trong dòng nhạc trữ tình. 

Sự bùng nổ các chương trình về 
bolero gần đây đã đặt ra vấn đề về 
việc khai thác quá đà bolero cũng như 
việc lặp đi lặp lại những ca khúc cũ. 
Là người sưu tầm nhạc bolero, nhà 
báo Nguyễn hậu cho biết, số lượng ca 

khúc bolero Việt Nam có trên 50.000 
tác phẩm. Trong khi đó, chỉ vài trăm 
ca khúc thường xuyên được sử dụng. 
Theo anh, bolero mới chỉ “phục hưng” 
trở lại trong khoảng 10 năm nay và 
mạnh mẽ nhất là khoảng 4 năm trở lại 
đây. Để có nhiều ca khúc mới và hay 
về bolero, các nhạc sĩ hiện nay cần 
phải sống trong nền văn hóa bolero và 
anh tin rằng chỉ 1 - 2 năm nữa thôi, sẽ 
có rất nhiều ca khúc bolero mới. 

Nói về dòng nhạc này, nhạc sĩ hàn 
Châu khẳng định: “Đã có thời gian 
bolero ẩn náu im ắng và hiện đang bộc 
phát mạnh mẽ. bolero không bao giờ 
làm cho người thưởng thức chán nản 
mà sẽ tiếp tục được nhiều người yêu 
thích, kể cả giới trẻ. bằng chứng là thời 

gian gần đây, nhiều ca sĩ trẻ, nhiều bạn 
trẻ đã tìm đến bolero”. 

mỘT màu sắC Tươi mới hơn
Việc các ca sĩ trẻ hát bolero cũng có 

thể thấy rất rõ trong chương trình Cặp 
đôi hoàn hảo: Trữ tình và Bolero. bảy 
ca sĩ trẻ đang theo đuổi dòng nhạc Pop, 
ballad, EdM nhưng tại cuộc thi này, 
họ đã thể hiện những ca khúc trữ tình 
và bolero, dòng nhạc mà trước đây họ 
chưa bao giờ dám thử sức. bên cạnh 
đó, họ đều là những tân binh của làng 
giải trí và từng là Quán quân hoặc Á 
quân của các chương trình truyền hình 
thực tế. họ tham gia cuộc thi Cặp đôi 
hoàn hảo mùa này để thử thách chính 
bản thân mình. Cặp đôi hoàn hảo là 
một “cuộc chiến” ngang tài ngang sức 
vì trữ tình và bolero là dòng nhạc cũ 
nhưng khá mới mẻ với 7 thí sinh. Và 

bolero 
sự trở lại 
mạnh mẽ

&

Nữ ca sĩ Hòa Minzy và Hùng Cường

Ca sĩ Erik và Hoa hậu Việt Nam
Thế giới 2017 Hà Hoàng Kim
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họ đã phải dốc hết tâm huyết để tập 
luyện, biến hóa theo từng chủ đề. 

bên cạnh các thí sinh, nhiều nghệ sĩ 
trẻ cũng tham gia Cặp đôi hoàn hảo -  
Trữ tình và Bolero với tư cách khách mời. 
Sở hữu vẻ ngoài xinh xắn, “Thánh nữ 
bolero” Jang Mi “lụi tim” người nghe 
với chất giọng thánh thót cùng cách hát 
bolero tươi mới, ngọt ngào. Cựu thí sinh 
Thần tượng Bolero 2017 - Mạnh Đồng lại 
chinh phục khán giả với cách hát nhạc 
trữ tình sang trọng, chất giọng trầm 
ấm, đầy lãng tử. Cùng với đó, cựu thí 
sinh Thần tượng Bolero 2017 - hùng 
Cường - không chỉ sở hữu giọng hát 
trầm ấm nam tính mà còn chinh phục 
người nghe bằng cách hát mộc mạc 
nhưng bay bổng, sâu lắng và đầy tinh 
tế. Không chỉ chinh phục các ca sĩ trẻ, 
bolero còn có sức hấp dẫn đặc biệt với 
nhiều nghệ sĩ trẻ ở các lĩnh vực khác 

nhau. Được yêu thích với nhiều vai 
diễn truyền hình ấn tượng, nam diễn 
viên Minh Luân cũng khá thành công 
ở vai trò ca sĩ với dòng nhạc Trữ tình 
- bolero. Chất giọng ngọt ngào có độ 
khàn khá đặc trưng giúp anh chàng thể 
hiện trọn vẹn từng cung bậc cảm xúc 
của bài hát. Nữ diễn viên Vũ Ngọc Ánh 
cũng sở hữu những nốt cao thánh thót 
và những câu hát trầm rất phù hợp với 
dòng nhạc trữ tình. MC - Á hậu hoàng 
oanh thêm một lần khiến khán giả 
bất ngờ bởi giọng hát mượt mà với độ 
luyến láy, bỏ nhỏ mượt mà khi tham 
gia sân chơi này. 

Được biết đến là một nữ ca sĩ có 
chất giọng nhẹ nhàng, dễ nghe cùng 
phong cách biểu diễn gợi cảm, Thủy 
Tiên khiến nhiều người bất ngờ khi 
tham gia chương trình Tình khúc vượt 
thời gian. Tuy là một ca sĩ chuyên hát 
nhạc trẻ nhưng cô rất yêu thích dòng 

nhạc bolero, nhạc xưa. Trước đây, cô 
thấy mình cũng có thể hát được dòng 
nhạc này nhưng do còn quá trẻ, chưa 
đủ sự chín chắn, sâu sắc để diễn tả hết 
ý nghĩa của các ca khúc nhạc xưa nên 
chưa đủ tự tin. Trải qua nhiều thăng 
trầm trong cuộc sống, cô thấy mình 
đã trưởng thành, sâu sắc hơn và chín 
muồi để thể hiện tốt những ca khúc 
nhạc xưa. 

Sự tham gia của đông đảo những 
người trẻ đã và đang khiến bolero 
khoác lên mình một màu sắc tươi mới 
và hấp dẫn hơn nhưng vẫn giữ được 
“hồn cốt” của thể loại nhạc này. Sự ưu 
ái của người trẻ đối với bolero đã và 
đang minh chứng sự sống dậy mạnh 
mẽ của dòng nhạc trữ tình cũng như 
sức hút chưa hề giảm nhiệt của dòng 
nhạc này trong đời sống âm nhạc. 

KiêN dươNG

Nhạc sĩ Hàn Châu

MC - Á hậu Hoàng Oanh gây bất ngờ 
với nhiều người khi hát Bolero

Nhiều ca sĩ trẻ lựa chọn dòng nhạc trữ tình 
Bolero để thử sức mình Nam ca sĩ Đức Phúc 
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Bộ phim hài lãng mạn của Đài 
cáp JTbC, Strong Woman Do 
Bong Soon (Cô nàng mạnh mẽ 

do bong Soon), đã đạt tỉ suất người 
xem lên tới 8,96%. Không giống như 
motip thường thấy, do bong Soon là một 
“superwoman” (nữ siêu nhân)  có sức 
mạnh phi thường. Cô có thể dùng tay 
chặn một chiếc xe buýt đang mất phanh 
lao xuống dốc, nhấc bổng một chiếc máy 
lái, đánh gẫy răng cả đám giang hồ… 
Trong lịch sử của dòng tộc, năng lực đặc 
biệt này chỉ truyền từ mẹ qua con gái và 
sẽ mất đi nếu chủ nhân của nó làm hại 
người vô tội. Tuy nhiên, trước mặt mọi 
người, đặc biệt là cậu bạn thanh mai trúc 
mã, do bong Soon luôn phải cố gắng 
che giấu sức mạnh của mình, cố tỏ ra dịu 

dàng, yếu đuối. Thế nhưng, cô lại không 
thể nhắm mắt làm ngơ trước những nguy 
hiểm, bất công trong xã hội. bộ phim 
như một lời khẳng định, ẩn sâu trong mỗi 
người phụ nữ đều có nguồn sức mạnh to 
lớn, nhà phê bình văn hoá Jun duk huyn 
nhận xét: “Quá trình do bong Soon nhận 
ra khả năng đặc biệt của mình là một 
món quà quý giá, cũng chính là thông 
điệp mà bộ phim muốn truyền tải, chẳng 
có gì sai trái khi người phụ nữ thể hiện 
tài năng và sức mạnh của mình”.  

Trong Forest Of  Secrets (Khu rừng 
của những bí mật), đại diện duy nhất của 
hàn Quốc lọt vào top 10 bộ phim truyền 
hình hay nhất năm 2017 do New york 
Times bình chọn, nữ diễn viên  bae do 

Na vào vai trung uý cảnh sát han yeo 
Jin thông minh, gan dạ, có trái tim ấm 
áp. Trong mọi tình huống, han yeo Jin 
đều cho thấy sự bình tĩnh, sức chịu đựng 
và cả sự mềm dẻo, khéo léo vốn là thế 
mạnh của phụ nữ. Với lợi thế là một diễn 
viên chuyên đóng phim hành động của 
hollywood, bae do Na đã làm nên một 
han yeo Jin rất đáng ngưỡng mộ. 

im Soo Jung cũng có màn trở lại ấn 
tượng trong bộ phim Chicago Typewriter 
(Máy đánh chữ Chicago). Cô vào vai 
Joen Seol - nữ chiến sĩ cách mạng dưới 
vỏ bọc của một ca sĩ hộp đêm. Với tài 
bắn súng siêu đẳng, bản lĩnh, gan dạ, 
Joen Seol luôn là mũi nhọn quan trọng 
trong các chiến dịch của tổ chức hội 
thanh niên. Thậm chí, cô còn kìm nén cả 
tình cảm cá nhân để hi sinh vì đại cuộc. 
Khi bị bắt, dù bị tra tấn dã man, Joen 
Soel vẫn nhất quyết không khai ra đồng 
đội của mình. Sau khi thoát ra được, cô 
đã đi trừng trị hết tất cả những kẻ phản 

Nữ QuyềN 
     Lên ngôi

màn ảnh hàn vốn là nơi để đàn ông Thể hiện sức mạnh, phụ nữ 
xuấT hiện chỉ giống như nàng lọ lem gặp được hoàng Tử. Tuy 
nhiên, Thời gian gần đây, những nhân vậT nữ mạnh mẽ, Tài giỏi, 
quyếT đoán, ngày càng chiếm lĩnh màn ảnh và nhận được sự cổ 
vũ nhiệT Tình của khán giả.

Phim Cô nàng mạnh mẽ Do Bong Soon
avengers Social Club bộ phim gây sốt màn ảnh Hàn khi truyền đi 

thông điệp, phụ nữ không thể cứ mãi chịu đựng và hi sinh

Lee Si Yoeng đã khiến khán giả 
thay đổi cái nhìn về các nữ diễn viên 

khi tham gia bộ phim Guardians
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bội Tổ quốc. Giây phút Joen Seol gạt 
nước mắt, chĩa súng vào người đàn ông 
mà cô xem như cha, người đã vì cô mà 
trở thành tội đồ của đất nước, đã thể hiện 
rõ nét nhất bản lĩnh của một nữ chiến sĩ 
cách mạng. 

Trong bộ phim Guardians (Người 
canh gác) của Đài MbC, Lee Si yoeng 
có màn lột xác ngoạn mục khi vào vai 
Jo Su Ji, vận động viên boxing chuyên 
nghiệp và là cựu cảnh sát của Cục Phòng 
chống tội phạm. Cuộc sống hạnh phúc, 
êm đềm của cô bỗng chốc bị xáo trộn kể 
từ khi con gái cô bị giết chết một cách 
oan ức. bản thân là cảnh sát, cô lại không 
thể truy bắt được kẻ thủ ác, bởi hắn ta là 

Jung Rye Won đã có màn trình diễn 
đầy thuyết phục trong Witch's Court

Bae Do Na trong Forest of 
Secrets, top 10 bộ phim hay nhất 
do New York Times bình chọn

khi đối mặt với hiểm nguy, luôn tìm cách 
xoay chuyển tình thế một cách nhanh 
nhất. Nữ Jung Rye Won cho biết, cô luôn 
mong chờ được vào vai một người phụ 
nữ mạnh mẽ, dám lên tiếng và đối mặt 
với những bất công trong xã hội và Ma 
yi deum là một nhân vật như thế. 

Avengers Social Club (Câu lạc bộ báo 
thù) với sự tham gia của 3 nữ diễn viên 
kì cựu: Lee yo Won, Ra Mi Ran, Myung 
Se bin trong vai những người phụ nữ ở 
mọi tầng lớp xã hội, bị vướng vào những 
rắc rối khác nhau trong cuộc sống. bằng 
sự tự tin, tự tôn và bản lĩnh của mình, 
họ đã dần lấy lại những gì mình xứng 
đáng được hưởng. Thời gian tới, truyền 
hình hàn Quốc sẽ có nhiều hơn những 
bộ phim lấy phụ nữ làm trung tâm. Sau 
màn trình diễn thuyết phục trong bộ phim 
hình sự Whisper (Lời thì thầm), Lee bo 
young tiếp tục vào vai một người phụ nữ 
mạnh mẽ, lạnh lùng đầy bản lĩnh trong 
Mother (Người mẹ). Được làm lại từ 

bộ phim truyền hình cùng tên của Nhật, 
Mother xoay quanh câu chuyện về người 
phụ nữ quyết định bắt cóc và cưu mang 
một đứa bé gái bị chính mẹ ruột ngược 
đãi. bộ phim lên án nạn bạo hành trẻ em, 
một vấn đề đang nhức nhối hiện nay. 
Trong bộ phim Negotiation (Đàm phán), 
Son ye Jin sẽ đảm nhận vai một nhà 
thương thuyết tài trí, thông minh, bản lĩnh 
hơn người. Trong Kingdom (Triều đại xác 
sống) dự án do Netflix đầu tư sản xuất, 
khán giả sẽ tiếp tục được chứng kiến 
những pha hành động đẳng cấp của bea 
do Na. Cô hoá thân thành một bác sĩ thời 
Joseon, là cánh tay đắc lực giúp hoàng tử 
chống lại những con quái vật để bảo vệ 
vương quốc của mình.

Giải thích lí do các nhân vật nữ ngày 
càng chiếm lĩnh màn ảnh, giới chuyên 
môn cho rằng, đó là do sự thay đổi về 
nhận thức cũng như sở thích của nhóm 
khán giả chủ lực. “Những cô gái trong 
độ tuổi từ 20 - 30 tuổi là đối tượng khán 
giả chính của phim truyền hình, họ đều 
là những người mạnh mẽ, năng động, tự 
lập. họ thích những nhân vật nữ có thể 
nói thay tiếng nói của mình. Phụ nữ phải 
lệ thuộc vào đàn ông đã trở thành khái 
niệm lỗi thời”, đại diện của một công ty 
phát hành phim cho biết. Còn nhà phê 
bình Jun duk huyn nhận định: “Nam 
giới chiếm lĩnh màn ảnh đã quá lâu rồi, 
việc xuất hiện ngày càng nhiều những 
bộ phim lấy phụ nữ làm trung tâm là 
một tín hiệu đáng mừng của điện ảnh 
hàn Quốc”.

bảo aNh (Theo Koreatimes)

người có thế lực. bất lực với chính mình, 
với xã hội bất công, Jo Su Ji quyết định 
bỏ nghề và trở thành thành viên của một 
đội điều tra hoạt động ngoài vòng pháp 
luật. Tất cả những cảnh hành động trong 
phim đều do Lee Si yoeng thực hiện, 
hoàn toàn không cần đến diễn viên đóng 
thế. Nỗ lực của Lee Si yoeng đã làm 
cho các nhà sản xuất và khán giả có cái 
nhìn khác về các nữ diễn viên.

Vấn nạn tấn công tình dục không 
còn là đề tài nhạy cảm chỉ được các nhà 
làm phim truyền hình hàn Quốc đề cập 
một cách dè dặt như trước đây. bộ phim 
Witch’s Court (Toà án ma nữ) của Đài 
KbS đã phản ánh trực diện vấn nạn này. 
Jung Rye Won vào vai công tố viên Ma 
yi deum tài giỏi nhưng thường xuyên 
gian dối, lách luật. do những sai sót ấy, 
cô bị điều đến đội đặc nhiệm chuyên điều 
tra các vụ tấn công tình dục. Tại đây, Ma 
yi deum đã chứng tỏ được sự bản lĩnh, 
gan dạ và khả năng phán đoán tuyệt vời 
của mình. Cô chưa bao giờ tỏ ra lo sợ 
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nổi Tiếng Chỉ sau mỘT Đêm
Trang cá nhân của hồ Nhất Thiên 

đạt đến con số 3,75 triệu người theo 
dõi, tăng 528%  chỉ vài ngày sau khi 
bộ phim Gửi thời thanh xuân tươi đẹp 
của chúng ta khởi chiếu. Tên của anh 
trở thành từ khóa hàng đầu trên mạng 
tìm kiếm baidu, mức độ nổi tiếng tăng 
theo cấp số nhân, vượt xa nhóm nhạc 
TF boys từng khiến công chúng choáng 
váng về độ “phủ sóng” khi vừa  
xuất hiện.  

Từ một diễn viên có lí lịch nghệ 
thuật gần như bằng không, hồ Nhất 
Thiên trở thành gương mặt được nhiều 
tạp chí hàng đầu mời làm người mẫu 
trang bìa cho các ấn phẩm đặc biệt 
dịp cuối năm như: harper’s bazaar, 
Cosmo… anh còn vinh dự xuất hiện 
trên nhiều thảm đỏ của các chương 
trình sự kiện nghệ thuật nổi tiếng mà 
rất nhiều diễn viên trẻ mơ ước. hồ Nhất 
Thiên có sức thu hút giới truyền thông 
và công chúng mạnh mẽ không chỉ bởi 

giải mã sức nóng của 
hồ NhấT ThiêN

dòng phim Thanh xuân, học 
đường vốn luôn được Truyền 
hình hoa ngữ ưu ái vì những 
cảm xúc Trong Trẻo mà ai cũng 
mộT lần Trải qua. Tuy vậy, 
những diễn viên nổi danh Từ 
dòng phim này đều không đạT 
được Thành công ấn Tượng như 
hồ nhấT Thiên. mới được biếT 
đến nhưng anh đang Trở Thành 
nghệ sĩ Trẻ được quan Tâm 
hàng đầu Tại Trung quốc  
hiện nay. 
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chiều cao 1,88m, khuôn mặt điển trai 
mà bởi sức nóng của vai diễn chính đầu 
tay. hồi đầu tháng 12, anh chàng nhiều 
phen điêu đứng vì liên tục được hàng 
trăm khán giả vây quanh tại sân bay, 
khách sạn… Thậm chí, nhiều người 
hâm mộ kiên trì ngồi bên ngoài tòa nhà 
giữa tiết trời mùa đông lạnh giá chỉ để 
nhìn thấy mặt thần tượng, dù lúc đó đã 
ba giờ sáng. 

hồ Nhất Thiên lớn lên ở hàng Châu, 
Chiết Giang, Trung Quốc. Trước khi trở 
thành nhân vật tài năng, học giỏi Giang 
Thần trong phim Gửi thời thanh xuân 
tươi đẹp của chúng ta, hồ Nhất Thiên 
chỉ đóng vai phụ, thỉnh thoảng có lời 
thoại trong phim ngắn điện ảnh Cây của 
mèo và phim truyền hình Hạ chí chưa 
tới. Khởi nghiệp của anh là người mẫu 
cho trang mạng bán hàng trực tuyến 
Taobao. Các mẫu áo mùa đông năm 
2016 do anh làm mẫu thu hút rất đông 
người xem vì khả năng biểu cảm ấn 
tượng của anh trước ống kính. 

Thừa nhận mình còn quá mới ở 
lĩnh vực diễn xuất, lại không được học 
hành bài bản, hồ Nhất Thiên cho rằng, 
sức nóng tên tuổi của anh một phần 
nhờ vào hình ảnh Giang Thần trong 
phim quá hoàn hảo với những thiếu nữ 
tuổi mới lớn. Thế nhưng, nếu so sánh 
với con người ngoài đời thì hồ Nhất 
Thiên đã nỗ lực rất nhiều khi thể hiện 
một nhân vật trái ngược tính cách với 
mình. diễn xuất của anh được chăm 
chút khá tốt nên giúp nhân vật trở nên 
sống động hơn.

hiện nay hồ Nhất Thiên đang được 
kì vọng rất nhiều nên công ty quản lí 
và cá nhân anh khá thận trọng với tác 
phẩm mới. Tuy có thông tin sẽ xuất hiện 
trong Thiên long bát bộ phiên bản 2018 
và Cá mực hấp mật ong nhưng anh vẫn 
chưa xác nhận chính thức. 

bệ phóng phía sau  
“Lính mới”

Sự nổi tiếng nhanh chóng của hồ 
Nhất Thiên có sự hỗ trợ đắc lực từ công 
ty quản lí hoa Sách, thành lập năm 
2005 và là công ty đầu tiên sản xuất 

phim truyền hình lên sàn chứng khoán. 
Mỗi năm công ty sản xuất khoảng 1.000 
tập phim truyền hình, hơn 10 phim điện 
ảnh, các chương trình giải trí đa dạng 
nhiều thể loại. Sản phẩm của công ty 
này chiếm 18% số lượng phim truyền 
hình toàn Trung Quốc trên hệ thống 
quảng bá, 15% các bộ phim trên mạng 
trực tuyến. 

Nhắm đến đối tượng khán giả trẻ 
nên trong vòng ba năm trở lại đây, các 
sản phẩm của công ty này thành công 
vang đội như: Sam Sam đến rồi, Bên 
nhau trọn đời, Tam sinh tam thế thập lí 
đào hoa, Yêu em từ cái nhìn đầu tiên, 
Hạ chí chưa tới, Cô Phương bất tự 
thưởng, Thượng cổ tình ca, Cẩm tú vị 
ương... Những bộ phim về tuổi thanh 
xuân được chọn lựa để sản xuất tuân 
theo một quy trình chuyên nghiệp từ 
khâu chọn kịch bản, ekip sản xuất, diễn 
viên… do hiểu rõ tâm lí khán giả trẻ 
nên các bộ phim đều được đầu tư mạnh 
về yếu tố mĩ thuật như: bối cảnh, phục 
trang, đạo cụ… khiến người xem được 
mãn nhãn trong từng khung hình. dù là 
phim truyền hình dài tập hay phim trực 
tuyến thì ekip làm phim đều là chuyên 
gia hàng đầu, từng tham gia nhiều phim 
điện ảnh. hầu hết các bộ phim gần đây 
đều chuyển thể từ tiểu thuyết nên có sẵn 
lượng khán giả của truyện. Các nhóm 
biên kịch khéo léo chắt lọc các chi tiết 
đắt giá và đưa vào nhiều tình huống, 

tuyến nhân vật mới đúng tâm lí khán giả 
trẻ, phù hợp với thể loại phim truyền 
hình. bên cạnh đó, trước khi phim lên 
sóng khoảng ba tháng,  ekip sản xuất 
bắt đầu tung hình ảnh đầu tiên. Trong 
quá trình phim phát sóng, những câu 
chuyện hậu trường của các tập cũng dần 
dần được hé lộ để giúp khán giả hiểu 
hơn về quá trình làm phim và háo hức 
chờ đợi các tập tiếp theo. Các diễn viên 
trong phim cũng được khuyến khích thể 
hiện ca khúc chủ đề nhạc phim để tăng 
hiệu quả quảng bá. 

Thế mạnh của hoa Sách là sở hữu 
những gương mặt mới có ngoại hình bắt 
mắt, diễn xuất tự nhiên. Khi đã chính 
thức gia nhập công ty, các nghệ sĩ trẻ 
thường xuyên được đào tạo, bồi dưỡng 
về diễn xuất cũng như phong thái của 
một ngôi sao. Những buổi học với các 
ngôi sao hàng đầu của điện ảnh Trung 
Quốc như: Châu Tấn, Trần Khôn… 
giúp các nghệ sĩ trẻ hiểu được thêm về 
nghề cũng như cách trả lời phỏng vấn, 
đi đứng, ứng xử với công chúng. Với 
trường hợp của hồ Nhất Thiên, đóng 
phim Gửi thời thanh xuân tươi đẹp của 
chúng ta từ tháng 3 - 6/2017 nhưng 
ngày 9/11/2017 bộ phim mới phát sóng 
nên nửa năm qua anh đã được đào tạo 
chuyên nghiệp để khi nhận được sự quan 
tâm của khán giả thì ngay lập tức xuất 
hiện với hình ảnh đúng chuẩn ngôi sao. 

G.TRúC

Hồ Nhất Thiên 
trong phim Gửi thời 
thanh xuân tươi đẹp 

của chúng ta



72

VT
Vphía sau

màn hình

sự kiện disney mua lại phần lớn 
Fox với giá Trị Thương vụ lên 

Tới 52,4 Tỉ usd gây chấn động 
Toàn Thế giới vì quy mô và Tác 

động khổng lồ. Trong khi đông 
đảo công chúng bị húT vào ý 

Tưởng về mộT “vũ Trụ siêu anh 
hùng” ngày mộT phình rộng đến 

mức khó Tin, về sự Thống Trị 
gần như áp đảo của disney 

Trong Thị Trường điện ảnh Thì 
các chuyên gia lại nhìn nhận, 

điều mà hãng disney Thực sự 
muốn giành cho bằng được lại 

nằm ở mảng Truyền hình, đặc 
biệT là nền Tảng Trực Tuyến mà 

Fox đang sẵn có.

 

Về cơ bản, sau khi nắm trong tay 
Fox, disney là chủ mới những 
kênh truyền hình nức tiếng như: 

NatGeo, FX Networks, Sky, Fox TV, 
Fox 21…, trở thành “nhà” mới của đội 
ngũ nhân sự tài năng mà nổi bật nhất là 
“biên kịch vàng” Ryan Murphy – người 
sản xuất rất đều tay các series phim chất 
lượng cho Fox. Kênh chuyên phân tích về 
tài chính, thị trường bloomberg đặt ra câu 
hỏi: Tại sao disney lại đầu tư lớn đến thế 
cho truyền hình trong khi xu hướng của 
thời đại đang là trực tuyến? 

Thực tế, dù gặp không ít thách thức 
nhưng disney vẫn kiếm được khoảng 
23,5 tỉ uSd mỗi năm từ truyền hình, 
Fox còn hoạt động hiệu quả hơn thế. 
Với nhiều nỗ lực đổi mới, nâng cao chất 
lượng các chương trình, truyền hình 

truyền thống và các dịch vụ cáp vẫn 
không dễ bị thay thế trong tương lai gần. 
Cùng với sự hợp sức của Fox, đế chế 
disney đã được mở rộng đến mức không 
có đối thủ tương xứng. Với quyền lực 
như thế, họ hoàn toàn có thể áp đặt trở lại 
điều kiện của mình với các đối tác thay vì 
bị o ép như trước. bản thân disney vốn 
đã sở hữu nguồn tiềm lực khổng lồ được 
hình thành sau các thương vụ mua bán 
trước đó với Marvel Studios, Lucasfilm 
hay xưởng phim hoạt hình Pixar, họ cần 
có mảnh đất truyền hình đủ rộng, đủ đa 
dạng để thực hiện tham vọng của mình 
thay vì đóng khung trong lĩnh vực gia 
đình, trẻ em. Chuỗi phim siêu anh hùng 
hay thương hiệu Star Wars (Chiến tranh 
giữa các vì sao) vốn được mua rất đắt đỏ 
dù ăn nên làm ra ở các rạp chiếu nhưng 

cán cân
chênh lệch

Người đứng đầu hãng Disney - Bob Iger
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sẽ còn sinh lời hơn rất nhiều nếu tiếp tục 
được khai thác thành vũ trụ phim truyền 
hình trên màn ảnh nhỏ. disney thường bị 
giới hạn với hình mẫu thân thiện, hướng 
tới đối tượng đại chúng nên khó phát 
triển được các dòng phim hơi hướng đen 
tối, phim dán nhãn R thì giờ đây, Fox 
đã mang về cho họ FX – kênh phim nổi 
tiếng với các đề tài gai góc, đậm yếu tố 
bạo lực…

Nhưng đích nhắm thực sự của disney 
có thể lại chính là hulu – dịch vụ trực 
tuyến mà giờ đây hãng này đã trở thành 
cổ đông lớn nhất. hóa ra không phải 
ngẫu nhiên mà trước đó disney rút dần 
các sản phẩm của họ trên Netflix. Ý đồ 
rõ ràng là disney không muốn bị rớt lại 
trong việc chiếm lĩnh thị trường cung cấp 
các dịch vụ trực tuyến ngay cả khi chưa 
phải thế mạnh của họ. Xu hướng xem 
bất cứ khi nào, bất cứ sản phẩm gì mong 
muốn trên các thiết bị di động là không 
thể ngăn cản. Thay vì hợp tác với các đối 
tác đầy nguy hiểm như Netflix, disney 
chọn cách bán các dịch vụ trên nền tảng 

của chính mình. disney hứa hẹn sẽ cung 
cấp một thư viện phim đáng mơ ước nhất 
đối với tất cả khán giả. Từ Star Wars, 
X-Men, bom tấn Marvel, phim hoạt hình 
disney, Pixar rồi cả những hiện tượng 
mới nổi như Deadpool, từ chuỗi phim 
kinh dị đình đám, hài hước đến những 
công chúa hoàng tử hay chuột Mickey 
đáng yêu… tất cả đều sẽ sớm có. May 
mắn hơn cho disney là họ tiếp cận với 
hulu ở thời điểm vàng son nhất của hãng 
này với cơn mưa giải thưởng dành cho bộ 
phim truyền hình nổi bật nhất năm 2017 
The Handmaid’s Tale (Chuyện người hầu 
gái). hulu được ví như đòn phản công 
của “đế chế” disney mặc cho việc còn 
khá nhiều lỗ hổng vẫn chưa dễ được xử 
lí một sớm một chiều. Netflix sở dĩ thành 
công đến thế vì họ có nguồn sản phẩm 
vô cùng phong phú, có thể chiều theo sở 
thích, nhu cầu của từng nhóm khách hàng 
cụ thể. Netflix cũng đủ tiềm lực để tự sản 
xuất các series độc đáo, khơi dậy phong 
cách thưởng thức mới. Muốn cạnh tranh 
sẽ là cả một chặng đường đầy khó khăn 

và không hề “ngon ăn”. Mặc dù vậy, điều 
disney đang có và khiến các đối thủ hết 
sức lo ngại là tâm thế của một kẻ chinh 
phục bách chiến bách thắng. Cho đến 
giờ, nhiều vụ thâu tóm ồn ào trước đó của 
disney đã suôn sẻ về khía cạnh thương 
mại, thậm chí thắng rất lớn với việc tạo 
nên thế giới siêu anh hùng Marvel hay 
phục hồi ngoạn mục thương hiệu tưởng 
đã bị thời gian chôn vùi - Star Wars. 

Cần có thêm thời gian và những 
nghiên cứu kĩ lưỡng, đầy đủ để đánh giá 
chính xác cũng như nhìn nhận đúng mức 
về giá trị, tác động của việc disney thâu 
tóm Fox. Các đối thủ vốn đã nhỏ bé hơn 
nay càng trở nên nhỏ bé sẽ có động thái 
đáp trả như thế nào? Và liệu một cục diện 
độc quyền với cán cân chênh lệch quá 
lớn như vậy có được chấp nhận? Về phía 
khán giả, viễn cảnh “disney hóa” mọi 
tác phẩm điện ảnh, series phim, chương 
trình, phim tài liệu... chắc chắn sẽ không 
phải là điều tất cả mong đợi.

TuấN PhoNG 
 (Theo Bloomberg, TVGuide)

Disney mua Fox không chỉ vì những người hùng

Phải chăng Hulu mới chính là đích nhắm của Disney?

Thương vụ thế kỉ của Disney

FX Networks với những bộ phim  
mang màu sắc người lớn
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Xem gì?
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Thứ ba - 16/01

01:10  Không gian văn hóa nghệ thuật
02:10  Phim TQ: Vẫn là vợ chồng - Tập  15
03:10  Phim VN: hoa cỏ may - Tập  37
07:30  Phim tài liệu
07:45  Nẻo về nguồn cội
08:00  Không gian văn hóa nghệ thuật
09:15  Cải cách hành chính
09:30  Quốc hội với cử tri
10:25  Sự kiện và bình luận
11:15  Chuyển động 24h
13:10  Phim TQ: Vẫn là vợ chồng - Tập  16
14:00  Ký ức miền Tây: Làng hoa Sa Đéc
15:00  Phim tài liệu
16:30  Tạp chí kinh tế cuối tuần
17:45  Cuộc sống thường ngày
18:30  Chuyển động 24h 
20:10  Đảng trong cuộc sống hôm nay
20:45  Phim VN: hoa cỏ may - Tập  38
22:10  Vấn đề hôm nay
22:45  Phim tài liệu
23:15  Tác phẩm mới
23:30  Thế giới 24h chuyển động

Thứ Tư - 17/01

01:10  Talk vietnam
02:10  Phim TQ: Vẫn là vợ chồng - Tập  16
03:10  Phim VN: hoa cỏ may - Tập  38
07:30  Phim tài liệu
07:45  Khám phá Việt Nam
08:00  Talk vietnam
08:45 Mái ấm yêu thương
09:30  Đảng trong cuộc sống hôm nay
10:25 Thế giới góc nhìn: Cửa sổ aSEaN
11:15  Chuyển động 24h
13:10  Phim TQ: Vẫn là vợ chồng - Tập  17
14:00  Ký ức miền Tây: Manh chiếu - tình quê
15:00  Phim tài liệu
16:30  dân tộc và phát triển
17:45  Cuộc sống thường ngày
18:30  Chuyển động 24h 
20:10  Phim tài liệu
20:45  Phim VN: hoa cỏ may - Tập  39
22:10  Vấn đề hôm nay
22:45  Việc tử tế
23:15   Khát vọng Việt Nam
23:30  Thế giới 24h chuyển động 

Thứ năm - 18/01

01:10  Lục lạc vàng
02:10  Phim TQ: Vẫn là vợ chồng - Tập  17
03:10  Phim VN:  hoa cỏ may - Tập 39
07:30  Phim tài liệu
07:45  Khám phá Việt Nam
08:00  Câu chuyện văn hóa
08:45  Cựu chiến binh Việt Nam
09:15  Tiếng nói phụ nữ
10:25  Chuyện xưa tích cũ: Thanh âm cuộc sống
11:15  Chuyển động 24h
13:10  Phim TQ: Vẫn là vợ chồng - Tập  18
14:00  Ký ức miền Tây: Mo cau ký ức tuổi thơ
14:15  Sân khấu
16:30  Chuyến xe khởi nghiệp
17:45  Cuộc sống thường ngày
18:30  Chuyển động 24h 
20:10  Vì an ninh tổ quốc

20:45  Phim VN: Tình khúc bạch dương - Tập 1
22:10  Vấn đề hôm nay
22:45  Phim tài liệu
23:15  VTV kết nối
23:30  Thế giới 24h chuyển động 

Thứ sáu - 19/01

01:10  dân tộc và phát triển
02:10  Phim TQ: Vẫn là vợ chồng - Tập  18
03:10  Phim VN:  Tình khúc bạch dương - Tập 1
07:30  Phim tài liệu
07:45  Nẻo về nguồn cội
08:00  Giai điệu kết nối
08:45  VTV kết nối
09:15  Phát huy vai trò của mặt trận
09:30  dân tộc và phát triển
10:25  Văn học nghệ thuật
11:15  Chuyển động 24h
13:10  Phim TQ: Vẫn là vợ chồng - Tập  19
14:00  Ký ức miền Tây: Một thời xe đạp
16:30  Sinh ra từ làng
17:45  Cuộc sống thường ngày
18:30  Chuyển động 24h 
20:10  Quốc gia khởi nghiệp
20:45  Phim VN: Tình khúc bạch dương - Tập 2
22:45  Câu chuyện văn hóa
23:15   Tác phẩm mới
23:30  Thế giới 24h chuyển động

Thứ bảy - 20/01

01:10  Quốc gia khởi nghiệp
02:10  Phim TQ: Vẫn là vợ chồng - Tập  19
03:10  Phim VN:  Tình khúc bạch dương - Tập 2
07:30  Văn học nghệ thuật
08:30  Tạp chí kinh tế cuối tuần
09:15  Sự kiện và bình luận
10:30  Giai điệu kết nối
11:15  Chuyển động 24h
13:10  Phim TQ: Vẫn là vợ chồng - Tập  20
14:00  Ký ức miền Tây: Mùa bông gáo
15:00  Văn hoá CaNd
16:30  dân tộc và phát triển
17:45  Cuộc sống thường ngày
18:30  Chuyển động 24h 
20:10  VTV đặc biệt
21:15  Phim tài liệu
21:40  Âm nhạc và cuộc sống
22:45  Văn học nghệ thuật
23:15  VTV kết nối
23:30  Thế giới 24h chuyển động

chủ nhậT - 21/01

01:10  Môi trường
02:10  Phim TQ: Vẫn là vợ chồng - Tập  20
07:30  Chuyện xưa tích cũ:  Thanh âm cuộc sống
08:00  90 phút để hiểu
09:30  Toàn cảnh thế giới
10:45  Cặp lá yêu thương 
13:10  Phim TQ: Vẫn là vợ chồng - Tập  21
14:00  Ký ức miền Tây: Mùa cá chạch
14:15  Chuyến xe khởi nghiệp
15:00  Văn hoá QĐNd
16:30  hộp thư truyền hình
17:20  Vấn đề đô thị
17:45  Cuộc sống thường ngày
18:30  Chuyển động 24h 

20:10  Truyền hình quân đội
20:45  Lục lạc vàng
21:30  Sân khấu
22:45  Khát vọng Việt Nam
23:15   Tác phẩm mới
23:30  Thế giới 24h chuyển động

Thứ hai - 22/01

00:30  Sự kiện và bình luận
02:10  Phim TQ: Vẫn là vợ chồng - Tập  21
03:10  60 Phút mở
05:25  Chào buổi sáng
07:30  Phóng sự
08:00  Chìa khoá thành công
09:15  Chuyện nhà nông với nông nghiệp
09:30 Môi trường
10:25  Toàn cảnh thế giới
11:15  Chuyển động 24h
13:10  Phim TQ:  Vẫn là vợ chồng - Tập  22
14:00  Ký ức miền Tây: Mùa cá linh
14:45  Không gian văn hóa nghệ thuật
15:00  Phim tài liệu
16:15  Nhân đạo
17:45 Cuộc sống thường ngày
18:30  Chuyển động 24h 
20:10  Quốc hội với cử tri
20:45  Phim VN: Đánh tráo số phận - Tập  1
22:05  hào khí ngàn năm
22:45  Thế giới góc nhìn: Cửa sổ aSEaN
23:15  VTV kết nối
23:30  Thế giới 24h chuyển động

Thứ ba - 23/01

00:30  báo chí toàn cảnh
02:10  Phim TQ: Vẫn là vợ chồng - Tập  22
03:10  Phim VN: Đánh tráo số phận - Tập  1/34
07:30  Ký sự
08:00  Không gian văn hóa nghệ thuật
09:15  Cải cách hành chính
10:25  Sự kiện và bình luận
11:15  Chuyển động 24h
13:10  Phim TQ:Vẫn là vợ chồng - Tập  23
14:00  Ký ức miền Tây: Mùa cá  mè vinh
15:00  Phim tài liệu
16:15   Truyền hình công thương: Ngành Công 

Thương đảm bảo nguồn hàng phục vụ Tết 
Nguyên Đán 2017

17:45 Cuộc sống thường ngày
18:30  Chuyển động 24h 
20:10  Đảng trong cuộc sống hôm nay
20:45  Phim VN: Đánh tráo số phận - Tập  2
22:05  hào khí ngàn năm
22:10  Vấn đề hôm nay
22:45  Phim tài liệu
23:30  Thế giới 24h chuyển động 

Thứ Tư - 24/01

00:30  Việc tử tế
02:10  Phim TQ: Vẫn là vợ chồng - Tập  23
03:10  Phim VN: Đánh tráo số phận - Tập  2/34
05:25  Chào buổi sáng
07:30  Phim tài liệu
08:00  Talk Vietnam
09:15  Lao động và công đoàn
09:30  Đảng trong cuộc sống hôm nay
10:25  Thế giới góc nhìn

http://www.vtvgo.vn/
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11:15  Chuyển động 24h
13:10  Phim TQ:Vẫn là vợ chồng - Tập  24
14:00  Ký ức miền Tây: hương bưởi
15:00  Phim tài liệu
17:20  Tiếng nói phụ nữ
17:45 Cuộc sống thường ngày
18:30  Chuyển động 24h 
20:10  Phim tài liệu
20:45  Phim VN: Đánh tráo số phận - Tập  3
22:05  hào khí ngàn năm
22:10  Vấn đề hôm nay
23:15  Khát vọng Việt Nam
23:30  Thế giới 24h chuyển động 

Thứ năm - 25/01

02:10  Phim TQ: Vẫn là vợ chồng - Tập  24
03:10  Phim VN: Đánh tráo số phận - Tập  3/34
07:30  Phim tài liệu
08:00  Câu chuyện văn hóa
09:15  Tiếng nói phụ nữ
10:25  Thanh âm cuộc sống
11:15  Chuyển động 24h
13:10  Phim TQ:Vẫn là vợ chồng - Tập  25
14:00  Ký ức miền Tây: hương cau vườn trầu
14:15  Sân khấu
16:15  Vì trẻ em
17:45 Cuộc sống thường ngày
18:30  Chuyển động 24h 
20:10  Vì an ninh tổ quốc
20:45  Phim VN: Tình khúc bạch dương - Tập 3
22:05  hào khí ngàn năm
22:10  Vấn đề hôm nay
22:45  Phim tài liệu
23:15  VTV kết nối
23:30  Thế giới 24h chuyển động 

Thứ sáu - 26/01

00:30  Cửa sổ aSEaN
02:10  Phim TQ: Vẫn là vợ chồng - Tập  25
03:10  Phim VN: Tình khúc bạch dương - Tập 3
05:25  Chào buổi sáng
07:30  Ký sự
08:00  Giai điệu kết nối
09:30  dân tộc và phát triển
10:25  Văn học nghệ thuật
11:15  Chuyển động 24h
13:10  Phim TQ:Vẫn là vợ chồng - Tập  26
14:00  Ký ức miền Tây: hương dứa
14:15 90 phút để hiểu
17:20  Chuyện nhà nông với nông nghiệp
17:45 Cuộc sống thường ngày
18:30  Chuyển động 24h 
20:45  Phim VN: Tình khúc bạch dương - Tập 4
22:05  hào khí ngàn năm
22:45  Câu chuyện văn hóa
23:15  Tác phẩm mới
23:30  Thế giới 24h chuyển động

Thứ bảy - 27/01

00:30  Trang địa phương
02:10  Phim TQ: Vẫn là vợ chồng - Tập  26
03:10  Phim VN: Tình khúc bạch dương - Tập 4
05:25  Chào buổi sáng
07:30  Văn học nghệ thuật
08:00 Môi trường
08:30  Tạp chí kinh tế cuối tuần

09:15  Sự kiện và bình luận
10:30  Giai điệu kết nối
11:15  Chuyển động 24h
13:10  Phim TQ:Vẫn là vợ chồng - Tập  27
14:00  Ký ức Miền Tây: hương vị mắm đồng
15:00 Văn hoá CaNd
17:45 Cuộc sống thường ngày
18:30  Chuyển động 24h 
20:10  Giai điệu tự hào
21:40  Tạp chí âm nhạc
22:45  Văn học nghệ thuật
23:15  VTV kết nối
23:30  Thế giới 24h chuyển động 

chủ nhậT - 28/01

02:10  Phim TQ: Vẫn là vợ chồng - Tập  27
05:25  Chào buổi sáng
07:00  báo chí toàn cảnh
07:30  Thanh âm cuộc sống
08:00  90 phút để hiểu
09:30  Toàn cảnh thế giới
10:00  Chìa khoá thành công
10:45  Vì cộng đồng
11:15  Chuyển động 24h
13:10  Phim TQ:Vẫn là vợ chồng - Tập  28
14:00   Ký ức miền Tây: Lá cách - Đậm đà 
 hương quê
14:15  Chuyến xe khởi nghiệp
15:00  Văn hoá QĐNd
17:45 Cuộc sống thường ngày
18:30  Chuyển động 24h 
20:10  Truyền hình quân đội
21:15  Lục lạc vàng
21:30  Sân khấu
22:45  Khát vọng Việt Nam
23:15  Tác phẩm mới
23:30  Thế giới 24h chuyển động

Thứ hai - 29/01

00:30  Sự kiện và bình luận
02:10  Phim TQ: Vẫn là vợ chồng - Tập  28
03:10  60 phút mở
07:30  Ký sự
07:45  Nẻo về nguồn cội
08:00  Chìa khoá thành công
09:15  Chuyện nhà nông với nông nghiệp
09:30 Môi trường
10:25  Toàn cảnh thế giới
11:15  Chuyển động 24h
13:10  Phim TQ: Vẫn là vợ chồng - Tập  29
14:00   Ký ức miền Tây: Leng keng... ai cà rem đá 

bào đây!
14:15  Không gian văn hóa nghệ thuật
15:00  Phim tài liệu
17:45  Cuộc sống thường ngày
18:30  Chuyển động 24h 
20:10  Quốc hội với cử tri
20:45  Phim VN: Đánh tráo số phận - Tập  4
22:10  Vấn đề hôm nay
22:45  Cửa sổ aSEaN
23:15  VTV kết nối
23:30  Thế giới 24h chuyển động

Thứ ba - 30/01

00:30  báo chí toàn cảnh
02:10  Phim TQ: Vẫn là vợ chồng - Tập  29

03:10  Phim VN: Đánh tráo số phận - Tập  4
07:30  Phim tài liệu
08:00  diễn đàn văn học nghệ thuật
09:15  Cải cách hành chính
09:30  Quốc hội với cử tri
10:25  Sự kiện và bình luận
11:15  Chuyển động 24h
13:10  Phim TQ: Vẫn là vợ chồng - Tập  30
14:00  Ký ức miền Tây: Làng hoa Sa Đéc
14:15  60 phút mở
16:15   Truyền hình công thương: Ngành bán lẻ 

Việt Nam đẩy mạnh xúc tiến thương mại 
phát triển thị trường.

17:45  Cuộc sống thường ngày
18:30  Chuyển động 24h 
20:10  Đảng trong cuộc sống hôm nay
20:45  Phim VN: Đánh tráo số phận - Tập  5
21:30  VTV kết nối 
22:10  Vấn đề hôm nay
22:45  Phim tài liệu
23:15  Tác phẩm mới
23:30  Thế giới 24h chuyển động 

Thứ Tư - 31/01

00:30  Việc tử tế
02:10  Phim TQ: Vẫn là vợ chồng - Tập  30
03:10  Phim VN: Đánh tráo số phận - Tập  5
07:30  Phim tài liệu
08:00  Đối thoại chính sách
09:15  Lao động và công đoàn
09:30  Đảng trong cuộc sống hôm nay
10:25  Thế giới góc nhìn
11:15  Chuyển động 24h
13:10  Phim TQ: Vẫn là vợ chồng - Tập  31
14:00  Ký ức miền Tây: Manh chiếu - tình quê
15:00  Phim tài liệu
17:45  Cuộc sống thường ngày
18:30  Chuyển động 24h 
20:10  Phim tài liệu
20:45  Phim VN: Đánh tráo số phận - Tập  6
22:10  Vấn đề hôm nay
23:15  Khát vọng Việt Nam
23:30  Thế giới 24h chuyển động

http://www.vtvgo.vn/
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Xem gì?
Thứ ba - 16/01

06:45   Sống khỏe mỗi ngày: Phòng bệnh 
viêm phế quản ở trẻ

08:00   Vào bếp khó gì: Mực xào chua ngọt và 
Gỏi củ hũ dừa, tôm thịt

09:00  hành trình khám phá
10:25  bạn của nhà nông 
10:50  hiểu đúng bệnh, chữa đúng cách
11:30  Phim TQ: Trâm hoa mai
12:45  Nhà nông vui vẻ
14:00   bạn của nhà nông: Trồng hoa công 

nghệ cao
15:00  Phóng sự 
16:15  Sắc màu các dân tộc
17:00  bạn của nhà nông 
18:00  Cùng bạn chữa bệnh
18:30  Chuyển động 24 giờ
19:00   Phim TQ: Giang Nam tứ đại tài tử - 

Tập 15
19:50  Phim hQ: Lời hồi đáp 1988 - Tập 13
20:35   Khỏe thật đơn giản: Sử dụng kháng 

sinh cho trẻ
21:05   Phụ nữ là để yêu thương: ớt nào mà ớt 

chẳng cay
22:35  Phim TbN: bí mật cây cầu cũ - 
 Tập 112

Thứ Tư - 17/01

06:45   Khỏe thật đơn giản: Sử dụng kháng 
sinh cho trẻ

08:00  Sống như những đóa hoa
09:00  Kỹ năng tham gia giao thông
10:25   bạn của nhà nông: Xử lý rác thải nông 

nghiệp
10:50  Phát triển bền vững
11:30  Phim TQ: Trâm hoa mai
12:45  Nhà nông vui vẻ
12:55  Chuyến xe buýt kỳ thú 
15:00   bạn của nhà nông 
15:00  Phóng sự 
16:15  Sắc màu không gian
17:00  bạn của nhà nông 
18:00  Tạp chí xã hội
18:30  Chuyển động 24 giờ
19:00   Phim TQ: Giang Nam tứ đại tài tử - 

Tập 16
19:50  Phim hQ: Lời hồi đáp 1988 - Tập 14
20:35 bốn mùa yêu thương
21:05  Vì sức khỏe người Việt
21:30  hiểu đúng bệnh, chữa đúng cách
22:35  Phim TbN: bí mật cây cầu cũ - 
 Tập 113

Thứ năm - 18/01

06:45  bốn mùa yêu thương
08:00   Phụ nữ là để yêu thương: ớt nào mà ớt 

chẳng cay
09:00  Cùng bạn chữa bệnh
10:25  bạn của nhà nông 
10:50  Khám phá
11:30  Phim TQ: Trâm hoa mai
12:45  Nhà nông vui vẻ
15:00    bạn của nhà nông: Xử lý rác thải nông 

nghiệp
15:00  Phóng sự 
16:15  an ninh và cuộc sống
17:00  bạn của nhà nông 
18:00  Pháp luật và cuộc sống
18:30  Chuyển động 24 giờ
19:00   Phim TQ: Giang Nam tứ đại tài tử - 

Tập 17

19:50  Phim hQ: Lời hồi đáp 1988 - Tập 15
20:35  Chất lượng cuộc sống
21:15  Đẹp 24/7
21:20  Những mảnh ghép của cuộc sống
22:35  Phim TbN: bí mật cây cầu cũ - 
 Tập 114 

Thứ sáu - 19/01

06:45  Kinh doanh, dễ hay khó?
08:00  Vì sức khỏe người Việt
09:00  Tạp chí xã hội
10:25   bạn của nhà nông: Mô hình nuôi cá 

giòn trên sông Kinh Thầy
10:50  Việt Nam - đất nước - con người 
11:30  Phim TQ: Trâm hoa mai
12:45  Nhà nông vui vẻ
15:00   bạn của nhà nông 
15:00  Phóng sự 
16:15  KhGd quốc phòng
17:00  bạn của nhà nông 
18:00  Cùng bạn chữa bệnh
18:30  Chuyển động 24 giờ
19:00  Phim TQ: Giang Nam tứ đại tài tử - 
 Tập 18
19:50  Phim hQ: Lời hồi đáp 1988 - Tập 16
20:35  hãy chia sẻ cùng chúng tôi
21:05   Đi đâu? Ăn gì?: 
 Thanh âm biển Lý Sơn
 21:30  Chân trời khoa học
22:35  Phim TbN: bí mật cây cầu cũ - 
 Tập 115 

Thứ bảy - 20/01

06:45  hãy chia sẻ cùng chúng tôi
09:00  Kinh doanh và pháp luật
10:30  an sinh xã hội
11:30  Phim TQ: Trâm hoa mai
12:45  Nhà nông vui vẻ
15:00    bạn của nhà nông: Mô hình nuôi cá 

giòn trên sông Kinh Thầy
15:00  Phóng sự 
16:15  Đèn giao thông
17:15  Sáng kiến - giải pháp
18:00  Quý hơn vàng
18:30  Chuyển động 24 giờ
19:00   Phim TQ: Giang Nam tứ đại tài tử - 

Tập 19
19:50  Phim hQ: Lời hồi đáp 1988 - Tập 17
20:35   Sống khỏe mỗi ngày:  Phòng tránh rối 

loạn tiêu hóa dịp cuối năm
21:05  Kinh doanh, dễ hay khó?:
21:30  Khám phá
22:35  Phim TbN: bí mật cây cầu cũ - 
 Tập 116

 chủ nhậT - 21/01

06:45   Sống khỏe mỗi ngày: Phòng tránh rối 
loạn tiêu hóa dịp cuối năm

08:00  Đi đâu? ăn gì?: Thanh âm biển Lý Sơn
09:00  Cùng bạn chữa bệnh
11:30  Phim TQ: Trâm hoa mai
15:00   Kinh doanh và pháp luật
15:00  Phóng sự 
17:00  Người nông dân hiện đại 
17:45   Sống khỏe mỗi ngày - đặc biệt: Điều 

trị bệnh Võng mạc đái tháo đường
18:30  Chuyển động 24 giờ
19:00   Phim TQ: Giang Nam tứ đại tài tử - 

Tập 20
19:50 Phim hQ: Lời hồi đáp 1988 - Tập 18

20:30   Truyền hình trực tiếp: 
 Mùa xuân cho em
20:35  Người phụ nữ hạnh phúc
21:05   Vào bếp khó gì: Sườn non sốt tương 

mè và Cà tím nướng mỡ hành
21:30  Sống như những đóa hoa
22:35  Phim TbN: bí mật cây cầu cũ - 
 Tập 117

Thứ hai - 22/01

06:45   Sống khỏe mỗi ngày - đặc biệt: Điều 
trị bệnh Võng mạc đái tháo đường

08:00  Kinh doanh, dễ hay khó?
09:00  Trái tim cho em 
10:25   bạn của nhà nông: Chuỗi cung ứng 

thịt an toàn
11:30  Phim TQ: Trâm hoa mai
12:15  hãy chia sẻ cùng chúng tôi
12:45  Nhà nông vui vẻ
13:00  Sắc màu không gian
14:00  Đi tìm đồng đội
15:00  Phóng sự 
16:15  Visa toàn cầu – Số  4/18
17:00  bạn của nhà nông 
18:00 Kỹ năng tham gia giao thông
18:30  Chuyển động 24 giờ
19:00   Phim TQ: Giang Nam tứ đại tài tử - 

Tập 21
19:50  Phim hQ: Lời hồi đáp 1988 - Tập 19
20:35   Sống khỏe mỗi ngày: bệnh rối loạn 

cảm xúc theo mùa
21:05  Nhật bản ngày nay - Tập 247
22:35  Phim TbN: bí mật cây cầu cũ - 
 Tập 118 

Thứ ba - 23/01

06:45   Sống khỏe mỗi ngày: bệnh rối loạn 
cảm xúc theo mùa

08:00   Vào bếp khó gì: Sườn non sốt tương 
mè và Cà tím nướng mỡ hành

09:00  hành trình khám phá
10:25  bạn của nhà nông 
11:30  Phim TQ: Trâm hoa mai
12:15   Sống khỏe mỗi ngày: Phòng tránh rối 

loạn tiêu hóa dịp cuối năm
12:45  Nhà nông vui vẻ
13:00  an ninh và cuộc sống
14:00   bạn của nhà nông: Chuỗi cung ứng 

thịt an toàn
15:00  Phóng sự 
16:15  Sắc màu các dân tộc
17:00  bạn của nhà nông 
18:00  Cùng bạn chữa bệnh
18:30  Chuyển động 24 giờ
19:00   Phim TQ: Giang Nam tứ đại tài tử - 

Tập 22
19:50  Phim hQ: Lời hồi đáp 1988 - Tập 20
20:35  Khỏe thật đơn giản: Cảm cúm
21:05   Phụ nữ là để yêu thương: Phụ nữ làm 

nghệ thuật
22:35  Phim TbN: bí mật cây cầu cũ - 
 Tập 119 

Thứ Tư - 24/01

06:45  Khỏe thật đơn giản: Cảm cúm
08:00  Sống như những đóa hoa
09:00  Kỹ năng tham gia giao thông
10:25   bạn của nhà nông: Máy cấy không 

động cơ
11:30  Phim TQ: Trâm hoa mai
12:15  Người phụ nữ hạnh phúc
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12:45  Nhà nông vui vẻ
12:55  Chuyến xe buýt kỳ thú 
14:00  bạn của nhà nông 
15:00  Phóng sự 
16:15  Sắc màu không gian
17:00 bạn của nhà nông 
18:00  Tạp chí xã hội
18:30  Chuyển động 24 giờ
19:00  Phim TQ: Giang Nam tứ đại tài tử -  
 Tập 23
19:50  Phim hQ: Lời hồi đáp 1988 - Tập 21
20:35  bốn mùa yêu thương
21:05 Vì sức khỏe người Việt
21:30  hiểu đúng bệnh, chữa đúng cách
22:35  Phim TbN: bí mật cây cầu cũ - 
 Tập 120

Thứ năm - 25/01

06:45 b ốn mùa yêu thương
08:00   Phụ nữ là để yêu thương: Phụ nữ làm 

nghệ thuật
09:00  Cùng bạn chữa bệnh
10:25  bạn của nhà nông 
11:30  Phim TQ: Trâm hoa mai
12:15   Sống khỏe mỗi ngày: bệnh rối loạn 

cảm xúc theo mùa
12:45  Nhà nông vui vẻ
13:00  Visa toàn cầu – Số  4/18
14:00   bạn của nhà nông: Máy cấy không 

động cơ
15:00  Phóng sự 
16:15  an ninh và cuộc sống
17:00  bạn của nhà nông 
18:00  Pháp luật và cuộc sống
18:30  Chuyển động 24 giờ
19:00   Phim TQ: Giang Nam tứ đại tài tử - 

Tập 24
19:50  Phim hQ: Lời hồi đáp 1988 - Tập 22
20:35  Chất lượng cuộc sống
21:15  Đẹp 24/7
21:20  Những mảnh ghép của cuộc sống
22:35  Phim TbN: bí mật cây cầu cũ - 
 Tập 121

Thứ sáu -  26/01

06:45  Kinh doanh, dễ hay khó?
08:00  Vì sức khỏe người việt
09:00  Tạp chí xã hội
10:25  bạn của nhà nông 
11:30  Phim TQ: Trâm hoa mai
12:15  Khỏe thật đơn giản: Cảm cúm
12:45  Nhà nông vui vẻ
13:00  Sắc màu các dân tộc
14:00  bạn của nhà nông 
15:00  Phóng sự 
16:15  KhGd quốc phòng
17:00  bạn của nhà nông 
18:00  Cùng bạn chữa bệnh
18:30  Chuyển động 24 giờ
19:00   Phim TQ: Giang Nam tứ đại tài tử - 

Tập 25
19:50  Phim hQ: Lời hồi đáp 1988 - Tập 23
20:35  hãy chia sẻ cùng chúng tôi
21:05   Đi đâu? Ăn gì?: Mường So, vùng đất 

cổ tích
21:30  Chân trời khoa học - Tập 4-18
22:35  Phim TbN: bí mật cây cầu cũ - 
 Tập 122 

Thứ bảy - 27/01

06:45  hãy chia sẻ cùng chúng tôi

08:00  Phim tài liệu 
09:00  Kinh doanh và pháp luật
10:20  Nhịp sống công nghệ số 12
11:30  Phim TQ: Trâm hoa mai
12:15  bốn mùa yêu thương
12:45  Nhà nông vui vẻ
13:00   Kiến thức cộng đồng: Chuyện ở làng 

giầy da
14:00  bạn của nhà nông 
15:00  Phóng sự 
16:15  Đèn giao thông
16:30  Kỹ năng thoát hiểm
17:15  Sáng kiến - giải pháp
18:00  Quý hơn vàng
18:30  Chuyển động 24 giờ
19:00   Phim TQ: Giang Nam tứ đại tài tử - 

Tập 26
19:50  Phim hQ: Lời hồi đáp 1988 - Tập 24
20:35   Sống khỏe mỗi ngày: Ngăn ngừa viêm 

khớp dạng thấp khi trời lạnh
21:05  Kinh doanh, dễ hay khó?
21:30  Khám phá   
22:35  Phim TbN: bí mật cây cầu cũ - 
 Tập 123

chủ nhậT - 28/01

06:45   Sống khỏe mỗi ngày: Ngăn ngừa viêm 
khớp dạng thấp khi trời lạnh

08:00   Đi đâu? Ăn gì?: Mường so, vùng đất 
cổ tích

09:00  Cùng bạn chữa bệnh
10:20  Quý hơn vàng
11:05   Xem và nghĩ: Cách ăn mồi của loài 

trăn
11:30  Phim TQ: Trâm hoa mai
12:15  Chất lượng cuộc sống
13:00  Pháp luật và cuộc sống
14:00  Kinh doanh và pháp luật
16:30   Kiến thức cộng đồng: Không có gì là 

bỏ đi
17:00   Người nông dân hiện đại 
17:45   Sống khỏe mỗi ngày - đặc biệt: Phòng 

và điều trị bệnh Tiền liệt tuyến
18:30  Chuyển động 24 giờ
19:00   Phim TQ: Giang Nam tứ đại tài tử - 

Tập 27
19:50  Phim hQ: Lời hồi đáp 1988 - Tập 25
20:35  Người phụ nữ hạnh phúc
21:05   Vào bếp khó gì: Canh Tom yum và Trà 

sữa Thái Lan
21:30  Sống như những đóa hoa
22:35  Phim TbN: bí mật cây cầu cũ - 
 Tập 124

Thứ hai - 29/01

06:45   Sống khỏe mỗi ngày - đặc biệt: Phòng 
và điều trị bệnh Tiền liệt tuyến

08:30  Kinh doanh và pháp luật
09:05  Quý hơn vàng
10:25   bạn của nhà nông: Sản xuất nông 

nghiệp bền vững
11:30  Phim TQ: Trâm hoa mai
12:15  hãy chia sẻ cùng chúng tôi
12:45  Nhà nông vui vẻ
13:00    Sắc màu không gian
14:00  Đi tìm đồng đội
16:15  Visa toàn cầu – Số  5/18
16:45  Phát triển bền vững
17:00  bạn của nhà nông 
17:30  Nhà nông vui vẻ
18:00  Kỹ năng tham gia giao thông

18:30  Chuyển động 24 giờ
19:00   Phim TQ: Giang Nam tứ đại tài tử - 

Tập 28
19:50  Phim hQ:  Lời hồi đáp 1988 - Tập 26
20:35   Sống khỏe mỗi ngày: Phương pháp 

điều trị viêm gan b-C
21:05  Nhật bản ngày nay
22:35  Phim TbN: bí mật cây cầu cũ -
 Tập 125 

Thứ ba - 30/01

06:45   Sống khỏe mỗi ngày: Phương pháp 
điều trị viêm gan b-C

08:30  KhGd quốc phòng
10:25   bạn của nhà nông 
11:30  Phim TQ: Trâm hoa mai
12:15   Sống khỏe mỗi ngày: Ngăn ngừa viêm 

khớp dạng thấp khi trời lạnh
12:45  Nhà nông vui vẻ
13:00  an ninh và cuộc sống
14:00  bạn của nhà nông: Sản xuất nông 

nghiệp bền vững
15:00  Phóng sự 
16:15  Sắc màu các dân tộc
17:00  bạn của nhà nông 
17:30  Nhà nông vui vẻ
18:30 Chuyển động 24 giờ
19:00   Phim TQ: Giang Nam tứ đại tài tử - 

Tập 29
19:50  Phim hQ: Lời hồi đáp 1988 - Tập 27
20:35  Khỏe thật đơn giản: Tăng huyết áp
21:05   Phụ nữ là để yêu thương: Phụ nữ sự 

nghiệp và gia đình
22:35  Phim TbN: bí mật cây cầu cũ - 
 Tập 126 

Thứ Tư - 31/01

06:45  Khỏe thật đơn giản: Tăng huyết áp
08:30  Visa toàn cầu – Số  5/18
10:25   bạn của nhà nông: Điều tiết cho hoa 

nở vào Tết
11:30  Phim TQ: Trâm hoa mai
12:15  Người phụ nữ hạnh phúc
12:45  Nhà nông vui vẻ
12:55  Chuyến xe buýt kỳ thú 
14:00  bạn của nhà nông 
15:00  Phóng sự 
16:15  Sắc màu không gian
16:45  Việt Nam - đất nước - con người 
17:00  bạn của nhà nông 
17:30  Nhịp cầu khuyến nông
18:00  Tạp chí xã hội
18:30  Chuyển động 24 giờ
19:00   Phim TQ: Giang Nam tứ đại tài tử - 

Tập 30
19:50  Phim hQ: Lời hồi đáp 1988 - Tập 28
20:35  bốn mùa yêu thương
21:05  Vì sức khỏe người Việt
21:30  hiểu đúng bệnh, chữa đúng cách
22:35  Phim TbN: bí mật cây cầu cũ - 
 Tập 127
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Thứ ba - 16/01

00:20   Phim Mexico: Đơn giản tôi là Maria - 
Tập 102

03:00  Phim hQ: ê-va nổi giận - Tập 69, 70
05:10  bản thiết kế cuộc sống
06:00  Nhịp đập 360° thể thao
07:00  Cà phê sáng
08:00  Xả xì chét
09:20  Con biết tuốt
10:10  Chúng tôi là chiến sĩ
11:30  Phim ÂĐ: Cuộc chiến gia tộc
12:00  Phim hQ: Văn phòng lấp lánh - 
 Tập 20
13:45  Phim VN: Làm chồng đại gia - 
 Tập 32
14:40  Vương miện thần kỳ
15:30  Cặp đôi hoàn hảo: Trữ Tình - bolero
17:15  Phim hQ: ê-va nổi giận - tập 71, 72
20:00  Xin chào hạnh phúc - Tập  110
20:30  ai là triệu phú
21:40  Phim VN: Vực thẳm vô hình - Tập 44
22:50  Phim TQ: Khúc ca hạnh phúc - 
 Tập 40
23:30  Chuyện đêm muộn 

Thứ Tư - 17/01

00:20   Phim Mexico: Đơn giản tôi là Maria - 
Tập 103

03:00  Phim hQ: ê-va nổi giận - Tập 71, 72
05:10  Vì bạn xứng đáng
06:00  Nhịp đập 360° thể thao
07:00  Cà phê sáng
08:00  Xả xì chét
09:20  ai là triệu phú
10:10  Vì bạn xứng đáng
11:30  Phim ÂĐ: Cuộc chiến gia tộc
12:00  Phim hQ: Văn phòng lấp lánh - 
 Tập 21
13:45  Phim VN: Làm chồng đại gia - 
 Tập 33
14:40  ban nhạc việt
17:15  Phim hQ: ê-va nổi giận - tập 73, 74
20:00  Xin chào hạnh phúc - Tập  111
20:30  Lựa chọn của trái tim
21:40  Phim VN: Cả một đời ân oán - 
 Tập  11
22:50  Phim TQ: Khúc ca hạnh phúc - 
 Tập 41
23:30  Chuyện đêm muộn 

Thứ năm - 18/01

00:20   Phim Mexico: Đơn giản tôi là Maria - 
Tập 104

03:00  Phim hQ: ê-va nổi giận - Tập 73, 74
05:10  Điều ước thứ 7
06:00  Nhịp đập 360° thể thao
07:00  Cà phê sáng
08:00  Xả xì chét
09:20  Điều ước thứ 7
10:10  bố ơi! Mình đi đâu thế?
11:30  Phim ÂĐ: Cuộc chiến gia tộc
12:00  Phim hQ: Văn phòng lấp lánh - 
 Tập 22

13:45  Phim VN: Làm chồng đại gia - 
 Tập 34
17:15  Phim hQ: ê-va nổi giận - tập 75, 76
20:00  Xin chào hạnh phúc - Tập  112
20:30  Cặp đôi hoàn hảo: Trữ tình - bolero
21:40  Phim VN: Cả một đời ân oán - 
 Tập  12
22:50  Phim TQ: Khúc ca hạnh phúc - 
 Tập 42
23:30  Chuyện đêm muộn 

Thứ sáu - 19/01

00:20   Phim Mexico: Đơn giản tôi là Maria - 
Tập 105

03:00  Phim hQ: ê-va nổi giận - Tập 75, 76
05:10  Lựa chọn của trái tim
06:00  Nhịp đập 360° thể thao
07:00  Cà phê sáng
08:00   Kỹ năng sống
09:20  Lựa chọn của trái tim
10:10  Đường lên đỉnh olympia
11:30  Phim ÂĐ: Cuộc chiến gia tộc
12:00  Phim hQ: bố là tất cả - Tập 23
13:45  Phim VN: Làm chồng đại gia - 
 Tập 35
14:40  Giai điệu chung đôi
15:30  Đêm tiệc cùng sao
17:15  Phim hQ: ê-va nổi giận - tập 77, 78
20:00  Chúng tôi là chiến sĩ
21:00  Sắc màu phái đẹp
23:30  Chuyện đêm muộn 

Thứ bảy - 20/01

00:00   Phim Mexico: Đơn giản tôi là Maria - 
Tập 106

03:00  Phim hQ: ê-va nổi giận - Tập 77,78
05:10  Vương miện thần kỳ
06:00  Nhịp đập 360° thể thao
07:00  Cà phê sáng
08:10  Vui - khoẻ - có ích
09:05  Văn hoá - sự kiện và nhân vật
10:10  bản thiết kế cuộc sống
11:10  Thương vụ bạc tỷ
12:00   bố ơi! Mình đi đâu thế?
13:00  hãy chọn giá đúng
14:20   Phim RubiC 8: Thương nhớ ở ai - 

Tập 23/34 
17:15  Phim hQ: ê-va nổi giận - tập 79, 80
20:00  Đêm tiệc cùng sao
21:00  bótay.kom
21:15  ơn giời, cậu đây rồi
23:30  Chuyện đêm muộn 

chủ nhậT - 21/01

00:00   Phim Mexico: Đơn giản tôi là Maria - 
Tập 107

03:00  Phim hQ: ê-va nổi giận - Tập 79, 80
05:10  bố ơi! Mình đi đâu thế?
06:00  Nhịp đập 360° thể thao  
09:10  Sáng tạo Việt
11:00  100 triệu 1 phút
12:00   Cố lên con yêu
13:00  Đường lên đỉnh olympia

14:20   Phim RubiC 8: Thương nhớ ở ai - 
Tập 24/34

15:10  Chuẩn cơm mẹ nấu 
17:15  Phim hQ: ê-va nổi giận - tập 81, 82
20:00  Giai điệu chung đôi
21:00  bótay.kom
21:15  ban nhạc Việt
23:10  bí mật của tạo hóa

Thứ hai - 22/01

00:00   Phim Mexico: Đơn giản tôi là Maria - 
Tập  104

03:00  Phim hQ: ê-va nổi giận  - Tập 81, 82
05:20  Vui - khoẻ - có ích
06:00  Nhịp đập 360° thể thao
07:00  Cà phê sáng
08:00  Xả xì chét
09:20  Sáng tạo Việt
10:10  hãy chọn giá đúng
11:30  Phim ÂĐ: Cuộc chiến gia tộc
12:00  Phim hQ: Văn phòng lấp lánh - 
 Tập 24
13:45  Phim VN: Làm chồng đại gia - 
 Tập 36
14:40  ơn giời, cậu đây rồi
17:15  Phim hQ: ê-va nổi giận  - Tập 83, 84
20:00  Xin chào hạnh phúc - Tập  113
20:30  Con biết tuốt
21:30  Sắc màu phái đẹp
21:40  Phim VN: Vực thẳm vô hình - Tập 45
22:50  Phim TQ: Khúc ca hạnh phúc - 
 Tập 43
23:30  Chuyện đêm muộn

Thứ ba - 23/01

00:20   Phim Mexico: Đơn giản tôi là Maria - 
Tập  105

03:00  Phim hQ: ê-va nổi giận  - Tập 83, 84
05:10  bản thiết kế cuộc sống
06:00  Nhịp đập 360° thể thao
07:00  Cà phê sáng
08:00  Xả xì chét
09:20  Con biết tuốt
10:10  Chúng tôi là chiến sĩ
11:30  Phim ÂĐ: Cuộc chiến gia tộc
12:00  Phim hQ: Văn phòng lấp lánh - 
 Tập 25
13:45  Phim VN: Làm chồng đại gia - 
 Tập 37
14:40  Vương miện thần kỳ
15:30  Cặp đôi hoàn hảo: Trữ tình - bolero
17:15  Phim hQ: ê-va nổi giận  - Tập 85, 86
20:00  Xin chào hạnh phúc - Tập  114
20:30  ai là triệu phú
21:30  Sắc màu phái đẹp
21:40  Phim VN: Vực thẳm vô hình - Tập 46
22:50  Phim TQ: Khúc ca hạnh phúc - 
 Tập 44
23:30  Chuyện đêm muộn

Thứ Tư - 24/01

00:20   Phim Mexico: Đơn giản tôi là Maria - 
Tập  106
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03:00  Phim hQ: ê-va nổi giận  - Tập 85, 86
05:10  Vì bạn xứng đáng
06:00  Nhịp đập 360° thể thao
07:00  Cà phê sáng
08:00  Xả xì chét
09:20  ai là triệu phú
10:10  Vì bạn xứng đáng
11:30  Phim ÂĐ: Cuộc chiến gia tộc
12:00  Phim hQ: Văn bố là tất cả - Tập 1
13:45  Phim VN: Làm chồng đại gia - 
 Tập 38
14:40  ban nhạc việt
17:15  Phim hQ: ê-va nổi giận  - Tập 87, 88
20:00  Xin chào hạnh phúc - Tập  115
20:30  Lựa chọn của trái tim
21:30  Sắc màu phái đẹp
21:40  Phim VN: Cả một đời ân oán - 
 Tập  13
22:50  Phim TQ: Khúc ca hạnh phúc - 
 Tập 45
23:30  Chuyện đêm muộn

Thứ năm - 25/01

00:20   Phim Mexico Đơn giản tôi là Maria - 
Tập  107

03:00  Phim hQ: ê-va nổi giận  - Tập 87, 88
05:10  Văn hoá - sự kiện và nhân vật
06:00  Nhịp đập 360° thể thao
07:00  Cà phê sáng
08:00  Xả xì chét
09:20  Văn hoá - sự kiện và nhân vật
10:10  bố ơi! Mình đi đâu thế?
11:30  Phim ÂĐ: Cuộc chiến gia tộc
12:00  Phim hQ: Văn bố là tất cả - Tập 2
13:45  Phim VN: Làm chồng đại gia - 
 Tập 39
14:40  Sao đại chiến
17:15  Phim hQ: ê-va nổi giận  - Tập 89, 90
20:00  Xin chào hạnh phúc - Tập  116
20:30  Thần tượng bolero
21:30  Sắc màu phái đẹp
21:40  Phim VN: Cả một đời ân oán - 
 Tập  14
22:50   Phim TQ: Những người phụ nữ 

đương thời - Tập 1
23:30  Chuyện đêm muộn

Thứ sáu - 26/01

00:20   Phim Mexico Đơn giản tôi là Maria - 
Tập  108

03:00  Phim hQ: ê-va nổi giận  - Tập 89, 90
05:10  Lựa chọn của trái tim
06:00  Nhịp đập 360° thể thao
07:00  Cà phê sáng
08:00   Kỹ năng sống
09:20  Lựa chọn của trái tim
10:10  Đường lên đỉnh olympia
11:30  Phim ÂĐ: Cuộc chiến gia tộc
12:00  Phim hQ: Văn bố là tất cả - Tập 3
13:45  Phim VN: Làm chồng đại gia - 
 Tập 40
14:40  Giai điệu chung đôi
15:30  Đêm tiệc cùng sao

17:15  Phim hQ: ê-va nổi giận  - Tập 91, 92
20:00  Chúng tôi là chiến sĩ
21:00  Sắc màu phái đẹp
 23:30  Chuyện đêm muộn

Thứ bảy - 27/01

00:00   Phim Mexico: Đơn giản tôi là Maria - 
Tập  109

03:00  Phim hQ: ê-va nổi giận  - Tập 91, 92
05:10  Vương miện thần kỳ
06:00  Nhịp đập 360° thể thao
07:00  Cà phê sáng
08:00   Kỹ năng sống
08:15  Vui - khoẻ - có ích
09:10  Điều ước thứ 7
10:10  bản thiết kế cuộc sống
11:10  Thương vụ bạc tỷ
12:00  bố ơi! Mình đi đâu thế?
13:00  hãy chọn giá đúng
14:20   Phim Rubic 8: Thương nhớ ở ai - Tập 

25/34 
17:15   Phim hQ:  huyện quan Trịnh bản 

Kiều - Tập 1, 2
20:00  Đêm tiệc cùng sao
21:00  bótay.kom
21:15  on giời, cậu đây rồi
23:30  Chuyện đêm muộn

chủ nhậT - 28/01

00:00   Phim Mexico: Đơn giản tôi là Maria - 
Tập  110

03:00   Phim TQ: huyện quan Trịnh bản 
Kiều - Tập 1, 2

05:10  bố ơi! Mình đi đâu thế?
06:00  Nhịp đập 360° thể thao
06:50  Cà phê sáng cuối tuần
08:00  Kỹ năng sống
08:10  Vương miện thần kỳ
09:10  Sáng tạo Việt
10:00  bản lĩnh nhóc tỳ
11:00  100 triệu 1 phút
12:00  Cố lên con yêu
13:00  Đường lên đỉnh olympia
14:20   Phim RubiC 8: Thương nhớ ở ai - 

Tập 26/34 
16:10  Vì bạn xứng đáng
17:15   Phim TQ: huyện quan Trịnh bản 

Kiều - Tập 3, 4
20:00  Giai điệu chung đôi
21:00  bótay.kom
21:15  ban nhạc Việt

Thứ hai - 29/01

00:00   Phim Mexico: Đơn giản tôi là Maria - 
Tập  111

03:00   Phim TQ: huyện quan Trịnh bản 
Kiều - Tập 3, 4

05:20  Vui - khoẻ - có ích
06:00  Nhịp đập 360° thể thao
07:00  Cà phê sáng
08:00  Xả xì chét
09:20  Sáng tạo Việt
10:10  hãy chọn giá đúng

11:30  Phim ÂĐ: Cuộc chiến gia tộc
12:00  Phim hQ: bố là tất cả - Tập 4
14:40  ơn giời, cậu đây rồi
17:15   Phim TQ: huyện quan Trịnh bản 

Kiều - Tập 5, 6
20:00  Xin chào hạnh phúc - Tập  117
20:30  Con biết tuốt
21:30  Sắc màu phái đẹp
21:40  Phim VN: Mộng phù hoa - Tập 1
22:50   Phim TQ: Những người phụ nữ 

đương thời - Tập 2
23:30  Chuyện đêm muộn

 Thứ ba - 30/01

00:20   Phim Mexico: Đơn giản tôi là Maria - 
Tập  112

03:00   Phim TQ: huyện quan Trịnh bản 
Kiều - Tập 5, 6

05:10  bản thiết kế cuộc sống
06:00  Nhịp đập 360° thể thao
07:00  Cà phê sáng
08:00  Xả xì chét
09:20  Con biết tuốt
10:10  Chúng tôi là chiến sĩ
11:30  Phim ÂĐ: Cuộc chiến gia tộc
12:00  Phim hQ: bố là tất cả - Tập 5
14:40  Vương miện thần kỳ
15:30  Cặp đôi hoàn hảo: Trữ Tình - bolero
17:15   Phim TQ: huyện quan Trịnh bản 

Kiều - Tập 7, 8
20:00  Xin chào hạnh phúc - Tập  118
20:30  ai là triệu phú
21:30   Sắc màu phái đẹp
21:40  Phim VN: Mộng phù hoa - Tập 2
22:50   Phim TQ:: Những người phụ nữ 

đương thời - Tập 3
23:30  Chuyện đêm muộn 

Thứ Tư - 31/01

00:20   Phim Mexico: Đơn giản tôi là Maria - 
Tập  113

03:00   Phim TQ: huyện quan Trịnh bản 
Kiều - Tập 7, 8

05:10  Vì bạn xứng đáng
06:00  Nhịp đập 360° thể thao
07:00  Cà phê sáng
08:00  Xả xì chét
09:20  ai là triệu phú
10:10  Vì bạn xứng đáng
11:30 Phim ÂĐ: Cuộc chiến gia tộc
12:00  Phim hQ: bố là tất cả - Tập 6
14:40  ban nhạc Việt
17:15   Phim TQ: huyện quan Trịnh bản 

Kiều - Tập 9, 10
20:00  Xin chào hạnh phúc - Tập  119
20:30  Lựa chọn của trái tim
21:30  Sắc màu phái đẹp
21:40  Phim VN: Cả một đời ân oán - 
 Tập  15
22:50   Phim TQ:: Những người phụ nữ 

đương thời - Tập 4
23:30  Chuyện đêm muộn
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bắc giang nam định

(Từ ngày 16-1 đến 31-1-2018)
lịch phát sóng các đài địa phương

khánh hòa hải dương

buổi sáng (7h00)
Từ 16 – 24/1
Phim TQ: 
Cặp đôi khắc khẩu 
Từ 25 – 31/1 
Phim hK: hoạn hải kỳ quan
buổi trưa (11h15) 
(Phát lại vào 7h00 ngày hôm 
sau)
Từ 16 – 23/1
Phim TQ: 
Cặp đôi khắc khẩu 
Từ 24 – 31/1 
Phim hK: hoạn hải kỳ quan
buổi chiều (14h30)
Từ 16 – 29/1
Phim hQ: 
Canh bạc hoàng gia
Từ 30 – 31/1
Phim hQ: 
Người vợ 100 ngày
buổi chiều tối (17h00).
Từ 16 – 23/1
Phim hQ: 
Lọ Lem thành phố
Từ 24 – 31/1

Phim Singapore: 
Ngược dòng 
buổi chiều Tối (18h00)
Phim Việt Nam: Đường đời
buổi tối (20h40)
(Phát lại vào 14h30 ngày 
hôm sau)
Từ 16 – 28/1
Phim hQ: 
Canh bạc hoàng gia
Từ 29 – 31/1
Phim hQ: 
Người vợ 100 ngày
cuối ngày (23h30)
(Phát lại vào 17h00 ngày 
hôm sau)
Từ 16 – 22/1
Phim hQ: 
Lọ Lem thành phố
Từ 23 – 31/1
 Phim Singapore: 
Ngược dòng 

buổi 0h00

Ngày 16/1: Phim Singapore: 

Cảnh sát đặc nhiệm

Từ 17- 31/1: Phim TQ: 

Cuộc chiến sắc đẹp

buổi 2h00

Phim VN: Điệp khúc tình

buổi 4h20

Phim hQ: Nước mắt phụ nữ

buổi 8h10

Phim hQ: Đoạt tình

buổi 10h05

Từ 16- 21/1: Phim hQ: 

Khát vọng tuổi trẻ

Từ 22- 31/1: Phim hQ: 

Kế hoạch báo thù

buổi 12h30

Phim hQ: Lọ Lem thành phố

buổi 18h00

Từ 16- 23/1: Phim VN: yêu 

thuê

Từ 24- 31/1: Phim VN: Tỷ 

phú Tưng

buổi 21h10

Phim TQ: Mẹ hổ bố mèo

Thứ bảy: Phim cuối tuần: 

Ngày 20/1: Phim Mỹ: Tốc độ 

kinh hoàng

Ngày 27/1: Phim Mỹ: 

Trả đũa

buổi 21h45  

Phim hQ: bóng tối hận thù

buổi sáng (6h45’)  

Ngày 16-31/1: Phim Việt 
Nam: hợp đồng tình yêu

buổi sáng (9h00’) 

Từ ngày 16-20/1

Phim hQ: Quản gia bí ẩn   

Từ ngày 21-31/1

Phim hQ: Sống để yêu 

buổi trưa (11h45’).

* Thứ hai, ba, tư, năm, sáu 

Từ ngày 16-31/1

Phim TQ:  
Người thừa kế gia nghiệp

buổi trưa (13h45’).

* Thứ hai, ba, tư, năm, sáu  
Từ ngày 16-31/1

 Phim VN: Tình muộn

buổi chiều (16h30’) 

từ ngày 16-31/1

Phim hQ:  
Lọ lem thành phố 

buổi tối (20h45).

* Thứ hai, ba, tư, năm,  
sáu, bảy

Từ ngày 16-31/1

Phim hQ:  
Canh bạc hoàng gia

* Chủ nhật.

Ngày 21,28/1: Phim nước 
ngoài  

buổi tối ( 22h45’).

*Thứ hai, ba, tư, năm, sáu.

Từ ngày  16-31/1

Phim hQ:  
Trái tim người mẹ

buổi 0h00
Phim hQ: Cầu vồng sau mưa
buổi 2h00
Từ 16- 24/1: Phim VN: 
Khi em đã lớn
Từ 25- 31/1: Phim VN: 
Thề không gục ngã
buổi 5h00
Từ 16- 24/1: Phim TQ: 
yêu lần nữa nhé em
Từ 25- 31/1: Phim hQ: 
Vì sao đưa anh tới
buổi 7h05 
Từ 16- 27/1: Phim VN: 
Những ngã rẽ vào đời
Từ 29- 31/1: Phim VN:
hợp đồng scandal
buổi 11h00
Phim PLP: 
biển tình ngang trái
buổi 12h00
Từ 16- 28/1: Phim TQ: 
Thiếu niên tứ đại danh bổ
Từ 29- 31/1: Phim TQ: 
Cầu vồng hoàng kim
buổi 14h00 

(Thứ hai, ba, tư, sáu, bảy)
Phim TQ: 
Tân Thần điêu đại hiệp
buổi 14h45: 
Từ 16- 23/1: Phim VN: 
Những khúc sông dậy sóng
Từ 24- 31/1: Phim VN: hồ sơ 
lửa: Người ba mặt
buổi 17h30
Phim PLP:  
Cạn dòng nước mắt
buổi 20h10
(từ thứ hai đến thứ sáu)
Phim TQ: 
Người thừa kế gia nghiệp
buổi 21h10
Từ 16- 22/1: Phim VN: 
Những khúc sông dậy sóng
Từ 23- 31/1: Phim VN: hồ sơ 
lửa: Người ba mặt
buổi 22h05
Phim TQ: 
Tân Thần điêu đại hiệp
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chương trình phim truyện đài pt-th Quảng ninh

16 năm 
trước, 

có một ngôi 
sao chổi sa 
xuống ngôi 
nhà gỗ của 
hoa tú tài 
ngay lúc phu 
nhân hạ sinh 
bé gái. Đoán 
được vận 
mệnh đáng sợ của đứa bé, một đạo chưởng đặt tên bé là 
hoa Thiên Cốt, đồng thời dặn người cha sau này khi nàng 
16 tuổi thì cho lên Thục Sơn bái sư học nghệ. 16 năm trôi 
qua, hoa Thiên Cốt lớn lên trong sự ghẻ lạnh của dân làng, 
thậm chí khi cha nàng lâm bệnh nặng sắp chết, dân làng 
đòi phóng hỏa thiêu rụi cả hai cha con. Trường Lưu thượng 
tiên bạch Tử họa trong thời gian thử thách kế nhiệm chức 
chưởng môn đã xuất hiện trước hoa Thiên Cốt với thân 
phận Mặc băng, đã giúp nàng vượt qua nỗi đau mất cha rồi 
bỏ đi không từ biệt. Thể theo lời dặn của cha và mong muốn 
gặp lại Mặc đại ca, hoa Thiên Cốt lên đường đến Thục Sơn 
bái sư học nghệ...

Phim đang phát sóng lúc 20h50 trên kênh QTV1.

hoa Thiên CốT 
(phim Trung quốc - 50 tập)

Lee Sun-yeong và 
Lee Sun-Kyeol 

là hai chị em sinh đôi 
có cá tính hoàn toàn 
khác biệt. Lee Sun-
yeong là cô gái xinh 
đẹp, hiền lành, thông 
minh, chăm chỉ. Trái 
ngược hoàn toàn, cô 
em Lee Sun-Kyeol có 

cá tính mạnh mẽ, không thích học nhưng đam mê ca hát. bea 
Seong-Su sinh ra trong một gia đình giàu có và đem lòng yêu 
Lee Sun-yeong say đắm, dù vậy Lee Sun-yeong lại có tình 
cảm với người con trai khác tên là Kim Ju-hyeong. Với sự 
giúp đỡ của Lee Sun-Kyeol liệu bea Seong-Su có chiếm được 
trái tim của Leee Sun-yong?...

Phát sóng lúc 12h00 trên kênh QTV1 từ ngày 19/1/2018.

kháT vọng xanh 
(phim hàn quốc- 60 tập)

Thùy dương 
là cô gái 

nết na yêu duy 
Thái, diễn viên 
điện ảnh đẹp 
trai. Vì không 
thích diễn viên 
hay trăng hoa, 
ông bằng - bố 
cô - không chấp 
nhận. Tình cờ phát hiện ra ông bằng chính là người đã bức 
hại cha mình, duy Thái chủ động chia tay Thùy dương. Thất 
vọng, đau khổ, Thùy dương quyết định đi du học. hai năm 
sau, cô trở về nước thì bố bị bắt vì tội trốn thuế và mất trong 
tù, mẹ dương đau nặng, gia cảnh khốn khó. dương tìm gặp 
Giám đốc Thịnh, bạn thân của bố để nhờ giúp đỡ. Ông đồng 
ý nhưng với điều kiện cô phải lấy con trai của ông là Vũ an. 
họ nhanh chóng kết hôn nhưng  cuộc đời Thùy dương tiếp 
tục bước vào một trang đời khác, mẹ chồng căm ghét, tìm đủ 
mọi cách hành hạ cô. Không những vậy, người yêu cũ của 
Vũ an cũng không ngừng lập mưu hãm hại Thùy dương. 
Đúng lúc này, cô tình cờ gặp lại duy Thái. Vũ an rất yêu 
thương vợ nhưng lại nghi ngờ cô vẫn còn tình cảm với duy 
Thái nên cuộc hôn nhân ngày càng đi vào ngõ cụt…

Phim phát sóng lúc 19h00 trên kênh QTV3 từ ngày 
28/1/2018.

mẶT nạ Thiên Thần 
(phim việt nam - 30 tập)

an Đạo Toàn là thần y nổi tiếng, được triệu đến biện 
Kinh để chữa bệnh cho công chúa Tấn Ngã. Tại đây, 

anh đã gặp rất nhiều bạn hữu giang hồ và đem lòng yêu 
Nhạc Tư Nhĩ. Nước Tống có một bảo vật là hai bức tượng 

đồng châm cứu. 
Nước Kim vì muốn 
chiếm đoạt bảo 
vật này nên đã gây 
chiến buộc hoàng 
đế nước Tống phải 
giao nộp. Phò mã 
nước Kim là Đóa 
Ân lại là bạn thanh 
mai trúc mã với 

công chúa Tấn Ngã nhưng vì ham danh lợi đã bất chấp tất 
cả, làm tay sai cho Thái tử nước Kim để âm mưu đánh đổ 
nhà Tống. an Đạo Toàn chỉ chuyên tâm hành y cứu người, 
không toan tính hơn thua với ai nhưng vô tình lại bị lôi vào 
cuộc đấu đá giữa hai nước Tống – Kim.

Phát sóng lúc 20h00 trên kênh QTV3 từ ngày 24/1/2018.

bảo vậT Thần y 
(phim Trung quốc - 38 tập)
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Thế nào Là Cân bằng?

Nếu một ngày có 24 tiếng, hãy chỉ 
dành 8 tiếng cho công việc, 8 tiếng để cho 
bản thân một giấc ngủ thư thái, 8 tiếng còn 
lại cho gia đình và những hoạt động cá 
nhân. Nếu làm việc quá nhiều thì sức khoẻ 
của bạn có thể suy giảm hoặc gia đình có 
thể không hạnh phúc. Và nếu không điều 

chỉnh kịp thời thì đến một ngày nào đó, 
cuộc sống của bạn sẽ đổ ập xuống như 
hiệu ứng domino, cái này kéo theo cái 
kia. Cân bằng tức là có trách nhiệm với lối 
sống, suy nghĩ, cảm xúc, cũng như cách 
giải quyết vấn đề của bản thân. Cuộc sống 
là tập hợp của rất nhiều yếu tố có giá trị 
khác nhau mà chúng ta khó có thể bỏ qua 

bất cứ yếu tố nào. Tuy nhiên, có nhiều 
người rất tham công tiếc việc, cái gì cũng 
muốn ôm hết vào mình  nên luôn trong 
tình trạng căng thẳng, mệt mỏi, làm việc 
kém hiệu quả và lâu ngày có thể gây ra 
trầm cảm. Chuyên gia tâm lí Lý Thị Mai 
cho biết: “Rất nhiều người đến gặp tôi 
chia sẻ rằng, họ không còn tìm thấy hứng 

cuộc sống dường như ngày càng hối hả, bận rộn 
hơn, con người bị bủa vây bởi áp lực công việc và 
Trách nhiệm gia đình. ai cũng lao vào công việc 
như mộT cái máy được lập Trình sẵn mà quên đi 
những nhu cầu khác về Thể chấT, Tinh Thần và cả 
những mối quan hệ với gia đình, xã hội. nếu như 
không cân bằng được những giá Trị cốT lõi Thì 
bạn sẽ không bao giờ cảm Thấy hạnh phúc, không 
có sức mạnh để đối mặT với những Thách Thức Trong 
cuộc sống. cuộ

c s
ống

công việc

   Cân bằng 
TRoNg cuộc SốNg
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thú trong công việc, mỗi ngày trôi qua đều 
cảm thấy mệt mỏi. Cũng có người đặt hết 
tâm trí, thời gian vào công việc cho đến 
khi họ cảm thấy lạc lõng đến độ không 
còn hiểu được ý nghĩa những việc mình 
đang làm”. Theo bà Mai, nếu phải sống 
dưới áp lực cao tức là bạn đang đặt sức 
khoẻ của mình trước rủi ro. Sự căng thẳng 
sẽ phá huỷ trạng thái cân bằng của cảm 
xúc cũng như sức khoẻ thể chất. 

ai cũng muốn vừa thành công lại 
vừa có một cuộc sống thảnh thơi, không 
mệt mỏi, căng thẳng, nhưng đó là điều 
không thực tế. bởi vậy, đừng cố theo 
đuổi sự hoàn hảo, thay vào đó hãy xác 
định xem điều gì là quan trọng nhất, 
cần tập trung để hoàn thành. Ở mỗi giai 
đoạn, mỗi thời điểm khác nhau, mỗi 
người lại có một mục tiêu khác nhau 
để tìm được sự cân bằng. Chúng ta cần 
phân biệt được giữa “nên làm” và “phải 
làm”, thậm chí phải biết nói “không” 
trước những việc ôm đồm để dành thời 
gian cho bản thân. Theo quan điểm của 
MC Thuỳ Minh, trước khi biết yêu ai 
đó, phải học cách tự yêu chính bản thân 
mình. Sau một ngày mệt nhoài với công 
việc, khi về nhà, dù nhà cửa bề bộn 
nhưng người phụ nữ hãy cố  làm ngơ và 
tự nhủ: “Việc nhà có thể đợi, cuộc sống 
của mình thì không. hôm nay mình đã 
quá mệt, việc cần nhất lúc này là tắm 
nước ấm và ngủ một giấc thật ngon”.

mỗi ngày Chọn mỘT niềm vui

Theo diễn giả aruna, nguồn gốc của 
sự mất cân bằng trong cuộc sống là do tâm 
lí bị căng thẳng và lo lắng. Để giải quyết 
triệt để, chúng ta cần tìm hiểu xem nguyên 
nhân của sự lo lắng từ đâu mà ra. Cuộc 
sống cân bằng không phải bởi vì những 
gì xảy ra bên ngoài mà là những gì diễn 
ra bên trong nội tâm của mỗi người. Khi 
cùng gặp một vấn đề, nếu chúng ta phản 
ứng tích cực thì kết quả sẽ rất khả quan, 
còn nếu phản ứng tiêu cực thì sẽ gặp một 
kết quả tồi tệ. Cho nên, điều quan trọng 
nhất vẫn là chăm sóc bản thân cho thật 
tốt. hãy biết hài lòng với những thành quả 
mình đạt được, thậm chí dù khi thất bại 
cũng nên nghĩ rằng, ai cũng có thể phạm 
sai lầm. Trong cuốn tiểu thuyết nổi tiếng 
Ăn, cầu nguyện và yêu, tác giả Elizabeth 
Giber viết: “hãy mỉm cười trên khuôn mặt 
và trong cả suy nghĩ, nguồn năng lượng 
tích cực sẽ đến với bạn và xoá tan những 
tiêu cực”.  hãy luôn nhìn vào những điều 
tốt đẹp trong cuộc sống.

 “Khi ở trong trạng thái căng thẳng kéo 
dài, chúng ta thường có xu hướng nhìn 
mọi thứ bằng ánh mắt tiêu cực. Thay vì 
thế, tôi đã nghĩ rằng, mình thật hạnh phúc 
khi có gia đình, bạn bè và những người 
xung quanh. Tôi nhận ra, cuộc sống đã 
cho mình rất nhiều điều tốt đẹp, và dần 
dần cảm thấy, sự căng thẳng này chỉ là 

một cản trở nhỏ mà thôi” - anh Lê huy, 
giám đốc công ty xây dựng Việt Thành, 
chia sẻ kinh nghiệm lấy lại sự cân bằng 
trong cuộc sống. Đồng tình với quan điểm 
trên, tiến sĩ Phan huyền Trân - người sáng 
lập ra ngôi trường tâm lí đầu tiên tại Việt 
Nam dành riêng cho phụ nữ - quan niệm, 
người phụ nữ biết bỏ mặc đống chén bát 
để lo cho sức khoẻ của bản thân trước mới 
là phụ nữ thông minh. “hãy bắt đầu ngày 
mới bằng một nụ cười. hãy thay đổi tâm 
thế của mình. Thay vì rửa chén với bao 
nhiêu bực dọc trong người, tôi sẽ chọn 
vừa rửa chén, vừa nghe nhạc, xem như 
đang tập thể dục”. 

Cân bằng cuộc sống cũng chính là thước 
đo hạnh phúc của mỗi người. Nhưng thực tế, 
để cân bằng giữa sự nghiệp và cuộc sống gia 
đình là rất khó nên hãy luôn nhớ rằng, nếu 
không chăm sóc tốt cho bản thân thì không 
thể chăm sóc tốt cho người khác. Thạc sĩ 
tâm lí Võ Minh huệ khuyên: “Trong 24h 
mỗi ngày, mỗi người nên dành cho mình 
một khoảng thời gian nhất định để có được 
trạng thái dễ chịu nhất theo cách mà mình 
mong muốn. bởi cơ thể hay tâm trí cũng sẽ 
bị quá tải khi đạt đến một mức độ nhất định. 
Chỉ cần đạt đến trạng thái “dễ chịu” thì  sẽ 
đem đến những năng lượng tích cực cho bản 
thân, giúp chúng ta có hứng thú với công 
việc, vui sống với gia đình…”

bảo aNh

Đừng quên dành thời gian để vui vẻ bên gia đình

Suốt ngày quay cuồng trong công việc sẽ khiến 
bạn rơi vào trạng thái căng thẳng, mệt mỏi
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Phạm Thanh Thảo
Hạnh phúc 

vẹn tròn

là ca sĩ được nhiều 
khán giả yêu mến với 
biệT danh “công chúa 

Thỏ”, phạm Thanh 
Thảo lập gia đình khi 
đã 36 Tuổi nên cô rấT 

Trân Trọng hạnh 
phúc hiện Tại với Tổ 

ấm cùng hai cậu con 
Trai nhỏ. vài năm nay, 

Thanh Thảo Tạm 
dừng cuộc chơi khi 
Theo chồng định cư 

ở mỹ nhưng vẫn canh 
cánh nỗi nhớ nhà và 

sân khấu. 

VT
Vtán

gẫu
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 chào Phạm Thanh Thảo, từ ngày lấy 
chồng đến nay có vẻ chị im hơi lặng 
tiếng. cuộc sống hiện tại của chị như 
thế nào?

Tôi bắt đầu lưu diễn ở Mỹ từ 2007, 
nhưng chính thức định cư ở Mỹ thì được 
hơn ba năm. Đây là khoảng thời gian tôi 
dành cho gia đình và chăm lo con nhỏ. Tôi 
vẫn đi hát nhưng không thường xuyên như 
trước nữa. Sau khi sinh con đầu lòng, mỗi 
năm tôi đều tranh thủ về nước thăm em 
trai út và bạn bè. Thỉnh thoảng tôi cũng 
nhận lời biểu diễn để đỡ nhớ khán giả 
quê nhà và chụp vài bộ ảnh để khán giả 
có thể thấy mình trên báo. Đợt cuối năm 
2017, vợ chồng tôi đưa bố mẹ chồng về 
Việt Nam và nhân tiện gặp gỡ người thân 
của gia đình chồng ở đây. Chúng tôi đã tổ 
chức đám cưới tại Mỹ nhưng một số bà 
con ở trong nước không tham dự được nên 
lần này mới có dịp ra mắt. 

 chị có nuối tiếc khi tạm dừng sự 
nghiệp trong giai đoạn sung sức nhất?

Đến thời điểm này tôi tự cảm thấy hài 
lòng với cuộc sống của mình. 
Tuy không thường xuyên 
đi biểu diễn như trước, 
không có ánh đèn sân 
khấu, thiếu vắng những 
tràng pháo tay, những 
lời tung hô tán thưởng, 
phải hi sinh niềm đam 
mê, có khi cả tuần 
lễ không bước chân 
ra đường, chỉ quanh 
quẩn ở nhà trông con 
nhưng tôi vẫn thật 
hạnh phúc vì có chồng 
thương yêu và hai con 
trai kháu khỉnh. Tôi 
hơi vất vả vì phải trông 
coi cùng lúc hai bé, 
nhưng bù lại, nhìn 
con lớn từng ngày 
và có nhiều hành 
động đáng yêu, 
tôi thấy mình 
may mắn vì được 
cùng con trải 
nghiệm mọi thứ. 

 chị có nhớ 
sân khấu và quê nhà 
nhiều không?

Gia đình tôi đều 
đã định cư tại 
Mỹ, ở Việt 

Nam chỉ còn cậu em út và mấy 
người bạn thân nhưng sân khấu và 
khán giả quê nhà thì cả đời này tôi 
không bao giờ quên được. Nơi đây 
đã chắp cánh ước mơ nghệ thuật, 
giúp tôi tỏa sáng dưới ánh đèn 
sân khấu, có khán giả yêu thương 
và nhận được vô số món quà ý 
nghĩa… Vì thế, bao năm qua tôi 
luôn cố gắng sống tốt, giữ gìn hình 
ảnh trong sạch, không điều tiếng 
để khán giả mãi nhớ về Phạm 
Thanh Thảo. hiện nay tôi có đến 
bốn dự án âm nhạc còn dang dở, 
tôi đang cố gắng hoàn thành trong 
thời gian sớm nhất để tặng khán 
giả còn lưu giữ hình ảnh và giọng 
hát của tôi. họ là những người vẫn 
luôn lặng lẽ ủng hộ và quan tâm 
đến tôi suốt nhiều năm qua. 

 Dù đã làm mẹ của hai cậu 
nhóc kháu khỉnh nhưng chị  
vẫn giữ được vóc dáng khá trẻ 
trung. Bí quyết để duy trì của 

thanh xuân của chị là gì?
Tôi nghĩ, phụ nữ 
nên chú ý vấn đề 

cân nặng để giữ 
vóc dáng, đừng 
để tăng cân quá 
mức. Tôi giữ làn 
da tươi trẻ bằng 
cách ăn uống 
khoa học, đắp 
mặt nạ và sức 
kem dưỡng ẩm 
thường xuyên 
cho cả mặt và 
toàn thân. 

 Từ những 
kinh nghiệm của bản 
thân nên chị chuyển 

sang kinh doanh trực 
tuyến phải không?

Thật ra ban 
đầu tôi dùng cho 

bản thân mình. Tôi 
vốn kĩ tính nên liên 
hệ với công ty để lấy 

hàng gốc. Sau đó, nhiều 
người quen cứ hỏi bí 
quyết nên tôi mới tranh 
thủ thời gian rảnh rỗi 
để tập tành kinh doanh 

trực tuyến. Tất cả các sản 
phẩm tôi phân phối đều đã 

qua khâu kiểm tra gắt gao khi vào được 
nước Mỹ nên mọi người rất yên tâm.  
ước mong của tôi là sau này khi con cái 
lớn hơn thì có thể mở một cửa tiệm chăm 
sóc và hướng dẫn các bạn giữ gìn làn da,  
sắc vóc. 

 Trong năm 2018, chị mong ước 
điều gì nhất?

 Lúc nào tôi cũng cầu mong cho gia 
đình và những người thân thương nhiều 
sức khoẻ. Nếu cho xin thêm chút nữa, 
tôi mong cuộc sống mãi êm đềm và hạnh 
phúc như bây giờ.

 cám ơn những chia sẻ của chị!
hải LaM (Thực hiện)

Ảnh: bảo Lê
Trang phục: Áo dài MiNh ChÂu

Trang điểm: SaNG NGuyễN
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Trong chuyến du lịch tới châu Âu, 
đoàn chúng tôi có 3 ngày dừng 
chân ở Thụy Sĩ và ưu tiên số một 

là được chạm tới đỉnh núi tuyết Jungfrau 
huyền thoại vào giữa mùa đông. Để có 
được trải nghiệm đáng nhớ, chúng tôi đã 
có mặt ở thành phố interlaken - cửa ngõ 
nổi tiếng nằm ở miền Trung Thụy Sĩ có 
vị trí đắc địa nằm giữa hai hồ thơ mộng 
là Thoune và brienz. Đây cũng là điểm 
xuất phát của các chuyến tham quan đưa 
du khách lên chiêm ngưỡng các ngọn núi 
quanh năm tuyết phủ như: Eiger, Monch 
và Jungfrau. hàng năm, có khoảng 800 

ngàn lượt khách du lịch từ khắp nơi trên 
thế giới đổ về interlaken trong khi dân số 
ở đây chỉ vỏn vẹn 6 ngàn người, điều đó 
cho thấy sức hút của thiên đường du lịch 
này thật ấn tượng. Sau một đêm ngon giấc 
ở khách sạn, 5h sáng hôm sau chúng tôi 
bắt đầu đáp chuyến tàu hỏa Good Morning 
Train lên đỉnh núi. Vì tàu chỉ chạy mỗi giờ 
một lần và mất đến hai tiếng đồng hồ để 
lên tới đỉnh nên chúng tôi xuất phát sớm 
nhất có thể. Đường đi lên đỉnh núi chia 
làm ba quãng chính, với hai lần đổi tàu, 
vì càng lên cao đường càng dốc nên cần 

loại tàu đặc biệt hơn để leo những đoạn 
dốc. Chặng cuối là loại đường ray răng 
cưa có từ 200 năm nay, được thiết kế rất 
đặc biệt để leo núi. Tuyến đường sắt độc 
nhất vô nhị này là niềm tự hào của người 
dân Thụy Sĩ. Ra đời vào năm 1912, đã 
hơn 100 năm hoạt động, tuyến đường sắt 
mở cửa suốt 365 ngày/năm, chuyên chở 
du khách từ Kleine Scheidegg đến nhà ga 
Jungfraujoch ở cao độ 3.454m, với chiều 
dài 9,34km, dốc gần 70 độ, hơn 7km di 
chuyển trong đường hầm xuyên giữa  
2 đỉnh núi Eiger và Monch trước khi 

chuyến tàu cổ tích lên 
nóc nhà châu âu

Phong cảnh tuyệt đẹp được bao phủ bởi 
tuyết trắng dọc đường lên đỉnh 
Jungfraujoch

BTV Linh Thủy và chuyến tàu cổ tích 
lên nóc nhà châu Âu

khám phá đỉnh núi TuyếT 
JungFrauJoch Thụy sĩ có độ cao 
4.158 so với mực nước biển, Thuộc 

dãy alps với 4 mùa quanh năm 
TuyếT phủ luôn là niềm ao ước 

của những Tín đồ du lịch. bTv 
linh Thủy - gương mặT quen 

Thuộc của bản Tin lúc 22h30 Trên 
sóng vTv1 đã có hành Trình 

chinh phục JungFrauJoch đầy 
ấn Tượng, Trong nhiệT độ - 22oc 
với chuyến Tàu cổ Tích Tới nhà 

ga cao nhấT Thế giới, được khám 
phá hang động băng TuyếT và 

Trải nghiệm cảm giác đông 
cứng Trong giá lạnh…
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lên đỉnh Jungfraujoch trở thành dấu son 
ngoạn mục trong ngành du lịch Thụy Sĩ. 

Việc xây dựng tuyến đường ray nối 
thẳng lên đỉnh Jungfrau thật là một kì tích. 
Ý tưởng độc đáo này của adolf Guyer-
Zeller - người được mệnh danh là ông 
vua không ngai trong ngành đường sắt 
Thuỵ Sĩ phác thảo năm 1893. Ý tưởng 
của adolf là kết nối một tuyến đường 
sắt bắt đầu từ Kleine Scheidegg ở cao độ 
2.061m, sử dụng đầu máy hơi nước chạy 
trên đường ray răng cưa để du khách tiếp 
cận đỉnh Jungfrau nhanh nhất và an toàn 
nhất. Ngày 27/7/1896, những mũi khoan 
xuyên núi đầu tiên khởi công cho công 
trình mang tầm cỡ thế kỉ, với hơn 300 kĩ 

Tấm hộ chiếu được 
phát riêng cho BTV 

Linh Thủy khi có mặt 
trên chuyến tàu lên 
đỉnh Jungfraujoch

Hành khách trong toa tàu

lần năm phút ở 
nhà ga Eigerwand 
và Eismeer, 
chúng tôi được 
chiêm ngưỡng 
khung cảnh 
ngoạn mục của 
vách núi Eiger 
và biển băng 
bên khung cửa 
kính nằm cheo 
leo giữa vách 
núi trước mặt. Càng lên cao đường càng 
dốc, các sườn núi cũng hiểm trở vì thế tàu 
được bảo vệ bằng một lớp kính dày...

Tất cả có đến 9 hạng mục công trình, 
được bố trí lưu thông thành một tuyến 
tham quan hoàn chỉnh, đó là màn hình 
360o độ trình chiếu các thước phim miêu 
tả cảnh quan, vẻ đẹp và câu chuyện chinh 
phục đỉnh Jungfrau, không gian trưng bày 
các hiện vật miêu tả vắn tắt câu chuyện 
xây dựng cung đường huyền thoại, lâu đài 
băng vĩnh cửu với các đường hầm băng 
tuyết xuyên trong núi, dẫn lối đến các 
mảng điêu khắc nghệ thuật tuyệt đẹp... 
Tiếp đến, chúng tôi thám hiểm lâu đài 
băng hoành tráng và trải nghiệm sự huyền 

ảo trong mê cung băng. 
hang động có diện tích 
hơn 1.000m2 với vô số các 
hốc và lối đi. Không gian 
được mọi người hào hứng 
tìm đến hơn cả là đặt chân 
lên lớp băng tuyết ngoài 
trời trên nóc nhà châu 
Âu. Một cảm giác choáng 
ngợp bởi đâu đâu cũng 
trắng xóa. Tuyết trắng, 
mây trắng, núi trắng, dòng 

sông băng càng trắng.
Cảm giác những bông tuyết rơi dày đặc, 

gió gào thét, tuyết quất vào mặt bỏng rát là 
trải nghiệm sẽ không bao giờ quên. Nếu đến 
đây vào mùa hè, với người đam mê các môn 
thể thao băng tuyết, đỉnh Jungfrau thực sự là 
thiên đường của các trò chơi mang đủ cấp độ 
mạo hiểm từ trượt tuyết, trekking trên dòng 
sông băng aletsch Glacier, đu dây lướt trên 
đỉnh núi tuyết... 

Với chúng tôi, chuyến tàu cổ tích  
lên nhà ga cao nhất thế giới khám phá  
Tungfau joch sẽ mãi là trải nghiệm  
không thể quên.

Mai Chi (Ghi)

sư, thợ mỏ và nguồn lao động địa phương 
làm việc hết công suất. Kế hoạch hoàn 
thành công trình sau bốn năm nhưng đến 
năm thứ ba, adolf bị đột quỵ và qua đời 
(1899), con trai ông là Guyer-Zellers 
Sohne tiếp tục sứ mệnh và phải mất đến 
13 năm sau (1912) với rất nhiều trở ngại, 
tuyến đường sắt cao nhất châu Âu mới 
hoàn thiện.

Chuyến tàu giúp du khách thưởng 
ngoạn phong cảnh tuyệt đẹp với những 
cánh đồng cỏ xanh mướt, rừng thông xanh 
biếc ngút ngàn, những ngôi nhà gỗ và các 
giỏ hoa màu sắc treo trên bệ cửa sổ hay 
những cây táo sai quả đỏ ngoài vườn và cả 
những bông hoa dại ven đường… Nhưng 
đấy là với mùa thu và hè, trời trong xanh, 
quang đãng, còn chúng tôi chọn mùa 
đông để thử thách lòng dũng cảm và trải 
nghiệm cảm giác lạnh tột cùng trên đỉnh 
núi tuyết nên phong cảnh hai bên đường 
như tấm áo tuyết tuyệt đẹp, với màu trắng 
mênh mông. Càng lên cao, chúng tôi 
càng choáng ngợp bởi nét đẹp hùng vĩ 
của những dãy núi non trùng điệp ẩn hiện 
trong tuyết trắng. Đặc biệt, chúng tôi còn 
được tận mắt ngắm nhìn dòng sông băng 
dài 22km. Khoảng thời gian tàu dừng mỗi 
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những câu chuyện Thần Tiên - bsT mới nhấT của nTk sandy đoàn 
khiến giới sành điệu Thời Trang phải Trầm Trồ khen ngợi. với 
ThiếT kế đơn giản, nhẹ nhàng nhưng không kém phần gợi cảm, 
bsT này đã để lại những dấu ấn đẹp đối với các bạn Trẻ.

Thần tiênNhững 
câu chuyện



Với tinh thần hướng đến những 
sắc màu cổ tích, NTK Sandy 
Đoàn của thương hiệu 21SiX 
đã đem đến màn trình diễn ấn 

tượng. Những thiết kế đơn giản với gam 
màu hồng nhạt và màu trắng tinh khôi, 
chất liệu thoáng nhẹ được 21SiX lựa chọn 
trong bộ sưu tập  với chất voan, tơ, độ 
bay, độ phồng rất tự nhiên.
Sự kết hợp hoàn hảo giữa áo vest và váy 
xòe không hề đem lại cảm giác khô cứng 
mà rất uyển chuyển, thanh thoát. 
  dù chỉ với ba màu sắc chính là: trắng, 
hồng và hồng nhạt, bST Những câu 
chuyện thần tiên đã thành công rực rỡ nhờ 
kiểu dáng đa dạng từ váy ngắn tới váy dài, 
từ kiểu dáng suông đến váy xếp tầng. Đặc 
biệt, mỗi thiết kế lại có sự huyền ảo khiến 
người xem như lạc vào thế giới thần tiên... 

aNh Thư 
Trang phục: 21SiX 

Hình ảnh: hải hưNG
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phỤ nữ dễ bị Trầm Cảm hơn  
nam giới

Chị Thu hương (35 tuổi) là nhân 
viên ngân hàng, có cuộc sống viên mãn 
với gia đình hạnh phúc, hai con, một 
trai, một gái. Thế nhưng, kể từ ngày sinh 
con thứ hai, chị đâm ra ít nói, ít cười, 
thường ngồi thẫn thờ, đôi lúc còn khóc 
một mình... Chị Minh hà (55 tuổi), có 
điều kiện kinh tế khá giả, lẽ ra chị có 
thể vui vẻ bên chồng con khi bước vào 
độ tuổi về hưu, vậy mà, dạo gần đây, 
chị thường tỏ ra cáu gắt vô cớ với người 
nhà, hay rơi vào tình trạng buồn bã, tâm 
trạng thất thường; đôi khi có cảm giác lo 
âu, bứt rứt mà không rõ nguyên nhân.

Theo các bác sĩ, cả hai trường hợp 
trên đều có biểu hiện của căn bệnh trầm 
cảm. Trong y học, trầm cảm là một 
chứng rối loạn tâm trạng, gây ra cảm 
giác buồn phiền và mất hứng thú kéo 
dài dai dẳng. Chứng trầm cảm sẽ ảnh 
hưởng đến cách người bệnh cảm nhận, 
suy nghĩ, hành xử và có thể dẫn đến 
những vấn đề tiêu cực về tinh thần và 
thể chất như trạng thái buồn rầu, chán 
nản, không còn hứng thú trong cuộc 
sống, ngủ không ngon, ăn nhạt miệng, 
làm việc không xong, mặc cảm thua 
kém, rầu rĩ... 

bên cạnh đó, một số người bị trầm 
cảm lại không cảm thấy buồn. họ có 

thể gặp nhiều triệu chứng khác về mặt 
thể chất như: đau nhức, đau đầu, chuột 
rút, hoặc các vấn đề về tiêu hóa, gặp 
khó khăn khi ngủ, mệt mỏi khi thức dậy 
vào buổi sáng… Giới tính nào, lứa tuổi 
nào cũng có thể mắc bệnh trầm cảm, 
tuy nhiên, do yếu tố sinh học, hormone 
và các tác động xã hội mà phụ nữ dễ bị 
trầm cảm hơn đàn ông, thậm chí nhiều 
hơn nam giới gấp hai lần. 

esTrogen - nhựa sống  
Của phái Đẹp

Khoa học đã chứng minh, nội tiết tố 
nữ estrogen có vai trò quan trọng đối với 
phụ nữ, đặc biệt là có liên quan mật thiết 
đến sức khỏe tinh thần. Sự thiếu hụt 
estrogen khiến cơ thể có nhiều thay đổi 
và ở mỗi độ tuổi gây ra ảnh hưởng khác 
nhau. Đặc biệt, việc sụt giảm estrogen 
do sự tăng dần của tuổi tác là một trong 
những nguyên nhân có thể dẫn đến tình 
trạng trầm cảm ở phụ nữ.

Ở độ tuổi sinh sản, cơ thể phụ nữ có 
nhiều thay đổi, gián đoạn bởi những lần 
sinh nở, do vậy, lượng estrogen tự nhiên 
được sản sinh ra không đều. Cá biệt, ở 
giai đoạn hậu sản, nhiều chị em phải đối 
mặt với tình trạng sụt giảm estrogen đột 
ngột. Tình trạng thiếu estrogen nghiêm 
trọng nhất là khi phụ nữ bước sang giai 
đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh. Đây 
là điều không thể tránh khỏi do sự lão 

hóa của các cơ quan sinh sản như buồng 
trứng, tử cung. Chị em gặp nhiều rối 
loạn về tâm lí và sinh lí như: khô âm 
đạo, bốc hỏa, giảm trí nhớ, mất ngủ, mất 
ham muốn tình dục, và không ít người 
bị triệu chứng trầm cảm.

bổ sung “nhựa sống”  
Đúng CáCh 

Một nghiên cứu tại Mỹ cho thấy 
80% phụ nữ mãn kinh có những thay đổi 
tích cực trạng thái tinh thần sau khi sử 
dụng estrogen đường uống. Để điều hòa 
nội tiết tố estrogen trong cơ thể, chị em 
có thể bổ sung các loại phytoestrogen 
(estrogen có nguồn gốc từ thực vật). Phổ 
biến nhất là đậu nành với thành phần 
isoflavon tỏ ra hiệu quả do chứa các hoạt 
chất tương đồng với estrogen do cơ thể 
tiết ra. Tuy nhiên, để isoflavon đưa vào 
cơ thể phát huy được tối ưu tác dụng thì 
cần có chất xúc tác giúp chuyển hóa như 
vi khuẩn lactobacillus. 

bộ đôi isoflavon chiết xuất từ 
đậu nành và lactobacillus với tỉ lệ 
chuẩn được tìm thấy trong chế phẩm 
Estromineral xuất xứ từ italia cung cấp 
estrogen thực vật giúp phụ nữ vượt qua 
những thời kì biến động về tâm, sinh lí 
một cách nhẹ nhàng nhất. Việc sử dụng 
đều đặn Estromineral kết hợp với chế độ 
sinh hoạt khoa học sẽ góp phần giúp chị 
em cân bằng đời sống tinh thần và kéo 
dài tuổi thanh xuân.

diệP Chi

vượT qua Trầm Cảm 
tuổi trung niên ở phái đẹp

Isoflavone đậu nành góp phần giúp 
phụ nữ trung niên cân bằng sức khỏe

đối với phái nữ, sức khỏe Tinh Thần đóng 
vai Trò đặc biệT quan Trọng bởi Tâm lí có 

Tươi vui Thì cơ Thể mới dồi dào năng 
lượng. do nhiều yếu Tố mà phụ nữ Thường 
dễ bị Trầm cảm hơn nam giới, đặc biệT là ở 

độ Tuổi Tiền mãn kinh. Trong đó, có mộT 
nguyên nhân Tiềm ẩn mà nếu biếT cách 

khắc phục, chị em có Thể sống lạc quan, 
yêu đời khi bước vào Tuổi xế chiều. 
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